
อยาสรางความขัดแยง

ปลุกหยุดวงจรรัฐประหาร

เรงเบิกจายงบฯชงอุมดีเซลตอ

จ้ีนายกฯลมประมูลทอสงนํ้าอีอีซี

คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทยสรางไทย (ทสท.) เปดตัวตอนรับ นายสุพันธุ มงคลสุธี อดีตประธานสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เขาพรรค โดยจะเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจของพรรค ท่ีโรงแรมสยามเคมปนสก้ี กรุงเทพฯ 

เม� อวันที่ 16 พ.ค.

‘หน�อย’ติงชวนเสื้อแดงกลับหวั่นปท.เดินไมไดซ้ํารอยอีก

หนา...2หนา...2

เหลียวหลังแลหนา 30 ป-พฤษภาทมิฬ 35 
มุงสราง ‘ประชารัฐธรรมนูญ’

เหลียวหลังแลหนา 30 ป-พฤษภาทมิฬ 35 
มุงสราง ‘ประชารัฐธรรมนูญ’

             
|

กรุงเทพฯ • อดีตประธานคนเสื้อแดงย้ํา

เลิกหลงเชื่อวาทกรรมประชาธิปไตยจอม

ปลอม ล่ันไมยอมเปนควายใหสนตะพายหมา                                       

ในคอก ชวนคนเสื้อแดงลาออกจากสมาชิก

ไปสมัครพรรคปองสถาบัน “จตุพร” ยันคน                                                      

เสื้อแดงเปนแลวเปนจนตาย จะกลับ พท. 

เปนสิทธิทุกคนจะตัดสินใจ “หญิงหน�อย” 

ซัดอยาเลนการเมืองแบบเกาสรางความขัด                                                   

แยง  ประเทศเดินหนาไมไดสุดทายเกิดรัฐ 

ประหารอีก ลั่นขอเปนแคนดิเดตชิงนายกฯ 

เปดตัว “สุพันธุ มงคลสุธี” อดีตประธาน 

ส.อ.ท.นั่งหัวหนาทีมเศรษฐกิจพรรค

เม� อวันที่ 16 พฤษภาคม นางนิตยา 

นาโล หรือนักสูปอสี่  อดีตประธานหมูบาน

เสื้อแดงภาคอีสาน ใหสัมภาษณย้ําวา วันนี้

ตนเองและสมาชิกไดออกมาตอตานพรรค

เพ� อไทย (พท.)  อยางหนัก หลังพรรค พท.จะ

ดึงคนเสื้อแดงมารวมเปนครอบครัวเพ� อไทย 

ซึ่งอยากใหคิดทบทวนความหลังดวยวา ที่

พวกเราคนเสื้อแดงและอดีตคนเสื้อแดง

เคยออกมาตอสูเพ� อพรรค พท. จนทําใหหลาย                                                      

คนติดคุก หลายคนเสียชีวิต สุดทายมีนัก 

การเมืองคนไหนมาชวยเหลือพวกเราบาง  

มิหนําซ้ําในป 2554 พรรค พท.คัดสรรผู

สมัครเปน ส.ส.แตละจังหวัดก็เปนกลุมคน

ที่ ไมเคยเห็นหัวประชาชนคนเสื้อแดงที่เคย

ออกมาตอสูดวยกัน คนสูกลับถูกปลอยทิ้ง 

คนมีเงินกลับไดเปนผูสมัคร ส.ส. สุดทาย

แกนนําบางคนกลับไดรับตําแหน�งเปนถึงรัฐ 

มนตรี ก็ไมเคยสนใจจะมาชวยเหลือคนเสื้อ

แดงที่ไดรับความเดือดรอน บางคนตองติด

คุกหรือหนีตายออกนอกประเทศ 

“วันนี้คุณกลับจะมาถามหาคนเสื้อ

แดงเพ� อจะมาเปนครอบครัวเพ� อไทย คุณ

เคยคิดบางไหมวาพวกเขาเหลานั้นตองพบ

เจออะไรมาบาง คุณยังจะมาลอเลนกับความ                                                     

รูสึก พอเสียทีเถอะคะกับวาทกรรมสวยหรู                                                    

แตแทจริงแลวเปนประชาธิปไตยจอมปลอม                                                                

ที่ทําเพ� อตัวเองและครอบครัว

ไทยโพสต • กมธ.บริหารงบประมาณจอ

รอนหนังสือถึงนายกฯ ลมประมูล “ทอ

สงน้ําอีอีซี” อางทีโออาร ไมชัดเจน ใหใช

ระบบอีบิดดิงประมูลใหมอีกรอบ เปดใหทุก

บริษัทไดเขารวมประมูลเพ� อเกิดการแขงขัน

ที่เสรีและเปนธรรม ชงดึง “สกพอ.” รวม

กับ “กรมธนารักษ” เปนเจาภาพคัดเลือก

โครงการ 

เม� อวันที่ 16 พฤษภาคม นายไชยา 

พรหมา ส.ส.หนองบัวลําภู พรรคเพ� อไทย 

ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.)  ศึกษา

การจัดทําและการบริหารงบประมาณ สภา

ผูแทนราษฎร กลาวถึงกรณีการตรวจสอบ

ความโปรงใสโครงการบริหารและดําเนิน

กิจการระบบทอสงนํ้าสายหลักในภาคตะวัน               

ออกวา กมธ.ตรวจสอบไดขอยุติเกือบสม 

บูรณแลว ไดขอสรุปวาในวันที่ 17 พ.ค.นี้ 

กมธ.จะทําหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอ

ใหยกเลิกการประมูลโครงการระบบทอสง

น้ําอีอีซี โดยใหประมูลใหมในระบบอีบิดดิง 

ใหทุกบริษัทไดเขารวมประมูลเพ� อใหเกิดการ                                                          

แขงขันที่เสรีและเปนธรรม เพราะทีโออาร                                                       

ในการประมูลรอบที่ผานมาไมชัดเจน โดย                                                       

เฉพาะการประมูลในรอบที่ 2 มีการเปลี่ยน 

แปลงคณะกรรมการทีโออารและลดสเปก

ทีโออารลงมา ซึ่งตัวแทนกรมธนารักษตอบ

ไดไมชัดเจนถึงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงทีโอ

อาร

นายไชยากลาววา ขณะเดียวกันจะ

ทําหนังสือถึงนายกฯ ขอใหออกมติ ครม.

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ สั่งเรงรัดเบิก

จายงบประมาณ  คลังชง ครม.ลดภาษีดีเซล

ตอ หวังมาตรการตอเน� องไมสะดุด แจง

เสนอ 2 โมเดล ลดตอลิตรละ 3 บาท 3 

เดือน  หรือดัมปภาษีสูงสุดลิตรละ 5 บาท 

เม� อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 น.ส. 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี กลาววา  สํานักงบประมาณ

ไดรายงานให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ทราบถึง

ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณ ณ ส้ิน

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-

มี.ค.65) รวมระยะเวลา  6 เดือน มีการเบิก

จายแลว 1.59 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 

51.40 ของงบประมาณทั้งหมด 3.1 ลาน

ลานบาท สูงกวาเปาหมายรอยละ 0.40 มี

การกอหนี้ผูกพันแลว 1.82 ลานลานบาท 

กรุงเทพฯ • ประธานญาติวีรชนพฤษภา 

35 ชูธง 30 ปพฤษภาประชาธรรม หยุด

วงจรอุบาทว คิดตางกันได แตไมแตกแยก 

รวมกันพัฒนาประชาธิปไตย สรางความ

ปรองดอง เพ� อสังคมสันติสุข “ปริญญา” 

ถอดบทเรียนตองคิดแบบฝายเผด็จการ ยก

ราง รธน.เพ� อไมใหฉีกไดอีก “จตุพร” ปลุก

บอยคอตนักการเมืองสยบยอมเผด็จการ

เม� อวันที่ 16 พฤษภาคม นายอดุลย 

เขียวบริบูรณ  ประธานคณะกรรมการญาติ

วีรชนพฤษภา 35 ออกแถลงการณเน� อง

ในวาระ 30 ปพฤษภาประชาธรรม หัวขอ 

“หยุดวงจรอุบาทว คิดตางกันได แตไมแตก 

แยก รวมกันพัฒนาประชาธิปไตย

ยอนดูอดีตที่ยุงยากของ

รัสเซีย-ฟนแลนด-สวีเดน

อํานาจเจริญ/ยโสธร • กรรมกระหน่ํารอบ

ทิศ! ฝายกฎหมาย พศ.ขยับ เรงกางกฎหมาย

มัด “คณะหมอปลา” พรอมชงคณะสงฆ

ธรรมยุตลงดาบพระอุปฏฐาก ดานลูกศิษย

สายอํานาจเจริญ-ยโสธรลุกฮือรอง ผวจ. 

ผนึกพลังประณามพรอมแจงความ 4 ขอหา 

ลั่นดําเนินคดีถึงที่สุด ขณะที่ “ศรีสุวรรณ” 

รุกฆาต ผอ.พศจ.ยโสธร-นายอําเภอปาติ้ว

เม� อวันจันทร จากกรณีคณะของหมอ               

ปลา หรือนายจีรพันธ เพชรขาว ที่นํากอง 

ทัพส� อมวลชนบุกเขาตรวจสอบ หลวงปูแสง 

จนฺดโชโต (ญาณวโร) อายุ 98 ป พระเกจิ

ช� อดัง ที่พักสงฆปาดงสวางธรรม ต.โคกนา

โก อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  ทั้งยังมีการกลาวหา

วาหลวงปูแสงลวนลามญาติโยมที่เปนหญิง

สาว จนเกิดกระแสวิพากษวิจารณและสราง

ความเส� อมเสียใหหลวงปูแสงอยางมาก ทั้ง

ที่ทานมีอาการอาพาธเปนอัลไซเมอร

อยางไรก็ตาม กอนหนาน้ันคณะสงฆ                                                                  

ลูกศิษยหลวงปูแสง ญาณวโร ไดรวมประชุม

ลงมติปลดพระอุปฏฐากชุดดูแลหลวงปูแสง

ในวันเกิดเหตุออกจากการดูแลรับใชหลวง

ปู เน� องจากการปฏิบัติหนาที่ดูแลอุปฏฐาก

หลวงปูในวันเกิดเหตุไดรับการติเตียนเปน

อยางมาก เพราะดูแลหลวงปูไมดีพอ

ลาสุดที่วัดปาอรัญญาวิเวก ต.ไกคํา                                  

อ.เมืองอํานาจเจริญ  ผูส� อขาวรายงานวา                                                   

บรรยากาศชวงเชาวันนี้ชาวบานตางพากัน                                                   

นําอาหารมาถวายภัตตาหารเชาท่ีวัดกันอยาง

ไมขาดสาย  แมวาจะมีฝนตกโปรยปรายลง

มาอยางตอเน� อง โดยหลวงปูแสงก็ไดออก

มาฉันจังหันเชาดวยในวันนี้

ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิดลดลงตอเน� อง

เหลือ 5,238 ราย ตาย 40 โฆษกรัฐบาลเผย

นายกฯ ช� นชมประสิทธิภาพทีมแพทยและ

การสาธารณสุขไทย ดูแลผูปวยโควิดจนผู

ปวยในระบบลดลง

เม� อวันที่ 16 พฤษภาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบ                                                            

ผูติดเชื้อรายใหม 5,238 ราย ติดเชื้อในประ 

เทศ 5,233 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ                                                           

ระบบบริการ 5,224 ราย  มาจากการคนหา

เชิงรุกในชุมชน 9 ราย มาจากเรือนจํา 3 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 2 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 9,168 ราย อยู

ระหวางรักษา 66,805 ราย อาการหนัก 

1,271 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 613  ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40 ราย เปนชาย 21 ราย 

หญิง 19 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 30 ราย มี

โรคเรื้อรัง 9 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 1 

ราย 

ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563  จํานวน 4,379,084 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,282,767 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 29,512 ราย 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  2  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

บถอยหลังโคงสุดทายของการเขาสูสนามการเลือก

ตั้งผูวาฯกรุงเทพฯ ในอีกไมกี่วัน ทามกลางการ

โฆษณาประชาสัมพันธ สารพัดนโยบายของผูสมัคร

แตละทาน ซึ่งเรียกไดวาเปนเฮือกสุดทายที่จะตอง

สรรหากลยุทธ ไมเด็ด งัดออกมาใชเพ� อซื้อใจประชาชนชาว

กรุงเทพฯ ใหเทคะแนน หรือลงคะแนนใหในวันอาทิตยที่ 22 

พฤษภาคม อันใกลจะถึงนี้

อยางไรก็ตาม ในจํานวนสารพัดนโยบายที่แตละผูเขา

สมัครเข็นกันออกมาเรียกคะแนน ซึ่งตางไดยินสดับกันมา

เกือบ 1 เดือนที่ผานมา จากทั้งการลงพื้นที่พบปะของผูสมัคร 

โฆษณาบนแผนปายพับ ใบปลิว การปราศรัยหาเสียง หรือแม

กระทั่งส� อตางๆ ก็ไดนําเสนอขอมูล นโยบาย ของผูลงสมัคร

แขงขันแตละทานทั้งในนามพรรคการเมือง และในนามอิสระ 

ประชาชนเองก็ควรตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้ง

ในครั้งนี้ ที่อาจเรียกไดวารอคอยมานานหลายป 

ประชาชนเองก็ควรตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเอง ไมตก

อยูภายใตการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่ ในยุคปจจุบันอาจจะไมมี

การปฏิบัติการขนเงินแจกจายกันในคืนหมาหอนอยางโจงแจง

เหมือนในอดีต แตกลับกลายมาเปนในรูปแบบของสิ่งของ 

อาหาร ขาวสาร อาหารแหง โดยหัวคะแนนในพื้นที่ ในชุมชน 

ที่กลายเปนมือไมของนักการเมืองอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรม

ที่สอไปในทางการแจกจาย ทั้งเงินหรือสิ่งของ ผานกลุมเครือ

ขายหลากหลายภายใตขบวนการของนักการเมืองไมวาจะฝง

ไหน ขอใหพึงตระหนักไวเปนเบื้องตนวา มีเจตนาไมบริสุทธิ์ใน

การเขาไปดํารงตําแหน�งที่เราไดมอบอํานาจ ความไววางไวใจ

ใหไปทําหนาที่เพ� อรักษาผลประโยชนของเรา แตกลับแสดงให

เห็นถึงธาตุแทอยางโจงแจงใหเห็นแลว ไมวาจะยังไมไดรับการ

เลือกตั้ง หรือยิ่งเลวรายหากไดรับคะแนนเสียงเขาไป 

ขณะเดียวกัน หน�วยงานสําคัญที่มีหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการจัดการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) รายงานจํานวนผู

มีสิทธิ์เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 22 พ.ค.2565 พบ

วา มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,402,944 คน ใน 50 เขตเลือก

ตั้ง 6,817 หน�วยเลือกตั้ง 1,705,437 ครัวเรือน แบงเปนชาย 

2,004,521 คน และหญิง 2,398,423 คน

ทั้งนี้ หน�วยงานที่ทําหนาที่สําคัญนี้ ในฐานะเจาพนักงาน

ของรัฐจะตองทํางานแขงกับเวลาในชวง 1 สัปดาหที่เหลืออยู 

เพ� อใหขอมูล ประชาสัมพันธ การเขาคูหากาบัตร สรางความ

เขาใจใหกับประชาชนอยางรวดเร็วที่สุด ปองกันการทําใหเกิด

บัตรเสีย หรือเกิดความผิดพลาด เน� องจากเปนการเลือกตั้งใน

วันเดียวกัน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ หรือประชาชนโดยทั่วไป 

เพราะคงยังมีประชาชนอีกจํานวนไมนอยที่อาจไมรูวาจะตอง

ดําเนินการอยางไรในการลงคะแนนเสียงทั้ง ส.ก.และผูวาฯ 

กทม.ในวันดังกลาว 

ในทางเดียวกัน ประชาชนเองตองปลุกตัวเองใหต� นตัว

ทางการเมือง ตองรวมดวยชวยกันเปนหูตาสับปะรด ชวยกัน

ตรวจสอบ หากเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย 

ก็ตองมีการรายงานแจงไปยังหน�วยงานที่รับผิดชอบ หรือแม

กระทั่งเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ที่ประจําอยูในแตละจุดเลือก

ตั้ง เพียงใหพึงตระหนักวา การเลือกตั้งครั้งนี้ นอกเหนือจาก

วามีสิทธิ์อยูในมือไปกาคะแนน ก็ยังมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการ

ทําหนาที่พลเมืองที่ต� นรู ต� นตัวทางการเมือง ตรวจสอบเสน

ทางการไดมาของตําแหน�งผูวาฯ กทม.

ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ตอเน� องไปจนการเขาไป

ทําหนาที่ของผูวาฯ กทม.ในระหวางดํารงตําแหน�ง เพราะ

ศักดิ์และสิทธิ์ของการลงคะแนนในครั้งนี้ ไมไดจบตอนหยอน

บัตรเลือกตั้ง และฝากทุกอยางไวในมือของนักการเมือง ไมวา

จะจากฝงไหน ฝายไหน แตหมายถึงการต� นตัว ตรวจสอบการ

ทําหนาที่เพ� อปกปองรักษาผลประโยชนของประชาชนตลอด

การทําหนาที่ในตําแหน�ง ไมใหตกหลน เรี่ยรายทาง!. 

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.

พลังปชช.รวมตรวจสอบ 

นั

“น.ส.แพทองธารยังมีเวลาทํางานกับพี่นองประชาชน

อีกนานกวาจะเลือกตั้ง จะเปนแมเหล็กที่ดึงดูดความเช� อมั่นกับ

พี่นองประชาชนกลับคืนมาพรรคเพ� อไทย ทําใหมั่นใจวาการ

เลือกตั้งครั้งตอไปพี่นองประชาชนจะเลือกพรรคเพ� อไทยแบบ

ถลมทลาย”.

นายสมคิด เชื้อคง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย

นอังคารที่ 17 พ.ค.นี้ ครบรอบเหตุการณ 30 ป เหตุการณ

พฤษภาทมิฬ 2535 ที่เป็นการเคลื่อนไหวรวมตัวกันของ

ประชาชนเพ� อตอตานการสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหาร 

รสช.ที่ทํารัฐประหารรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และ

ตอมาหลังเลือกตั้งป 2535 ที่เรียกกันวา เลือกตั้ง 35/1 และหลังเลือกตั้ง 

มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยมี พลเอกสุจินดา คราประยูร อดีต ผบ.ทบ. และ

อดีตรองหัวหนา รสช.มาเปนนายกรัฐมนตรี 

ทั้งที่ พลเอกสุจินดา เคยบอกวาจะไมเปนนายกฯ แตสุดทายก็มา

เปนนายกรัฐมนตรี จนเกิดการชุมนุมประทวงรัฐบาลพลเอกสุจินดา และ

เรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญในบางประเด็น เชน ใหนายกรัฐมนตรี

ตองมาจากการเลือกตั้ง คือเปน ส.ส.-ประธานสภาฯ ตองเปนประธาน

รัฐสภา ไมใชมาจากประธานวุฒิสภา เปนตน 

โดยการชุมนุมตอตานรัฐบาลพลเอกสุจินดาดําเนินไปอยางตอ

เน� องยาวนาน และตอมาพลเอกสุจินดาสั่งสลายการชุมนุมที่ตอนนั้นสวน

ใหญปกหลักกันที่แถวสะพานผานฟา-ถนนราชดําเนิน ในชวงค่ําวันที่ 17 

พ.ค.2535 และตอเน� องมาจนถึงวันที่ 20 พ.ค. โดยมีประชาชนไดรับบาด

เจ็บเสียชีวิตและสูญหายจํานวนมาก จึงถูกเรียกวา เหตุการณพฤษภา

ทมิฬ 35 ที่มาถึงตอนนี้ พ.ค.2565 จึงครบรอบ 30 ปของเหตุการณดัง

กลาว ที่ถือเปนการชุมนุมใหญทางการเมืองของประชาชน 

การจัดงาน 30 ป ครบรอบเหตุการณพฤษภาฯ 35 ครั้งนี้ ที่จะจัด

กันในวันที่ 17 พ.ค. จะมีกิจกรรมกันตลอดทั้งวัน โดยมีรายละเอียดคือ

ภาคเชา-กิจกรรมพิธีรําลึก ณ สวนสันติพร อนุสรณสถานพฤษภา

ประชาธรรม ถ.ราชดําเนิน กรุงเทพฯ เริ่มตนในเวลา 08.30 น. ประชาชน

รวมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียวีรชนพฤษภา 35

09.00 น. กิจกรรม 30 ศิลปนวาดประชาธิปไตย และปลูกตนไม 

17 ตน เปดเพลงสูเสรี 30 ป พฤษภาประชาธรรม

09.09 น. พิธีวางมาลา และพิธีรําลึก 30 ป สดุดีวีรชนพฤษภา

ประชาธรรม ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม กลาว

รายงาน ประธานในพิธี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา วางมาลา 

และกลาวเปดงาน จากนั้นผูแทนรัฐบาลและผูแทนจากฝายตางๆ รวม

วางมาลา และกลาวรําลึกวีรชน ดนตรีบรรเลงพฤษภาประชาธรรม และ

เวลา 11.30 น. กลาวเปดอนุสาวรียวีรชนพฤษภา 35 โดย นายอานันท 

ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 

สวนภาคบาย เวทีอภิปรายสาธารณะ ณ หองประชุม LT2 คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีรายละเอียดคือ 

13.00-16.30 น. เวทีอภิปรายนานาชาติ 30 ป พฤษภาประชาธรรม หยุด

วัฏจักรรัฐประหาร สรางรัฐธรรมนูญประชาชน และประสบการณจาก

ตางประเทศ กลาวเปดโดย ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิพฤษภา

ประชาธรรม

Panel 1 นําเสนอบทเรียนจากเหตุการณกวางจู เกาหลีใต บท

เรียนจากฟลิปปนส, อินโดนีเซีย และองคกรระหวางประเทศ รวมดวย 

นายสมชาย หอมลออ อดีตเลขาธิการ ครป. ป 2535, นายอภิสิทธิ์ เวช

ชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

Panel 2 รวมอภิปรายโดย นายจตุพร พรหมพันธุ, ผศ.ดร.

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ดร.ภูมิ มูลศิลป, นายพริษฐ วัชรสินธุ รวม

ดวยผูแทนพรรคการเมือง ฯลฯ 

สวนภาคเย็น - กิจกรรมวัฒนธรรม ณ อนุสรณสถานพฤษภา

ประชาธรรม 17.00-20.30 น. กิจกรรมวัฒนธรรม ดนตรี บทกวี และศิลป

วัฒนธรรม นําโดย หงา คาราวาน และเพ� อนพองศิลปนเพ� อชีวิต 

ซึ่งเรื่องนี้ อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติ

วีรชนพฤษภา’35 กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ ใช้ชื่อกิจกรรม

วา 30 ปพฤษภาประชาธรรม หยุดวงจรอุบาทว คิดตางกันได แตไม

แตกแยก รวมกันพัฒนาประชาธิปไตย สรางความความปรองดองเพ� อ

สังคมสันติสุขวา เหตุการณพฤษภา’35 เปนเหตุการณความรุนแรงนํา

มาซึ่งความสูญเสีย มีทั้งคนตายและคนหาย และก็นํามาซึ่งความเปน

ประชาธิปไตย ที่ใกลเคียงกับความสมบูรณที่สุด แตตลอดระยะเวลา 30 

ปที่ผานมา ระบอบประชาธิปไตยก็ลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด สาเหตุ

จากนักการเมืองที่ฉอฉลและทหารที่ทําการรัฐประหาร กลายเปนวงจร

อุบาทวทางการเมืองไทยที่ยังหาทางออกไมได   

การจัดงานรําลึก 30 ป พฤษภาประชาธรรม โดย คณะกรรมการ

จัดงาน 30 ป พฤษภาประชาธรรม ป 2565 นี้ จึงเนนสืบสานภารกิจ 

30 ปีวีรชนพฤษภา’35 หยุดวงจรการรัฐประหาร เพื่อสร้าง ประชา

รัฐธรรมนูญ ยุติบทบาททหารกับการแทรกแซงการเมืองไทย โดยมีการ

จัดอภิปรายวิชาการสาธารณะ ถอดบทเรียนการรัฐประหาร และบทบาท

ทหารกับการเมืองไทยมาอยางตอเน� อง

อดุลย ยํ้าวา คณะกรรมการจัดงานไดมีการประสานงานกับองคกร

ตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังเยาวชนคนรุนใหมเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมและเชิญบุคคลท่ีเก่ียวของกับเหตุการณไมวาจะมีจุดยืน

ทางการเมืองแตกตางกัน มาแลกเปล่ียนความเห็นถอดบทเรียนรวมกัน มี

จุดมุงหมายในการพัฒนาประชาธิปไตย ยุติบทบาททหาร

กับการเมืองไทย ยุติความขัดแยงทางการเมือง และสราง

ความปรองดองสมานฉันททางสังคม และท่ีสําคัญคือ การ

หยุดย้ังการรัฐประหารมิใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอีกตอไป 

ในการจัดงานทุกป คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 

ไดเชิญทุกฝายมารวมกิจกรรม รวมท้ังประชาชนท่ีเคย

ผานเหตุการณพฤษภา’35 มารวมกิจกรรมเหมือนเชน

ทุกปโดยไมมีการแบงแยก และเชิญตัวแทนรัฐบาลมา

รวมงานดวย “เพ� อแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนในนามรัฐ” ซ่ึงรัฐบาลก็สงตัวแทนมารวมงานเปน

ประจําทุกป ประธานญาติวีรชนฯ กลาววา สังคมไทยมี

ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงาม คนไทยทุกเช้ือชาติอยู

รวมกันมาอยางสันติสุข แมจะมีความแตกตางทางความ

คิด จุดยืนทางการเมืองตางกัน จนเกิดความขัดแยง บาง

คร้ังนําไปสูความรุนแรง เกิดความสูญเสียท้ัง 2 ฝาย แต

คนไทยก็ใหอภัยและอโหสิกันไดเสมอ เชนเดียวกับญาติวีรชนพฤษภา’35 ท่ี

ไดอโหสิใหกับ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เพ� อใหเกิดความปรองดองและ

สันติสุขข้ึนในสังคมไทย แตเม� อเกิดเหตุการณรัฐประหาร 2 คร้ังลาสุด คือ 

19 ก.ย.2549 และ 22 พ.ค.2557 ทําใหสังคมไทยเกิดความแตกแยกราวลึก

ถึงระดับเด็กเยาวชน และยังสงผลกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริยอยาง

ท่ีไมเคยปรากฏมากอน หากทุกฝายไมถอดบทเรียนและหาทางออกรวมกัน

เพ� อขจัดเง� อนไขความรุนแรง ก็อาจเกิดเหตุการณซํ้าซอนประวัติศาสตรข้ึน

อีก และจะรุนแรงกวาทุกคร้ัง

“ในฐานะประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 ได

พยายามทําทุกวิถีทางเพ� อสานตอเจตนารมณและเชิดชูเกียรติเหลาวีร

ชนฯ ที่สละเลือดเนื้อและชีวิตเพ� อประชาธิปไตย ไดประสานงานและ

รวมกิจกรรมกับองคกรตางๆ มาโดยตลอด เพ� อใหสังคมไทยเกิดความ

สามัคคีปรองดอง ยุติความขัดแยง รวมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ใหเขมแข็ง สรางรัฐธรรมนูญของประชาชนใหเปนจริง

การทํางานทามกลางสังคมที่แตกแยกทางความคิดเชนนี้ตอง

เปดใจใหกวาง พรอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากทุกภาคสวนของ

สังคม ซึ่งคิดตางกันได แตไมควรแตกแยก ไมสรางความเกลียดชัง และ

กลาแสดงออกอยางตรงไปตรงมาวาสิ่งใดควรหรือไมควร ดวยจิตใจที่

บริสุทธิ์และปรารถนาดีตอทุกฝาย เพ� อใหสังคมไทยเดินหนาไปได โดย

ปราศจากความรุนแรง”

ประธานญาติวีรชน พฤษภาฯ 35 ย้ําตอนทายวา งานรําลึก 30 

ป พฤษภาประชาธรรม คงจะไดถอดบทเรียนรวมกันเพ� อรวมกันพัฒนา

ประชาธิปไตยใหเขมแข็ง หยุดวงจรอุบาทว ทั้งนักการเมืองที่ฉอฉล และ

ทหารที่รัฐประหาร และหวังวารัฐบาลจะตระหนักและขจัดเง� อนไขความ

รุนแรง ทําใหสังคมไทยเกิดความสามัคคีปรองดอง ดวยการนิรโทษกรรม

ตามแนวทางที่สภาปฏิรูปแหงชาติเคยเสนอไว เพ� อสังคมไทยจะไดอยูรวม

กันอยางสันติสุขตลอดไป

ประชาชนที่สนใจอยากไปรวมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉพาะผูที่เคย

อยูรวมในเหตุการณ ไมวาจะในบริบทใด ก็อยาไดพลาดเด็ดขาดกับการ

ไปรวมรําลึกเหตุการณประวัติศาสตรสําคัญทางการเมืองครั้งหนึ่งของ

ประวัติศาสตรการเมืองไทย.

จุดมุงหมายในการพัฒนาประชาธิปไตย ยุติบทบาททหาร

เหลียวหลังแลหนา 30 ป-พฤษภาทมิฬ 35 

มุงสราง ‘ประชารัฐธรรมนูญ’ 

วั

‘ลูกศิษย’

อยางไรก็ตาม มติคณะศิษยานุ 

ศิษยกรณีที่หมอปลาและคณะนักขาว

บุกที่พักสงฆดงสวางธรรม มีการประชุม

รวมกันถึงแนวทางการดําเนินการทาง

กฎหมายใหหลวงปูทราบ โดยหลวงปู

แสงบอกวาใหอภัยทุกคน จะไมมีการ

ดําเนินคดีใครทั้งนั้น และขอใหลูกศิษย

ใหอภัยเชนกันเพ� อเปนอภัยทาน

นายเฉลิมชัย จันทะโคตร โฆษก

คณะกรรมการลูกศิษยหลวงปูแสง กลาว

วา หลังจากที่พระอุปฏฐาก 2 รูปเกาได

ลาออกแลว คณะสงฆก็ไดมีการใหพระ

อุปฏฐากชุดใหมเขาไปดูแลเรียบรอย

แล้ว แต่เนื่องด้วยหลวงปู่แสงไม่ ได้

ตําหนิพระอุปฏฐาก 2 รูปเกา จึงยังให

พระอุปฏฐาก 2 รูปนั้นยังคงอยูกับหลวง

ปูตอ แตมีการลดบทบาทหนาที่ลง

“โดยพระอุปฏฐากชุดใหมที่เขามา

ดูแลหลวงปูมีทั้งหมด  7-8 คน รวมกับ

พระอุปฏฐาก 2 รูปเกาดวย เน� องจากอยู

ในระหวางเปลี่ยนถายงานในการปฏิบัติ

ดูแลหลวงปู และอยากใหทุกคนสบายใจ

วาจะไมเกิดเหตุการณแบบเดิมขึ้นอีก  

เพราะจะมีการเครงครัดเขมงวดมากกวา

เดิม” นายเฉลิมชัย ระบุ 

ที่รานสภากาแฟ ตั้งอยูถนนประ 

ชาราษฎร เขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

จ.อํานาจเจริญ ไดมีการตั้งโตะแถลงขาว 

เพ� อปองกันพุทธศาสนา รักษาไวซึ่งพระ

อริยสงฆ โดยระบุวา เราในฐานะชาว

พุทธและพี่นองชาวจังหวัดอํานาจเจริญ 

ขอประณามการกระทําที่ลวงละเมิดตอ

หลวงปูแสง ญาณวโร  และขอแสดง

จุดยืนการปกปองพระพุทธศาสนา และ

พระสงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยธรรม

ตอไป 

ที่ จ.ยโสธร สมาคมชาวยโสธร 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และชมรม

พระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และยุว

พุทธิกสมาคมยโสธร เดินทางเพ� อมาย� น

หนังสือขอความเปนธรรมและปกปอง

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง 

ตอนายชลธี ยังตรง ผูวาราชการจังหวัด

ยโสธร โดยหลังรับหนังสือนายชลธีกลาว

วาจะรีบดําเนินการตามขอเรียกรอง

ดานนายรัตนภิโพธิ ทวีกันย หรือ

วิทย มหาชน กรรมการสมาคมชาว

ยโสธร กลาววา ในฐานะลูกศิษยหลวงปู  

จากเหตุการณที่เกิดขึ้น เราเปนชาวพุทธ

เปนลูกศิษยและเปนชาวยโสธร ทีแรกที่

เห็นขาวคือตกใจเปนอยางมากและสลด

ใจ เรารูปฏิปทา รูขอวัตรปฏิบัติธรรม

วินัยของหลวงปูวาอะไรคืออะไร และพอ

จะมองออกจากตรงนั้น การกระทํามัน

แรงมาก เพราะวาคนที่มาในครั้งนี้เปน

คนดังทางโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลทาง

สังคมอยางสูง 

“ผมเริ่มตั้งขอสังเกตวาหมอปลา

และพวกทั้งหมดที่เขามามีจุดประสงคใด

กันแน� การกระทําแบบนี้ถือวาทําใหเกิด

ความเส� อมเสียตอภาพลักษณของหลวง

ปูและศาสนาพุทธเปนอยางยิ่ง ดังนั้น

สมาคมชาวยโสธรรวมกับทุกภาคสวน

ที่มาในวันนี้จะดําเนินการใหถึงที่สุด โดย

จะเดินทางไปแจงความดําเนินคดีกับ

หมอปลาและพวกที่ สภ.ปาติ้ว” นายรัตน

ภิโพธิกลาว 

ผูส� อขาวรายงานดวยวา นายรัตน                                                 

ภิ โพธิพรอมดวยนายวรวุฒิ  พรหม

สุวรรณ ทนายความ และชาวบาน 

อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร เดินทางเขาแจงความ

กับ ร.ต.อ.นครินทร สัตยนันท  รอง สว. 

(สอบสวน) สภ.ปาติ้ว ใหเอาผิดนาย                                                 

จีรพันธ เพชรขาว หรือหมอปลา พรอม

พวกใน 4 ขอหา เพ� อเปนบรรทัดฐาน

สําหรับพระพุทธศาสนา ประกอบ

ดวย 1.นําขอมูลอันเปนเท็จเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร 2.พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.

2505 มาตรา 44 ตรี เปนการใสความ

คณะสงฆ์ให้เสื่อมเสีย ก่อให้เกิดความ

แตกแยก 3.อั้งยี่ซองโจร และ 4.รวมกัน

สรางพยานหลักฐานอันเปนเท็จ

ในสวนกรณีเงิน 57 ลาน นาย

อานนท ศรีมันตระ นักวิชาการศาสนา

ชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดยโสธร ระบุวา บัญชีดังกลาว

เปนบัญชีสวนตัวของหลวงปู  และจุด

ที่ใชเปนที่พํานักเปนเพียงที่พักสงฆ อยู

ในระหวางการพิจารณาอนุญาต จึงยัง

ไมสามารถเปดบัญชีของวัดได ดังนั้น

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

จึงไมสามารถเขาไปดําเนินการได

ดานนายสิทธา มูลหงษ ผูตรวจ

ราชการและโฆษกสํานักงานพระพุทธ

ศาสนาแหงชาติ (พศ.) กลาววา ขณะ

นี้ฝายนิติกรของ พศ.ไดประสานไปยัง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

(พศจ.ยโสธร) แลว เพ� อรวมกันพิจารณา

วาจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย

กับคณะของหมอปลา ทั้งนี้จะมีการ

พิจารณาวาจะดําเนินการตามกฎหมาย

ขอใดและอยางไรบาง รวมทั้งจะมีการ

แจง พศจ.ยโสธรใหประสานคณะสงฆ 

จ.ยโสธร (ธรรมยุต) ใหพิจารณาดําเนิน

การกับพระอุปฏฐาก  (พระผูดูแล) หลวง

ปูแสง ขณะที่อยูที่พักสงฆปาดงสวาง

ธรรม ที่ ไมไดมีการดูแลหลวงปูแสงให

ดี ทั้งที่รูอยูแลววาหลวงปูแสงมีอาการ

อาพาธ

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิ ก า รสมาคมองค ก ารพิ ทั กษ

รัฐธรรมนูญไทย กลาววา ในวันอังคารที่ 

17 พ.ค.นี้  เวลา 10.00 น. ตนจะเดินทาง

ไปย� นคํารองตอ ป.ป.ช. นนทบุรี เพ� อขอ

ใหไตสวนสอบสวนเอาผิด ผอ.สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และนาย

อําเภอปาติ้ว จ.ยโสธร กรณีมีสวนรวม

กับหมอปลาและพวก และส� อมวลชน ใน

การไปจาบจวงและขมขืนใจหลวงปูแสง 

ใหรับสารภาพวาจับเนื้อตองตัวหญิงสาว 

ซึ่งไดใชวิธีลอใหกระทําความผิด อันเปน

วิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมาย

“ผอ.พศจ.ยโสธร และนายอําเภอ

ปาติ้ว เปนเจาหนาที่รัฐชั้นผู ใหญฝาย

ปกครอง กลับมิไดหามปรามตามอํานาจ

หนาที่แตอยางใด จนกระทั่งกลายเปน

กรณีที่สังคมวิพากษวิจารณอยางมากถึง

ความไมถูกตอง ไมเหมาะสมอยูในขณะ

นี้ กฎหมายตองเปนกฎหมาย” นายศรี

สุวรรณระบุ.

เรงเบิกจาย

 

คิดเปนรอยละ 58.73 สูงกวาเปาหมาย

รอยละ 2.49 

ทั้งนี้  เฉพาะรายจายดานการ

ลงทุนมีการเบิกจายแลว  1.91 แสนลาน

บาท คิดเปนรอยละ 31.48 ของวงเงิน

รายจายลงทุนรวม 6.08 แสนลานบาท 

สูงกวาเปาหมายรอยละ 2.48 มีการกอ

หนี้ผูกพันแลว 4.04 แสนลานบาท คิด

เปนรอยละ 66.43 สูงกวาเปาหมายรอย

ละ  8.28    

น.ส.ไตรศุลีกลาววา การเบิก

จายงบประมาณในภาพรวมตลอดจน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ดําเนินการได้

เกินกวาเปาหมายนั้น มาจากนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรีที่เรงรัดใหมีการเบิก

จายเพ� อใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ  

เนื่องจากเศรษฐกิจที่อยู่ ในช่วงฟื้นตัว

ตองการแรงสนับสนุนจากเม็ดเงินของ

ภาครัฐ โดยนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการ

ตั้งแตตนปงบประมาณ ใหทุกหน�วยงาน

จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช

จายและการกอหนี้ผูกพันแตละไตรมาส 

รองโฆษกรัฐบาลกลาววา อยางไร

ก็ตามสํานักงบประมาณไดรายงาน

เพิ่มเติมวา เฉพาะรายจายลงทุนใน

ปงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น 112,163 

รายการ วงเงินรวม 6.08 แสนลานบาท

นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/65 มีรายการ

ที่เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว 

80,727  รายการ วงเงินรวม 5.02 แสน

ลานบาท คงเหลือสถานะไมอยูในระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 31,436 รายการ 

วงเงิน 1.06 แสนลาน ของ 568 หน�วย

งาน ซึ่งในจํานวนนี้เปนโครงการที่ยังไม

เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  4,374 

รายการ วงเงิน 3.12 หม� นลานบาท  

น.ส.ไตรศุลีกลาววา นายกรัฐ 

มนตรี ไดมีขอสั่งการใหทุกหน�วยงาน

เรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ

ลงทุนใหแลวเสร็จ พรอมกับมอบหมาย

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีที่

กํากับดูแลมีการติดตาม เรงรัด และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย 

หากพบวารายการใดหมดความจําเปน 

หรือคาดวาจะไมสามารถดําเนินการ

ไดทันในปงบประมาณ ก็ใหพิจารณา

ปรับแผนปฏิบัติการและการใชจายไป

ดําเนินการแกไขปญหาความยากจนของ

ประชาชนเปนอันดับแรกตามนโยบาย

สําคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นกลไกการ

ขจัดปญหาความยากจน สอดคลองกับ

สถานการณขอเท็จจริงและบริบทของ

แตละพื้นที่ 

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล

ระบุวา กระทรวงการคลังจะเสนอใหที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 

17  พ.ค.65 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

เปนประธาน พิจารณาเกี่ยวกับการ

ขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซลลง 3  บาทตอลิตร ซึ่ง

มาตรการดังกลาวกําลังจะหมดอายุลง

ในวันที่ 20 พ.ค.65 เพ� อใหมาตรการให

ความชวยเหลือและบรรเทาภาระของ

ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีความตอ

เน� องไมสะดุด หลังจากสถานการณราคา

น้ํามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เบื้องตนจะมีการเสนอทาง

เลือกสําหรับมาตรการลดภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซลใหที่ประชุม ครม.

พิจารณา เพื่อให้เห็นข้อดีและข้อเสีย

ตางๆ อยางชัดเจน สวนทายที่สุด ครม.

จะพิจารณาลดอัตราภาษีสรรพสามิต

น้ํามันดีเซลในอัตราเดิม หรือลดมากกวา

เดิม และระยะเวลาการลดภาษีจะนาน

เทาไหรนั้น ทั้งหมดขึ้นอยูกับการตัดสิน

ใจของฝายนโยบายทั้งสิ้น

“มีความจําเปนที่จะตองเสนอ

ตออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิต

น้ํามันดีเซลลิตรละ 3 บาทออกไป จาก

ที่มาตรการจะหมดอายุ ในวันที่  20 

พ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้มาตรการสะดุด ซึ่ง

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต

ได้เตรียมทางเลือกในมิติต่างๆ เพื่อให้ 

ครม.พิจารณาอยางชัดเจน สวนการ

ตัดสินใจวาจะดําเนินมาตรการดังกลาว

ตอไปอยางไรขึ้นอยูกับ พล.อ.ประยุทธ” 

รายงานขาวระบุ

โดยกอนหนานี้ นายกฤษฎา จีนะ

วิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กลาว

ถึงแนวทางการตออายุมาตรการลดภาษี

สรรพสามิตน้ํามันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท

วา  นโยบายชวยเหลือมีแน�นอน ทั้งการ

ขยายอายุลดภาษีดีเซลออกไป หรือจะ

มีการลดภาษีเพิ่มเติม สวนจะเลือกใช

แนวทางใดบางตองขอพิจารณาอีกครั้ง

ใหรอดู ซึ่งการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน

ดีเซลตอไปอีกสามารถทําได และยืนยัน

วาไมกระทบกับฐานะการคลังทั้งป

อยางไรก็ดี เบื้องตนคาดวากระ 

ทรวงการคลังจะมีการเสนอ 2 แนวทาง

ในการลดปญหาราคาน้ํามันดีเซลที่อยู

ในระดับสูง ไดแก 1.การลดภาษีสรรพ 

สามิตน้ํามันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เปน

ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเปนมาตรการ

ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน และ 2.การ                                                                 

ลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลลงใน

อัตราลิตรละ 5 บาท โดยระยะเวลาจะ

นอยกวา 3 เดือน โดยทั้ง 2 แนวทาง

ประเมินวาจะใชงบประมาณไมเกิน 2                                                            

หม� นลานบาท เพ� อไมใหกระทบกับการ                                                                

จัดเก็บรายไดของรัฐบาลในปงบประ 

มาณ 2565

สําหรับมาตรการลดภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซลที่จะหมดอายุในวัน

ที่ 20 พ.ค.นี้ ครม.ไดอนุมัติลดเก็บภาษี

น้ํามันดีเซลทุกรายการลง 3 บาทตอลิตร 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งที่ผาน

มาภาคเอกชนเสนอใหขยายเวลาลดภาษี

ดังกลาวออกไปอีก 3 เดือน โดยการ

ลดภาษีดังกลาว ทําใหกรมสรรพสามิต

สูญเสียรายไดเดือนละ 5.7 พันลาน

บาท รวม 3 เดือนสูญเสียรายได 1.7 

หม� นลานบาท แตรัฐบาลยืนยันวาเร� อง

ดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการ 

เพื่อช่วยเหลือพยุงราคาน้ํามันร่วมกับ

กระทรวงพลังงาน.
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3บทความ-ในประเทศ

‘ประสบการณ์-หลักการ’

คลิป “วิโรจน์-สกลธี” ดีเบตวันก่อน

อดจินตนาการไม่ได้ว่า คนใด-คนหนึ่ง ใน ๒ คนนี้ สมมุติ

ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.

 ภายใต้การบริหารระหว่างวิโรจน์กับสกลธี 

 “กรุงเทพมหานคร” จะมีสภาพแบบไหน?

 กับผู้ว่าฯ คนหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยความดุดัน เกรี้ยวกราด ต่อ

บ้านเมือง อันมี “สถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นหลักชาติ

 จะทวงคืน “สนามหลวง” เอาไปทำาเป็น “สนามราษฎร์”

 จะตัดชื่อเต็มของ.........

 “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหา

ดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมร

พิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

 อันเป็นนามที่ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช” พระราชทานไว้ให้ ณ วันทรงสถาปนาราชธานีใหม่ 

เมื่อ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕

 เหลือคำาว่า “กรุงเทพ” คำาเดียว!

 ตามนโยบายที่นายวิโรจน์แห่งพรรคก้าวไกลชูเป็นนโยบาย

หาเสียง

 ที่จะ “เปลี่ยนกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่คนเท่ากันด้วย 

สิทธิเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ”

 กับอีกคนหนึ่ง.........

 พูดจามีสัมมาคารวะ นุ่มนวล แต่หนักแน่นด้วยประสบการณ์

และเหตุผล อีกทั้งกิริยามรรยาทบ่งบอกความเป็นผู้มีสกุล รู้ชาติ 

รู้บ้าน รู้เมือง

 กับมหานครที่เป็นหน้า-เป็นตาประเทศ กับมหานครอันเป็น

เมืองด่านหน้าที่ต้อนรับ “แขกบ้าน-แขกเมือง” ทุกระดับชน

 การมีผู้ว่าฯ กทม. “สมวุฒิ-สมวัย” เป็นผู้ ใหญ่ด้วยกิริยา

มารยาททางสังคม รู้การใดควร-การใดไม่ควร 

 คนเช่นนี้ นับว่า “เหมาะสม” ยิ่งนัก! 

 และคนที่มีบุคลิกดังว่านี้่ คือ “นายสกลธี ภัททิยกุล” ผู้ม ี

นโยบายในการหาเสียงว่า “กรุงเทพฯ ดีกว่านี้ ได้” นั่นเอง

 นี่เป็น “มุมมองเปรียบเทียบ” ด้านบุคลิกภาพ และการ

วางตัวในการแสดงออกต่อสังคมสาธารณะของคนที่จะมาเป็น

ผู้นำา ในความหมายว่า “รู้กรอบ-รู้หน้าที่” ในทัศนะผม

 การพูดเก่ง พูดคล่อง นั่นเป็นจุดเด่นของนักโต้วาทีอาชีพ

หรือนักการเมืองอาชีพ 

 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดี 

 ตรงกันข้าม มันดี ดีถึงขั้น ต่อแข้ง-ต่อขาให้มีตำาแหน่ง 

ใหญ่โตได้ โดยเฉพาะ “ทางการเมือง”

 อย่างหาเสียงเป็นประธานาธิบดีบดีสหรัฐฯ คนอเมริกัน 

กวาดถนน เป็นต้น 

 ถ้าเกิดรัฐประหาร แค่ผู้ว่าฯ กทม.มีน้ำายาอะไรไปแสดงภาวะ

ความเป็นผู้นำากับคณะรัฐประหารเขาได้ล่ะ?

 การตั้งคำาถาม “นอกวงแขน” คนเป็นผู้ว่าฯ กทม.ไปให้เขา 

ดีเบต ให้เขาโม้เอามันละก็ได้ แต่จะเอาสาระเป็นจริงไม่ได้

 แต่มันก็เป็นคำาถาม “เข้าปาก” วิโรจน์พอดี ถือโอกาสด่าคณะ

รัฐประหารคราวที่แล้วซะเลย

 “วิโรจน์พร้อมร่วมต่อสู้กับประชาชน จะทำาให้คณะรัฐประหาร

กลายเป็นกบฏที่ต้องประหารชีวิต มีรัฐประหารอีกละก็ เจอวิโรจน์

แน่”

 เกรี้ยวกราดใส่คู่ดีเบต ยังกะคู่ดีเบตคือหัวหน้าคณะรัฐประหาร 

ยิ่งตีนตบเกรียว วิโรจน์ยิ่งคึก

 แต่เจอข้อความที่ “โบว์ ณัฏฐา” โพสต์เฟซ เบรกนิ่มๆ

 วิโรจน์คง “หัวทิ่ม” หายคึก!?

 Bow Nutta Mahattana

 “หลายๆ คนที่ออกมาบอกว่า จะต้านรัฐประหารหรืออำานาจ

เผด็จการสุดตัวนี่ ตอนรัฐประหารคราวที่แล้ว เราไม่เห็นพวกเขาเลย 

 ไม่ใช่แค่หลังวันรัฐประหารด้วย ตลอดห้าปีหลังจากนั้น เราก็

ไม่เคยเห็นพวกเขา แต่เราได้ยินเขาพูดคำาว่าเผด็จการบ่อยมากหลัง

การเลือกตั้ง 

 เราได้ยินคำาว่าเผด็จการในวันนี้มากกว่าในยุค คสช. ในวันที่

เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารกันจริงๆ วันที่สื่อทำาข่าวไม่ได้ วันที่ ไม่มี

สภาไม่มีฝ่ายค้าน 

 วันที่เผด็จการแปลว่าเผด็จการจริงๆ ถึงขั้นที่มีทหารถือปืนยืน

อยู่ในศาลอาญาได้ เราไม่เห็นพวกเขาเลย”

 ก็บอกแล้ว พูดเอามัน เอาเสียงเฮ เสียงตีนตบ ละก็ได้  แต่จะ

ทึกทักว่านี่คือ “พูดจริง-ทำาจริง” ก็ต้องย้อนไปอ่านโพสต์ของคุณโบว์ 

ณัฏฐา อีกที

 ส่วนนายสกลธี โต้แย้งแบบไม่ใช่มุ่งผลแพ้-ชนะ แต่โต้แย้งด้วย

เหตุผลจากคนมีประสบการณ์ “สังคมเป็นจริง”

 “.....เราจะรู้ไงว่า สิ่งที่ประชาชนเขาต้องการจริงๆ มันเป็น

ยังไง มันอาจเป็นการรัฐประหารจากรัฐบาลที่ชั่วช้า ทรราช โกงกิน 

บ้านเมือง ก็เป็นไปได้ 

 มันอาจไม่ถูกในวิธีการที่ทำา ผมถึงบอกว่าการเป็นผู้ว่าฯ ที่มา

จากประชาชนเนี่ย ไม่จำาเป็นต้องต่อต้านอะไรทุกครั้งไป ‘มันต้อง 

ดูบริบท’ 

 อะไรจะเกิดที่เกิดขึ้นทุกครั้งไป ถ้าประชาชนที่เลือกผมมา บอก

ว่า...เฮ่ย...เขาทำาสิ่งที่ถูก ผมก็โอเค

 ผมเรียนเลยว่า การรัฐประหารอาจไม่ถูกต้องทุกครั้ง 

 แต่ถ้าผมมาจากพี่น้องประชาชน แล้วผมคิดว่า มีการทำา

รัฐประหารกับสิ่งที่ชั่วช้า เลวทรามยิ่งกว่าเนี่ย ผมก็ต้องฟังเสียง

ประชาชน 

 เพราะฉะนั้น ถ้าประชาชนเขาเห็นด้วย เขาไม่ต่อต้าน  เรา

ก็ต้องยืนอยู่ข้างประชาชน.....”

 ตรงคำาว่า “ต้องดูบริบท” นั่นแหละ คนที่พูดคำานี้ ได้ แสดง

ว่าคนนั้น ต้องมีประสบการณ์

 ไม่ใช่สักแต่พูดตามตำารา ตามทฤษฎี ที่ท่อง-ที่สอน แล้วยึด

เป็นหลักการ

 “หลักการ” น่ะ ใช้พูดสวยๆ ได้ แต่ใช้ยึดปฏิบัติ จะล้มเหลว

 “สัญชัยปริพาชก” เคยถามพระพุทธเจ้าว่า ‘’ท่านสอนเรื่อง

อะไร หลักการของท่านคืออะไร?” 

 พระพุทธองค์ทรงตอบว่า........

 “เมื่อไรก็ตามที่คนเรายึดมั่นในหลักการชีวิตของเขา เมื่อ

นั้นแล้ว เขาจะสูญเสียอิสรภาพ เขาจะกลายเป็นคนที่ยึดติด เขา

จะคิดว่า หลักการของเขานั้นถูกต้องทุกอย่าง  และความเชื่อของ

ตัวเองนั้นถูก ส่วนที่เหลือ ไม่ใช่เรื่องจริง 

 และเมื่อเราเสียอิสระทางความคิด.....

 เราจะยึดติดทางความคิดเดียว มนุษย์เราก็จะยิ่งทุรนทุราย 

เป็นจุดเริ่มต้นของการดิ้นรนและความขัดแย้ง

 ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถึงจะเชื่อว่าไม่เชื่อ ก็ทำาให้คนยึด

ติด ความคิดมีพลังมหาศาลและมันจับเราไว้ จับไว้อย่างแน่นหนา

 การยึดติดกับความคิดคือ อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการ

เติบโตจิตวิญญาณ หากเราติดอยู่ในนั้น ประตูแห่งความรู้อัน 

นิรันดร์ ก็จะไม่เปิดออก”

 “แล้วคนที่ทำาตามคำาสอนท่านจะไม่ติดกับงั้นหรือ?” สัญชัย

ปริพาชกแย้ง พระพุทธองค์ตรัสว่า

 “ข้าพูดถึงประสบการณ์ของตัวเอง หนทางของข้าไม่ใช่หลัก

การและก็ไม่ใช่ปรัชญา 

 มันคือประสบการณ์ล้วนๆ ประสบการณ์ของความจริง 

นิรันดร์”

 นี่ยกมาให้เห็นว่า “ประสบการณ์ตัวเอง” เหนือกว่า “หลัก

การและปรัชญาใดๆ ทั้งปวง”

  ที่นายสกลธีโต้เรื่องประชาธิปไตย-เผด็จการ ไหนจะดี-จะ

เลวกว่ากัน ด้วยการใช้คำาว่า “ต้องดูบริบท” นั่นคือการตอบด้วย

ประสบการณ์

 สรุปก็คือ.......

 คนมีประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ประชาธิปไตย  

ประสบการณ์เผด็จการ ทั้งประสบการณ์บริหาร กทม.ในตำาแหน่ง

รองผู้ว่าฯ กทม.มาก่อน

 ผมเอา “สกลธี” คนนี้ละ เป็นผู้ว่าฯ กทม.!

ไม่สน ใครทำางานดี-ทำางานเก่ง-ทำางานได้งาน 

 แต่เขาจะสน จะเลือก จะศรัทธา คนที่สรรคำามาพูดบนเวทีได้

มัน สะใจ ประทับใจเป็นหลัก นี่คือสไตล์อเมริกันนิยม

 แต่ส่วนมากก็แบบนี้ ไม่ว่าประเทศไหน นักการเมืองที่ปาก 

เป็นเอก คนจะชอบ ส่วนงาน เป็นโท เป็นตรี ไม่สน

 กรณีนายวิโรจน์กับนายสกลธีดีเบตนั้น.....

 เรื่องพูดเก่ง พูดเอามัน ต้องยกให้วิโรจน์ ดูดีเบต เหมือนดูคน

ที่โกรธเขามาพันปี 

 เจอหน้าก็กระชากโซ่จะเข้าฟัด จนไม่แน่ใจว่า ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ 

กทม. “ห้องทำางานจะต้องติดลูกกรงหรือเปล่า?”

 แต่เรื่อง พูดเอาเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์แบบ “หลุด” ไม่พูดแบบ

สำาราก แต่พูดแบบคนมีวุฒิภาวะ-มีประสบการณ์ บนฐานสังคม 

เป็นจริง

 นี่ต้องยกให้สกลธี!

 คลิปที่เขานำามาลงเฟซ เขาบอกไว้อย่างนี้........

 รายการ THE CANDIDATE BATTLE  พลิกโฉมดีเบต ศึกดวล

ความคิด พิชิตโหวต ช่วงที่ 3 ‘THE BATTLE FOR THE BETTER’ 

 เป็นการแบตเทิลกันระหว่าง วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 1 กับ สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 3 

 ในประเด็นที่ว่า “หากเกิดรัฐประหารในช่วงที่ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม.จะแสดงภาวะความเป็นผู้นำาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างไร?”

 ว่ากันที่จริงๆ คำาถามนี้ ไม่แน่ใจ ผู้จัดรายการทราบหรือไม่ว่า 

กทม.เป็นแค่การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเท่านั้น?

 มีอำานาจหน้าที่จำากัด แค่จัดการเรื่องสาธารณูปโภค ควบคุม

อาคารสิ่งปลูกสร้าง การวางผังเมือง การรักษาพยาบาล การเก็บขยะ 

รื่องปมนายกฯ 8 ปีในเดือน ส.ค.นี้ของ “ลุง

ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะอยู่หรือ

ไป ถูกตีความหลากหลายว่าจะเริ่มต้นนับ

อย่างไร   

แต่ไม่ว่าจะนับอย่างไรก็ไม่น่าหลุด 3 แนวทาง 

นี้ และศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยให้เกิดข้อยุติ

หากมีผู้ร้อง

แนวทางแรกอยู่ได้แค่วันที่ 24 ส.ค.2565 โดยเริ่ม

นับตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2557 ตั้งแต่ “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ  

ในยุค คสช. สอดรับกับแนวการปฏิรูปการเมือง โดย

มีผลทันที ไม่ต้องคำานึงถึงการบังคับใช้กฎหมายย้อน

หลัง อย่างเช่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบาง

ประการของ ส.ส.และรัฐมนตรี ก็มีผลย้อนหลังได้ เช่น 

เคยถูกตัดสินว่าผิดในคดี

ทุจริต เป็นต้น 

แนวทางที่สอง อยู่ได้

ครบ 2570 โดยเริ่มนับตั้งแต่

เป็นนายกฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวัน 

ที่ 9 มิ.ย.2562 โดย ยึดหลัก

ไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ

แก่บุคคล เป็นไปตามหลัก

นิติธรรมและหลักกฎหมาย

ทั่วไป

ความเห็นที่สาม เริ่ม

นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐ 

ธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.2560  

และ “บิ๊กตู่” จะอยู่ไปถึงปี 2568 ซึ่งไม่มีผลย้อนหลัง

และสอดรับกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญให้อยู่ได้ 8 ปี

ตั้งแต่กฎหมายเริ่มบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ ได้สอบถามนายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล บอก

ว่า การวินิจฉัยก็เป็นไปตาม 3 แนวทางนี้ โดยต้องยึด

รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นหลัก พร้อมขีดเส้นใต้ “ไม่เคย 

แสดงความเห็นหรือพูดว่าเริ่มนับตั้งแต่ปีไหน” เพราะ

ตัวเองไม่ได้สงสัย

“พวกคุณ (สื่อมวลชน) ช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะ 

ไม่เคยฟันธงว่าจะนับวาระการดำารงตำาแหน่งของนายกฯ 

ตั้งแต่ปีไหน” 

ถึงขนาด “อ.วิษณุ” ต้องหาพยาน เพราะเกรง

ว่าจะถูกนำาไปตีความผิดๆ ใช่หรือไม่.

‘เป็นพยานให้ด้วย’

เ

วิษณุ เครืองาม

ดู

หาเสียงกทม.

ใสๆ-ไร้ทุจริต

จี้ป้ายล้ำาเขต

พท.-ก้าวไกลชิงเก้าอี้สก.ดุเดือด

เตือนสลิ่มเสียงแตกแพ้ฝั่งซ้าย

กรุงเทพฯ • ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา

วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชา

ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ คณะสถิติประยุกต์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การเลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คะแนนเสียงของฝั่งซ้าย

ค่อนข้างจะเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีคะแนนนำาโด่ง ในขณะ

ที่คะแนนฝั่งขวาแตกออกเป็นหลายเสียง หรือพูดง่ายๆ ว่า

สลิ่มเสียงแตก ล่าสุดผลการสำารวจโดยนิด้าโพลนั้นพบว่า 

เบอร์ 6 คุณอัศวิน ขวัญเมือง ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 

ที่ 2 รองจากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ส่วนผู้อื่นไม่ว่าจะ 

เบอร์ 4 เบอร์ 3 เบอร์ 7 ล้วนแล้วแต่ได้คะแนนน้อยกว่า

คุณอัศวิน จึงมีโอกาสที่จะพลิกผันมาชนะได้ยากมาก ผู้

เขียนไม่ได้ชื่นชอบคุณอัศวินเป็นการส่วนตัว แต่เลือกลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งเชิงกลยุทธ์ 

‘ไม่เลือกเราเขามาแน่’ มุกแป้ก

กรุงเทพฯ • นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง “เลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ ชูแคมเปญ ไม่เลือกเราเขามาแน่ 

มุกแป้ก!!!” ระบุว่า โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.แล้ว โพลสำานักต่างๆ ก็ต้องหยุดเผยแพร่ผลการ

สำารวจตามประกาศของ กกต. จะทำาให้คะแนนอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงและเบียดขึ้นแซงกันในช่วงนี้ ก็ไม่มีใคร

สามารถล่วงรู้ได้ ผู้สมัครทุกคนก็ต้องเร่งหาคะแนนเพื่อให้

คะแนนของตัวเองตีตื้นในโค้งสุดท้ายให้ได้ ทั้งนี้การเสนอ

แคมเปญให้เลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์นั้นน่าจะเป็นไปได้

ยาก เพราะผู้สมัครแต่ละคนก็มีฐานเสียง แฟนคลับ หรือ

กลุ่มผู้สนับสนุนค่อนข้างชัดเจน ซึ่งไม่สามารถทำาใจไปเท

คะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามแนวทางการ

ลงคะแนนอย่างมียุทธศาสตร์ที่ขายความคิดในช่วงนี้ ได้ 

ปล่อยชุมนุม-แนะใช้ กม.อย่างสมดุล 

กรุงเทพฯ • ช่วงค่ำาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. น.ต.ศิธา ทิวารี 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคไทยสร้างไทย  ร่วมเวที ดีเบต  “โค้ง

สุดท้าย ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม.65 คนที่ 17 จะเป็นใคร?” ที่สยาม

พารากอน  โดยได้กล่าวตอนหนึ่ง ในหัวข้อเหลือ 7 วันจะ

ทำาอย่างไรให้คน  กทม.เลือกและจะจัดการเรื่องการชุมนุม

อย่างไร ว่า ในเรื่องการชุมนุม ต้องจัดสมดุล การบังคับ

ใช้กฎหมายให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กับการ

ต้องมีหลักมนุษยธรรมที่จะไปดูแลคนที่เดือดร้อน และเข้า

มาชุมนุมในกรุงเทพฯ กทม.ต้องไปดูแล  ไม่ใช่ไปตัดน้ำา ตัด

ห้องน้ำา  หรือใช้กฎหมายต่างๆ หรือใช้  พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดไปกดดัน  แต่สามารถผ่อนปรนได้. 

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา เป็นไปด้วยความเงียบเหงา.    

กรุงเทพฯ • กกต.กทม.เผยหาเสียง

เลือกตั้ง กทม.โค้งสุดท้ายไร้เบาะแส

ทุจริต แนะตรวจสอบป้ายหาเสียง

หมิ่นเหม่ความปลอดภัย-ติดข้าม

เขตพื้นที่ แจงผู้สมัครหาเสียงได้

ตามกรอบหน้าที่ กทม. 28 ประการ 

วันที่ 16 พ.ค. นายสำาราญ  

ตันพานิช ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง

ประจำา กรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.

กทม.) กล่าวถึงการหาเสียงของผู้

สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ในช่วงโค้งสุดท้ายว่า การหา

เสียงของผู้สมัครที่ผ่านมาปฏิบัติอยู่

ในกรอบกติกาที่ดีแล้ว ไม่มีประเด็น

ใส่ร้ายป้ายสี ไม่มีการสาดโคลน เป็น 

การหาเสียงตามกติกา แต่อยากเตือน

ผู้สมัครในเรื่องป้ายหาเสียง ควร

ตรวจดูความเรียบร้อย บางป้ายอาจ

จะติดแล้วไม่มั่นคงแข็งแรง เมื่อโดน

พายุโดนฝนอาจจะหมิ่นเหม่ต่อความ

ปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา และที่

สำาคัญการติดป้ายควรดูเขตพื้นที่ที่

ตนเองสมัครรับเลือกตั้งให้ดี อย่า

ติดข้ามเขต เพราะอาจจะทำาให้

ประชาชนสับสนได้ ส่วนเบาะแสเกี่ยว

กับการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขาย

เสียงยังไม่มีรายงานเข้ามาอย่างเป็น

ทางการ มีแต่เสียงพูดกันไปพูดกันมา 

ซึ่งเราก็ให้สายข่าวหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ลงไปเดินในพื้นที่ตลอดอยู่แล้ว

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต

ว่าผู้สมัคร ส.ก.หาเสียงเกินหน้าที่

และอำานาจ และกรอบเงินงบประ 

มาณนั้น นายสำาราญกล่าวว่า พระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร 2528 มาตรา 89 

มีกำาหนดเกี่ยวกับหน้าที่และอำานาจ

ของ กทม. 28 ประการ จากการ

สืบสวนไต่สวนของ กกต. ปรากฏ

ว่ายังอยู่ในกรอบหน้าที่และอำานาจ

อยู่ ซึ่งประเด็นนี้มีการแจ้งมาหลาย

กรณี แต่ขอความกรุณาว่าอย่าแจ้ง

โดยการตีความของตัวเอง แนะนำา

ให้ไปดูหน้าที่และอำานาจของ กทม. 

เราอย่าไปตีความว่าหน้าที่ของสภา

คืออะไร หรือหน้าที่ผู้บริหารคืออะไร 

ต้องดูว่าอยู่ในกรอบหน้าที่และอำานาจ

ของ กทม.ตามมาตรา 89 หรือไม่ 

ส่วนการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครไป

อยู่ในที่หน่วยเลือกตั้ง จะต้องถ่าย

สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร

ไปแสดงที่หน่วยเลือกตั้งด้วยตาม

ระเบียบและกฎหมายกำาหนด. 

ไทยโพสต์ • ปรับกลยุทธ์ โค้งสุดท้ายเลือกผู้ว่าฯ ด้าน “อัศวิน” ลุ้นเฮือกสุดท้ายเปิดปราศรัย-ลงชุมชน 

ปัดดีเบตทุกเวที ด้านศึก ส.ก.ดุเดือด เพื่อไทย-ก้าวไกล ชิงแชมป์หลายเขต “อุ๊งอิ๊ง” นำาเปิดเวทีปราศรัย

ปลุกฐานเสียงคนกรุง 

มีรายงานว่า ในสัปดาห์

สุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใน

วันที่ 22 พ.ค.2565 ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

ของพรรคและในนามอิสระต่าง

ประเมินผลการเลือกตั้งจากโพล

ทุกสำานัก เพื่อนำาไปปรับกลยุทธ์

ในการหาเสียงโค้งสุดท้าย โดย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครที่มี

คะแนนนิยมในโพลทุกสำานัก

นำาโด่ง ยังคงเดินหาเสียงราย

วันและไปร่วมเวทีดีเบตที่จัดขึ้น 

เน้นการปราศรัยผ่านออนไลน์ 

และยังไม่มีการประกาศว่าจะ

มีการจัดเวทีปราศรัยแบบออน

ไซต์หรือไม่

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผู้สมัครที่มีคะแนนมา

เป็นอันดับ 2 ในโพลสำานักต่างๆ 

มุ่งเน้นไปที่การเปิดเวทีปราศรัย

และลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง โดยเน้นการสานต่อ

นโยบายที่เคยทำาไว้เป็นรูปธรรม 

พร้อมปฏิเสธการเชิญไปร่วม

เวทีแสดงวิสัยทัศน์ เพราะเห็น

ว่าเป็นการขายฝันทางนโยบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ

การวางกลยุทธ์ ในการเลือก

ตั้ง ส.ก.ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย

มีความเข้มข้นและดุเดือดใน

หลายเขต เพราะจะเป็นการชิง

เก้าอี้ ส.ก.ระหว่างพรรคเพื่อไทย

และก้าวไกล โดยทั้งสองพรรคจะ

ได้เก้าอี้ ส.ก.ระหว่าง 15-20 เขต 

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่ม

รักษ์กรุงเทพ จะได้รับชัยชนะ

ใน 5-10 เขต โดยพรรคเพื่อ

ไทยประเมินว่า ส.ก.ของพรรค

จะได้รับเลือกประมาณ 24- 

25 คน ในจำานวนนี้มีเขตที่มี

คะแนนตีคู่และต้องชิงดำากับ

พรรคก้าวไกลถึง 5-7 เขต เช่น 

ดอนเมือง วังทองหลาง ป้อม

ปราบฯ สะพานสูง ขณะที่ฐาน  

เสียงเดิมของพรรคในเขตกรุงเทพฯ 

ฝั่งเหนือและตะวันออกยังคง

เหนียวแน่น และคาดว่าจะได้

รับชัยชนะ ขณะที่ฝั่งธนบุรีบาง

เขตที่คาดว่าจะได้รับชัยชนะก็

เกิดปัญหาขึ้น

“ในบางเขตก็มีปัญหาภาย 

ในระหว่างทีมงาน มีการเจาะ

ยางของฝ่ายเรา ทำาให้คนในทีม

ซึ่งเป็นเครือญาติ คนใกล้ชิดไป

ช่วยอีกฝ่าย ทำาให้สถานการณ์

ไม่ราบรื่นนัก” แหล่งข่าวพรรค

เพื่อไทยระบุ

อย่างไรก็ตาม ในช่วง

กลางสัปดาห์ พรรคเพื่อไทยจะ

จัดเวทีปราศรัยใหญ่ให้กับผู้สมัคร 

ส.ก.ของพรรค มี น.ส.แพทองธาร 

ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

พรรคเพื่อไทย นำาทัพเพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้ผู้สนับสนุนและผู้

สมัครในสัปดาห์สุดท้าย

ขณะที่พรรคก้าวไกลได้

มีการประเมินว่ากระแสของ

พรรคส่งผลให้ ส.ก.ที่พรรคส่ง

ลงสมัครได้รับแรงสนับสนุนจาก

ประชาชนในพื้นที่ชั้นในและฝั่ง

ธนบุรีหลายเขต รวมถึงฝั่งเหนือ

บางส่วน โดยคาดว่าจะได้รับ

เลือกประมาณ 20-25 เขต ซึ่ง

พื้นที่นั้นยังก้ำากึ่ง ส่วนใหญ่ต้อง

ต่อสู้กับผู้สมัครพรรคเพื่อไทย

“ที่กังวลคือมีกระแสเรื่อง

การใช้เงินค่อนข้างมาก เพราะ

หลายพื้นที่ซึ่ งก้ าวไกลได้รับ

ความนิยมจะมีคะแนนจัดตั้ง

เดิมอยู่ นอกจากนั้นคือกลทาง

กฎหมายที่อาจจะมีคู่ต่อสู้งัดมา

ใช้เพื่อให้แพ้ฟาวล์” แหล่งข่าว

จากพรรคก้าวไกลระบุ 

ขณะที่ผู้สมัคร ส.ก.พรรค

ประชาธิปัตย์ และกลุ่มรักษ์

กรุงเทพ คาดว่าจะได้รับเลือก

ประมาณ 10-15 เขต ส่วนพรรค

ไทยสร้างไทยมีการประเมินว่า

จะได้รับเลือกประมาณ 1-2 เขต. 



ผูสมัครสังกัดพรรค สวนผูสมัครทานใดจะอิสระจริงแทแคไหน 

พฤติกรรมของผูสมัครคนนั้นยอมบงบอกไดดี

โดยทั่วไปประชาชนอยากไดผูวาฯ ที่เปนคนที่มีนโยบาย                                                                                

วิสัยทัศนดี เปนนักพัฒนา ทํางานไดทันที มีวิธีคิดที่ทันสมัย     

คิดนอกกรอบเปน สรางการเปลี่ยนแปลง มีความเปนมืออาชีพ                    

ขยัน ตั้งใจทํางาน ซ� อสัตย ไมทุจริต ไมคอรรัปชัน ไมมีผล

ประโยชนทับซอน ปญหาของ กทม. ที่ประชาชนตองการให

แกไขหนีไมพนเร� องปญหาน้ําทวม ปญหาจราจร  ปญหาผังเมือง 

ปญหาขยะ ปญหาการบุกรุกแมน้ําลําคลอง ปญหามลภาวะและ

ฝุน ปญหาสุขภาวะและคุณภาพชีวิต  ปญหาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ

สัปดาหนี้เปนสัปดาหสุดทาย ถือเปนโคงสุดทายของศึกชิง

เกาอี้ผูวาฯ กทม. คนที่ 17 สํานักโพลตางๆ ที่เคยเสนอช� อตัวเต็ง

ผูสมัครชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม. จาก 7 ช� อ (ชัชชาติ, วิโรจน, ศิธา, 

อัศวิน, สกลธี, สุชัชวีร, รสนา) งวดลงเหลือ 3 ช� อ และเหลือแค 2 

ช� อในที่สุด ในลักษณะที่มี “การจัดขั้ว” ทางการเมืองใหเห็นที่ไป

ที่มาของผูสมัครทั้ง 6 คน (ยกเวน รสนา ผูไมเคยของแวะพรรค

ใด นายทุนคนไหนเลย) 2 ขั้วนี้ คือ “เลือกอัศวินไดตู เลือกชัช

ชาติไดทักษิณ” ศึกชิงผูวาฯ กทม.ยิ่งเขมขน จริงจังมากขึ้น เม� อ

ลูกสาวในฐานะหัวหนาครอบครัวเดินหาเสียงให ส.ก.ของพรรค

การที่หลายส� อวิเคราะหผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม. โดย

เช� อมโยงกับขั้วอํานาจทางการเมืองในบรรยากาศ ประชาธิปไตย

อุปถัมภ จะทําใหเห็นแนวโนมทางการเมืองในอนาคตอันใกลชัด 

เจนขึ้นวาจะวนเขาสู “วงจรเดิมๆ” อีกหรือไม ศึกชิงผูวาฯ กทม. 

ในลักษณะสงครามตัวแทนระหวาง 2 ขั้วการเมืองใหญ ไดแก 

ฝายที่ตองการรักษาอํานาจเพ� ออยูตอ กับ ฝายเคยสูญเสีย

อํานาจแลวตองการหวนคืนสูอํานาจ ตางสรางความปนปวนให

ขั้วฝายของตน เพราะแตละขั้วมีตัวเลือกอยางนอยฝายละ 3 คน 

จึงทําใหเสียงแตกแชรแตมเกิดขึ้น เสียงเรียกรองใหมีการฮั้วกัน

นั้นลืมไปไดเลย เปนไปไมไดแน�นอน  

การเลือกตั้งบานเราไมวาสนามเล็กสนามใหญมีสิ่งหนึ่ง

ที่น�าเปนหวงคือ การซื้อเสียง สนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 22 

พฤษภาคม 2565 นี้ก็เชนกัน นางถวิลวดี บุรีกุล ผูอํานวยการ

สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา แถลงผลสํารวจความ

คิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) 2565 ระบุวา เช� อวาจะมีการซื้อเสียงเลือกตั้ง 71.9% เช� อ

วา กกต.จัดการเลือกตั้งไดอยางสุจริต โปรงใส เที่ยงธรรม 49% 

ประเด็นที่น�าหวงก็คือ มีการระบุวามีการซื้อเสียง 71.9% ระยะ

หลังการเมืองไทยมีการทุมเงินซื้อเสียงกันมาก มีขาวการซื้อเสียง 

ส.ส. ซื้อตัว ส.ส. เน� องจากเกิดการคอรรัปชันกันมาก การตรวจ

สอบลมเหลว กลุมอํานาจไมไดรับความนิยมในหมูประชาชน ซึ่ง

เปนปญหาของระบบการเมืองซึ่งยังรอการแกไขอยู (มติชน 13 

พ.ค.65)

ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน 

(ACT) ได โพสตในส� อออนไลนเร� อง “กทม. ไมปราบคอรรัปชัน

แลวจะพัฒนาไดอยางไร” เพราะไมเห็นผูสมัครผูวาฯ กทม.คนใด

ใหความสําคัญกับเร� องนี้ ทั้งๆ ที่รูวาปญหาคอรรัปชันเปนปญหา

ใหญมากใน กทม. ในแตละปมีงบประมาณมากกวา 8 หม� นลาน

บาท ยังไมรวมผลประโยชนจากการใหเอกชนเชาที่ดินทรัพยสิน 

ใหสัมปทานและออกใบอนุญาตสําหรับกิจกรรมตางๆ ปญหาคอร                       

รัปชันใหญๆ ใน กทม. ที่ ดร.มานะ ยกตัวอยางใหเห็นมีตั้งแต

รีดไถพอคาแมคา นักธุรกิจ ประชาชน เรียกรับสินบนจากผู

ประกอบการ เรียกเงินใต โตะจากการคาขาย โกงเงินหลวงใน

การจัดซื้อจัดจาง และการใหสิทธิสัมปทานเอกชน เชน สัมปทาน

รถไฟฟา คดีรถดับเพลิง กรณีอุโมงคไฟ การจัดงานอีเวนต ดูแล

สวนสาธารณะ ปลอยใหเอกชนสรางคอนโดฯ แบบผิดกฎหมาย 

มีการใชอํานาจโดยมิชอบ เร� องราวเหลานี้เปนความจริงที่เกิดขึ้น
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง

ความคิด พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เดินทาง

กลับประเทศไทย หลังประชุมสุดยอดอาเซียน-

สหรัฐ สมัยพิเศษ เม� อวันที่ 12-13 พ.ค.2565 

ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรี 

ตอกย้ําถึงความสําเร็จที่จะผลัก                               

ดันความรวมมือระหวางอาเซียน

กับสหรัฐ ทั้งดานความมั่นคง

สาธารณสุข พลังงาน การรับ 

มือกับสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

พรอมกับไดชักชวนผูนําสหรัฐ

เดินทางมาประชุมเอเปกที่ ไทย

จะเปนเจาภาพการประชุมใน

ชวงปลายปนี้ ขณะที่นายธนกร                                    

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํา 

นักนายกรัฐมนตรี ไดระบุโดย

อางถึงคํากลาวนายกฯ เชนกัน

วา ‘นายกรัฐมนตรีไดเชิญชวนภาคธุรกิจสหรัฐรวมลงทุน

ขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมในไทย ซึ่งบริษัทชั้นนําของ

สหรัฐหลายบริษัทใหความสนใจ’ หลังจากนี้คงจะมีสิ่งดีๆ 

ตามมาอีกมาก ซึ่งถือเปนการกาวยางครั้งสําคัญของไทยใน

เวทีโลก 

เหตุการณพฤษภาคม 2535 ผานมารวม 30 ป วันที่ 

17 พ.ค. ถือเปนวันแหงความสูญเสีย หลายคนยังคงไมลืม

เลือนเร� องราวในอดีต นายอดุลย เขียวบริบูรณ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 ที่เปนหัวเรี่ยวหัว 

แรงหลักการจัดงาน ไดออกมาเปดเผยการจัดกิจกรรม 30 

ปพฤษภาประชาธรรม หยุดวงจรอุบาทว คิดตางกันได แต                 

ไมแตกแยก รวมกันพัฒนาประชาธิปไตย สรางความปรอง 

ดอง เพ� อสังคมสันติสุข กิจกรรมวันที่ 17 พ.ค. ภาคเชา พิธี

รําลึก ณ สวนสันติพร อนุสรณ

สถานพฤษภาประชาธรรม                     

ถ.ราชดําเนิน มีตัวแทนรัฐบาล 

ภาคการเมือง รัฐบาล ฝายคาน 

ภาคประชาชน รวมเดินทางมา                                        

วางพวงมาลา ขณะที่ภาคบาย                                            

ที่หองประชุม LT2 คณะนิติ 

ศาสตร ม.ธรรมศาสตรทาพระ

จันทร มีเวทีอภิปรายสาธารณะ 

ที่มาจากหลายภาคสวนมารวม

แลกเปลี่ยนความเห็น และรวมถอดบทเรียน 

หลายพรรคการเมืองเตรียมความพรอมรองรับอุบัติ 

เหตุการเมืองที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา พรรคเพ� อไทยที่

นอกจากปกธงแลนดสไลด หรือชนะอยางถลมทลาย ใหได 

เสียงเกินกึ่งหนึ่งสําหรับการเลือกตั้งครั้งตอไปแลว ตอนนี้

สมาชิกพรรคหลายคนกําลังกระชุมกระชวย หลังไดเห็น

กระแสตอบรับ อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย ขยับทํากิจกรรมการเมืองบอยขึ้น นาย

สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย ระบุวา                                                            

‘หลังจากนี้ น.ส.แพทองธารยังมีเวลาทํางานกับพี่นองประ 

ชาชนอีกนานกวาจะเลือกตั้ง จะเปนแมเหล็กที่ดึงดูดความ

เช� อมั่นกับพี่นองประชาชนกลับคืนมาพรรคเพ� อไทย ทําให

มั่นใจวาการเลือกตั้งครั้งตอไปพี่  

นองประชาชนจะเลือกพรรค

เพ� อไทยแบบถลมทลาย’ ยิ่งได

ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบกลับมา 

กระแสคนไมเอารัฐบาลปจจุบัน

เพ่ิมมากข้ึน จึงไมแปลกใจท่ี ส.ส. 

เพ� อไทยหลายคนเริ่มฝนไปไกล

กันแลว  

นับจากวันนี้เหลือเวลาไม                 

ถึง 7 วัน จะมีการเลือกตั้งผูวา                   

ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา วันที่ 22 

พ.ค. โดยเฉพาะศึกชิงชัยพอเมืองหลวงกับเวลาที่เหลือนอย

นิด ตางฝายตองงัดกลยุทธกันออกมา เก็บคะแนนกันให

หมดในชวงเวลานี้ ขณะเดียวกัน วิชามาร กลเกมใตดิน ที่

มุงหวังทําลายฝายตรงขาม เพ� อหวังชวงชิงคะแนน คงจะ

ไดเห็นกันในชวง 7 วันสุดทายนี้เชนกัน นายสําราญ ตันพา

นิช ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา กรุงเทพมหานคร (ผอ.

กกต.กทม.) กลาวถึงการหาเสียงของผูสมัครผูวาฯ กทม. ผู

สมัคร ส.ก.ในชวงโคงสุดทายวา ‘การหาเสียงของผูสมัครที่

ผานมาปฏิบัติอยูในกรอบกติกาที่ดีแลว ไมมีประเด็นใสราย

ปายสี สวนเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ

ขายเสียงยังไมมีรายงานเขามาอยางเปนทางการ’ แมจะยัง

ไมมีสิ่งผิดสังเกต แตก็ประมาทไมไดเด็ดขาด.

สมคิด เชื้อคง

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อดุลย เขียวบริบูรณ 

ทธิพลของโซเชียลมีเดียและระบบออนไลนที่กาวหนาใน

ปจจุบัน ทําใหการเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

คนที่ 17 แตกตางไปจากการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในอดีต

ที่ผานๆ มาเปนอันมาก

 อยางนอยก็ทําใหประชาชนคน กทม.โดยทั่วไป แม

จะเปนคนที่ไมเคยหรือไมคอยสนใจปญหาสังคมการเมือง (ที่มี                                                                             

อิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวันของตนเอง) ไดมีโอกาสเขา                                                                                

ถึงขอมูลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 

2565 ไดหลายรูปแบบ หลายลักษณะ หลายแง หลายมุม หลาย

มิติ ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ผูมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม. ยังไดมีโอกาสรูจัก เห็นหนาตา หมายเลข แนว

นโยบาย ภูมิหลังรายละเอียดชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวของผู

สมัคร และอีกจิปาถะ แมจะรูจักผูสมัครทุกคนไมมาก แตก็น�าจะ

รูจักผูสมัครแตละคนมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ีชาวกรุงเทพฯ ยังสามารถ

แสดงความคิดเห็น  วิพากษวิจารณผู

สมัครที่เขาชิงชัยตําแหน�งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครในโซเชียลมีเดียและ

ระบบออนไลนไดอีกดวย ชาวกรุงเทพฯ 

สามารถสะทอนความรูสึกออกมาวา                                                   

ผูวาฯ กทม. ในฝนที่อยากเห็นเปนอยาง 

ไร หรือจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให

เปนเมืองน�าอยูสําหรับทุกคนควรเปน

อยางไร ผูสมัครผูวาฯ ตางติดตามรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนในระบบ

ออนไลนและพยายามตอบคําถามเหลา

นี้ใหเปนที่ถูกใจคน กทม. เพ� อหวังโกย

คะแนนเสียงโหวต

แมกรุงเทพฯ ไมใชประเทศไทย 

แตผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง                                       

50 เขตท่ีออกมาคร้ังน้ียอมบอกทิศทาง 

แนวโนม คะแนนนิยมของพรรคอัน                                                  

เปนประโยชนตอการเลือกตั้งทั่วไป                          

ซึ่งเปนการเลือกตั้งระดับชาติที่พรรค 

การเมืองตางๆ คาดการณวาน�าจะตอง

มีขึ้นแน�ๆ ในปหนา (2566)

หากคนในสังกัดพรรคหรือคน

ที่พรรคใหการสนับสนุนอยูทั้งเปดเผย                               

และไมเปดเผยไดเปนผูวาฯ กทม.คน                              

ใหม ก็ยิ่งจะเปนอานิสงสอันยิ่งใหญ 

ตอการเลือกตั้งระดับชาติ คือการเลือก                                           

ตั้ง ส.ส. ในสนามเลือกตั้งที่กรุงเทพฯ 

การสนับสนุนชวยของพรรคเปนการ

ใชคะแนน ส.ก. (สมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร) เปนตัวชวยหรือมีคะแนน

ของพรรคใหญสนับสนุนหรือพรรคชวย

ดูแลเร� อง “กลวย” หรือ “ขายเหลาพวงเบียร” อยางที่บรรดา

เกจิอาจารยวิเคราะหไดหรือไม ขณะนี้พรรคการเมืองตางๆ ตาง

ขยับจับตามองศึกชิงเกาอี้ผูวาฯ กทม.อยางใจจดใจจอ นับเปน

เร� องแปลกที่บางพรรคการเมืองสงแค ส.ก. ไมไดสงผูสมัครลงชิง

ตําแหน�งผูวาฯ กทม. ทั้งๆ ที่เปนพรรคใหญ เพิ่งชนะการเลือกตั้ง

ดวยคะแนนทวมทน เชน พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพ� อไทย 

ขณะนี้พรรคใหญทั้งสองตางสาละวนกับการตระเตรียม ส.ส. ไว

สําหรับการเลือกตั้งระดับชาติไวแตเนิ่นๆ แลว

ดูเหมือนวาเม� อประมวลความคิดทางการเมือง กทม. เขา                                                                          

กับการเมืองใหญระดับชาติ เราจะเห็นวาการควาชัยชนะในสนาม                                                                                            

เลือกตั้งทองถิ่น กทม. มีความเกี่ยวพันเช� อมโยงกับพรรคการเมือง

สูงทั้งเปดเผยและไมเปดเผย การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. จึงอยูใน

บรรยากาศ ประชาธิปไตยอุปถัมภ มากกวากระบวนการเลือกตั้ง 

แบบบริสุทธิ์  โปรงใส

ตองยอมรับวาการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.คราวนี้คึกคักเปน

พิเศษทั้งฝายผูสมัครและฝายประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่จะไปใช

สิทธิ์เลือกตั้ง อาจเปนเพราะชาวเมืองกรุงเทพฯ ไมมีโอกาสใช

สิทธิ์ในการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ยาวนานถึง 9 ป  อันเน� องมาจาก 

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา ทํารัฐประหารยึดอํานาจในการ

ปกครองประเทศ ยกเลิกการเลือกตั้งระดับทองถิ่น กทม. แลว

แตงตั้งให พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เปนผูวาฯ กทม.แทน

เหตุผลที่ประชาชนจะเลือกใครเปนผูวาราชการบริหาร

กรุงเทพมหานครคนใหมนั้นนับวาน�าสนใจ มีอยูอยางหนึ่งคือคน

กรุงเทพฯ มักเลือกผูวาฯ กทม. ที่อยูตรงกันขามกับฝายรัฐบาล

เพ� อหวังคานอํานาจกัน ยิ่งยามนี้พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรค                                                                            

รัฐบาลและพรรครวมมีแตเร� องยุงวุนวาย  ทะเลาะกันไมเลิก สน 

ใจแตปญหาพรรคและพวกของตนมากกวาปญหาปากทองของ

ประชาชน ประชาชนขาดความเช� อมั่นและศรัทธา พรรคฝาย

คานบางพรรคก็มีบาดแผลที่กอขึ้นเองเหวอะหวะ ผูลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม. หวังโกยคะแนนตองหนีไปลงแบบอิสระ 

แตก็มีผูที่ตั้งใจจะลงแบบอิสระไมของแวะกับพรรคการเมืองใด

มาแตแรกก็มีอยู ที่แน�ๆ ผูสมัครอิสระไดรับความนิยมมากกวา

ซ้ําแลวซ้ําอีกไมไดรับการแกไข  หากผูวาฯ กทม.คนใหมไมให

ความสําคัญ หยุดโกง  เมืองกรุงเทพฯ จะพัฒนาไปไดอยางไร

หากยอมรับกันวา “ทุจริตคอรรัปชัน” เปนมะเร็งรายใน

การพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ แคหยุดโกง กรุงเทพฯ ก็เปลี่ยนแลว ป 

2565 น�าจะเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ  ดังที่ผูสมัคร

หญิงทานหนึ่งกลาวไว

ในบรรดาผูสมัครผูวาฯ กรุงเทพฯ ทั้งหมด มี รสนา โตสิ 

ตระกูล เบอร 7 คนเดียวเทานั้นที่มีผลงานโดดเดนในการปราบ

โกงทุจริตคอรรัปชันอยางตอเน� องเปนเวลาเกือบ 20 ปมาแลว

รสนา  โตสิตระกูล เปนนักเคล� อนไหวตรวจสอบการทุจริต 

เธอมีแนวนโยบายสําคัญที่ถูกกลาวขานทั้งเมือง คือ “แนวคิด

หยุดโกง กรุงเทพฯ เปลี่ยน” เธอเปนผูสมัครผูวาฯ กทม.เพียง

คนเดียว ที่กลาเสนอนโยบายที่มีเปาหมายชัดเจน เปนรูปธรรม 

ที่สําคัญจะทําประโยชนแกคนกรุงเทพฯ ระยะยาว จากขอมูลวิกี

พีเดียในอดีตเธอเคย

- ตรวจสอบทุจริตยา ของกระทรวงสาธารณสุข จน

สามารถเอารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขถูกตัดสินจําคุกและถูก

ยึดทรัพย 233.8 ลานบาท (เวลาการเคล� อนไหวทั้งสิ้น 6 ป)

-  ยับย้ังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประ                                                                                             

เทศไทย (กฟผ.)

- หนึ่งในแกนนําฟองรองคดีของบริษัทปโตรเลียมแหง                                                                             

ประเทศไทย (ปตท.) จนสงผลใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

ไทยไดรับความเสียหายเปนมูลคาหลายพันลาน

รสนา เปนคนซ� อสัตย ตานทุจริต สมถะ เปนผูหญิงที่แกรง 

เกง กลาสูเพ� อสวนรวมตลอดมา และหลายตอหลายครั้งการ

ตอสูของเธอไปขัดผลประโยชนของนายทุนใหญและผูมีอํานาจ

ทางการเมือง เธอถูกกลั่นแกลงแตก็ไม

ทอถอย  การลงสมัครชิงตําแหน�งผูวาฯ 

กทม. มีคนดอยคาหาวาเธออายุมาก

บางละ เคยสมัครผูวาฯ กทม.มากอน

แลวแตไมได ทั้งๆ ที่เธอเพิ่งจะลงสมัคร

ผูวาฯ กทม.ครั้งนี้เปนครั้งแรก มีการ

เลือกปฏิบัติตอเธอไมเปดโอกาสใหเธอ

ไดขึ้นเวทีรวมดีเบตแสดงความคิดเห็น

ทางชองส� อบางชอง การไดรวมดีเบต

ทางชองส� อตางๆ คอนขางมีผลตอการ

ตัดสินใจลงคะแนนโหวตของประชาชน

มาก

รสนา เคยเปนนักการเมืองใน

ฐานะวุฒิสมาชิก (ส.ว.) กรุงเทพฯ เคย

ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนสูงสุดในประ 

เทศไทย เม� อป 2551 ดวยคะแนน 

743,397 คะแนน

การลงสมัครชิงตําแหน�งผูวาฯ                          

กทม.ครั้งนี้ของ รสนา โตสิตระกูล เธอ

เปนผูสมัครที่ โดดเดนเพียงคนเดียวที่

ประกาศวาเปน “ผูสมัครอิสระ ตัวจริง 

เสียงจริง” ไมมีอํานาจทุนใด ไมอยู

ภายใตพรรคการเมืองหรือขั้วการเมือง

ใหญใดเลย เพราะเธอไมไดเก่ียวพันกับ

บรรดาพรรคการเมืองใดท้ังส้ิน เปาหมาย

การเปนผูวาฯ กทม. ของเธอจะทําเพ� อ

ประชาชนไม่ ได้ทําเพื่อธุรกิจการเมือง 

เธอตั้งใจจะบริหารงานในหนาที่ผูวาฯ 

กทม. ดวยหลักธรรมาภิบาล ไมโกงทั้ง                                                    

โดยตรงและโดยออม ไมทุจริตเชิงนโย 

บาย หรือมีผลประโยชนทับซอนใดๆ

การเลือกผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร คนที่ 17 ไมสําคัญวาจะ

เปนชายหรือหญิง แตขอใหเปนคนที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน�งมากที่สุดเปนสําคัญ จะเลือก 

รสนา  โตสิตระกูล เบอร 7 ผูหญิงซ� อสัตย แกรง เกง กลา คนนี้

เปนผูวาฯ กทม.หญิงคนแรกของประเทศไทยที่มาจากการเลือก

ตั้งจะดีไหม ก็ขึ้นอยูกับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ให โอกาสเธอ

หรือไม การเลือกต้ังผูวาฯ กทม.คร้ังน้ีควรผานการพินิจ พิเคราะห 

อยางรอบคอบ  มากกวาการโหวตตามกระแส

หลายประเทศผูหญิงไดเขามามีบทบาทอยางมากมายใน

ทางการเมือง และการบริหารจัดการประเทศในสถานการณวิกฤต 

หลายประเทศมีผูนําเปนผูหญิง ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี “จา

ซินดา อารเดิรน” แหงนิวซีแลนด, “แคทริน เจคอบสดอตเตอร” 

แหงไอซแลนด, “ไช อิงเหวิน” ประธานาธิบดีไตหวัน, “แมท เฟ

รดเดอริกเซน” นายกรัฐมนตรีเดนมารก รวมถึง “แองเจลา มาร

เคิล”  อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ยังไมรวมประเทศเล็กๆ อยาง 

เอสโตเนีย ที่ลวนแลวแตมีผูนําเปนผูหญิงทั้งสิ้น

ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการผลสํารวจ “ซูเปอร โพล” 

(14 พ.ค.65) พบวาผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1 ใน 3 หรือรอยละ 35.9 ยัง

ไมตัดสินใจ รอใกลวันเลือกตั้งกอน  ดังนั้นตองจับตาเสียงเงียบ

เหลานั้นใหดี มีผูตอบเกือบรอยละ 30 บอกกําลังหาขอมูลกอน

ตัดสินใจ สําหรับผูตัดสินใจไปแลวรอยละ 25 บอกอาจเปลี่ยน

ใจได ขอมูลตรงนี้น�าสนใจมาก คนกรุงเทพฯ สวนใหญรอยละ 

70 จะไปเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และผูสมัครรับ

เลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม. ทุกคนยังมี โอกาสจะชนะการเลือกตั้ง 

เพราะคนจํานวนมากที่สุดยังไมตัดสินใจ และที่ตัดสินใจแลวยัง

จะเปลี่ยนใจได จํานวนมากในชวงโคงสุดทายจึงเปนชวงจังหวะ

สําคัญที่น�าเฝาติดตามการตัดสินใจของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. วาจะตัดสินใจอยางไรในวันเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ โดยผล

การศึกษาที่เคยคนพบถึงผลงาน นโยบาย วิสัยทัศน  ความเปน

อิสระแทจริง ไมเช� อมโยงกับอิทธิพลใด เปนปจจัยสําคัญที่มีผล

ตอการตัดสินใจของคนกรุงเทพฯ (เดลินิวส, 14 พ.ค.65)

ผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหน�งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ทุกคนลวนมีศักยภาพ ตางมีความตั้งใจ และความฝนกันทั้งนั้น 

ขอใหทุกทานโชคดีมีชัย.

มาไมมาไมมาไม

w

เปนเหตุการณระหวางวันที่ 17-24 พ.ค.2535 ที่

ประชาชนออกมาประทวงตอตานการสืบทอดอํานาจของ

คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) หลังทําการ

รัฐประหารรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เม� อเดือน ก.พ.

2534 นําไปสูเหตุการณปราบปรามและปะทะกันระหวาง

เจาหนาที่ตํารวจและทหารกับผูชุมนุม มีผูเสียชีวิตและบาด

เจ็บจํานวนมาก.

พฤษภาทมิฬ

ภาพจากเฟซบุก รสนา โตสิตระกูล

อิ

เลือกมือปราบโกง

เปนผูวาฯ กทม.หญิงคนแรกดี ไหม

ดร.อรพันธ อัตถากร



องถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในกระแส

สังคมไทยและสังคมออนไลน์ เมื่อหนังจากดินแดนภาร

ตะหรืออินเดียเข้ามาครองชาร์ตและครองใจคนไทยไป

ท่ัว โดยหลายคนลุกข้ึนมาแต่งกายและเต้นโคฟเวอร์ตาม

ตัวเอกในเรื่อง “Gangubai Kathiawadi (คังคุไบ กฐิยาวาฑี)” 

หรือ “หญิงแกร่งแห่งมุมไบ” หนังจากเน็ตฟลิกซ์ที่ทะยานขึ้นอัน 

ดับ 1 ในไทยในขณะนี้ หลังจาก Netflix ปล่อยสตรีมมิงมาตั้งแต่

วันที่ 26 เมษายน และอยู่ในอันดับ 10 ของชาร์ต Netflix ทั่วโลก

“คังคุไบ กฐิยาวาฑี” ฉายรอบปฐมทัศน์ท่ีเทศกาลหนังเบอร์ 

ลินเมื่อวันท่ี 16 ก.พ. และออกฉายท่ัวอินเดียในวันท่ี 25 ก.พ. โดย

ลาโรงไปในเดือน เม.ย. ทำารายได้ท่ัวโลกไป 56 ล้านดอลลาร์ จากทุน

สร้างประมาณ 46 ล้านดอลลาร์ เรียกว่าทำากำาไรไม่น่าพอใจ แต่หลัง

จากปล่อยสตรีมมิงบน Netflix กลับทำาให้หนังเรื่องดังกล่าวดังเปร้ียงปร้าง 

“คังคุไบ” สร้างมาจากหนังสือบนปลายปากกาของ เอส.ฮุส

เซน ไซดี จากนิยาย “Mafia Queens of  Mumbai” ซ่ึงอ้างว่า

เป็นตัวตนจริงของ “คังคุไบ กฐิยาวาฑี” นายหญิงแห่งกามธิปุระ ท่ี

ถูกคนรักล่อลวงมาขายในซ่องด้วยราคาเพียง 1,000 รูปี กลายเป็น

โสเภณีขณะท่ีมีอายุ 16 ปี และถูกเอาเปรียบจากแม่เล้า ถูกลูกค้า

ทำาร้ายร่างกาย แต่ “คังคุไบ” เธอไม่ยอมแพ้ได้ออกมาต่อสู้เพื่อยืน

หยัดในสิทธิและศักด์ิศรีของโสเภณีกว่า 4,000  คนในเมืองกามธิปุระ 

รวมท้ังพยายามอย่างหนักเพื่อ

ให้ลูกๆ ของโสเภณีได้เติบโต

มีชีวิตท่ีดีและได้รับสิทธิเท่า

เทียมกับคนท่ัวไป จนได้รับการ

ยกย่องเป็น “ราชินีมาเฟีย”

หน่ึงในความสำาเร็จของ

หนังเรื่องนี้ นอกจากเนื้อหา

ที่เข้มข้นน่าติดตามแล้ว ยังมี

การสอดแทรกวัฒนธรรมอัน

มีเสน่ห์ของหนังอินเดียคือการ

เต้นและการร้อง รวมทั้งยังมี

บทพูดแหลมคมโดนใจ รวม

ทั้งโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่ ฉาก

และเครื่องแต่งกายงดงามตระ 

การตา ที่สำาคัญคือนางเอกของเรื่องที่รับบทโดย “อาเลีย บาตต์” 

ก็เป็นแกนหลักที่สามารถตรึงคนดูไว้ตลอด 2 ชั่วโมงครึ่งสบายๆ 

“อาเลีย บาตต์” หรือชื่อเล่นว่า “อลู” เกิดเมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2536 เป็นลูกครึ่งแคชเมียร์-เยอรมนี ต้องเรียกว่าเป็นสาย

เลือดนักแสดงอย่างแท้จริง เพราะเธอเป็นลูกสาวของผู้กำากับหนัง 

“มาเหช บาตต์” และนักแสดงหญิงเชื้อสายอังกฤษ-ฮินดู “โซนี                                                                   

รัซดาน” ซึ่ง “อาเลีย” เข้าวงการมายามาตั้งแต่ 6 ขวบ โดยในปี 

2542 เริ่มต้นงานแสดงครั้งแรกในบอลลีวูด โดยรับบทเป็นศิลปิน

เด็กในหนังเรื่อง Sangharsh แต่มาดังเป็นพลุแตกตอนรับบทเป็น 

“ชนายา สิงคาเนีย” ในหนังเรื่อง Student of  The Year เมื่อ

ปี 2555 ที่แสดงร่วมกับ “สิทธารถะ มัลโฮตรา” และ “วารุณ 

ดาวัน” หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานมากมาย รวมถึงการร้องเพลง

ประกอบหนังหลายเรื่อง

ปัจจุบัน “อาเลีย” เป็นหน่ึงในนักแสดงท่ีได้รับค่าตัวมากท่ีสุด

ในอินเดีย และยังติดทำาเนียบ 1 ใน 100 คนดัง จากการจัดอันดับ

ของ “ฟอร์บส์ อินเดีย” ด้วย โดยเธอเป็นนักแสดงหญิงชาวอินเดีย

ท่ีมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 4 ว่ากันว่าได้ค่าตัวกว่า 90 ล้านบาทต่อ

เรื่อง นอกจากน้ันเธอยังทำาเงินได้มหาศาลจากโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีผู้

ติดตามมากกว่า 64 ล้านคนบนอินสตาแกรม และกว่า 1.9 ล้านคน

บนยูทูบ และเมื่อ 14 เม.ย.เธอเพ่ิงเข้าประตูวิวาห์กับ “รันบีร์ กาปูร์” 

นักแสดงชายบอลลีวูดท่ีค่าตัวแพงอันดับต้นๆ เป็นก่ิงทองใบหยกแห่ง

แดนภารตะกันเลย แล้วย่ิง “คังคุไบ” มาโด่งดังเป็นพลุแตกอีก เรียก

ว่าข่าวดีซ้ำาซ้อนเชียว ส่วนคดีความว่าด้วยการบิดเบือนชีวิตจริงของ 

“คังคุไบ” น้ันก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด แต่ท่ีแน่ๆ ตอนน้ี “อา

เลีย-คังคุไบ” ครองใจคนไทยไปแบบสิบเต็มสิบจ้าพ่ีน้อง.

น้ัน ผัดเสร็จกินกับข้าวเปล่าร้อนๆ น่าจะเป็นเมนูท่ีอร่อยท่ีสุด                                                                         

ในโลก โดยเฉพาะคนที่เดินทางไปต่างประเทศหลายๆ วัน ไม่

ได้ลิ้มรสอาหารไทยเลย ลองกะเพราหมูกรอบสักจานเหมือน

ได้ขึ้นสวรรค์ ฮ่าๆๆๆ.

ถามหากันให้วุ่น 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

เดินไปตลาดประชุมสภากาแฟเรื่องรัสเซียบุกยูเครน  

เรื่องน้องแตงโม เรื่องลอตเตอรี่ราคา ๘๐ บาท เมื่อเปิดไทย

โพสต์อ่านไม่รู้ว่า ท่านเปลว สีเงิน หายไปไหน ไม่เจอข้อ

เขียนหลายวันแล้ว FC ท่านเปลวถามหากันให้วุ่น ๖ เม.ย. ๖๕                                                                          

เดินไปตลาดประชุมสภากาแฟซื้อไทยโพสต์กลับบ้าน อ่าน

ไทยโพสต์จึงรู้ว่าท่านเปลวเข้าโรงซ่อมสุขภาพถูกสวน...ทาง

ท่อปัสสาวะ ขอให้หายป่วยโดยเร็วนะครับ มาเขียนข้อคิดให้ 

FC ได้อ่านเกิดสติ ปัญญา มีอายุยืนยาวน้อยกว่าอาม่า ๓  ปี.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

มนุษย์ก็เหมือนเครื่องจักรครับ ใช้งานนานๆ ชิ้นส่วนก็

สึกหรอ วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ร่างกายมนุษย์สมัย

นี้มีอะไหล่ให้เปลี่ยนเยอะไม่น้อยหน้าเครื่องจักรเลยครับ เข่า

ก็มีเปลี่ยน ตะโพกก็มี หัวใจ ไต มีหมด เหลือแต่สมองแล้วล่ะ

ครับ  ฮ่าๆๆๆ. 

ผู้ว่าฯ กทม.

   * จะเลือกใครเป็น “ผู้ว่าฯ กทม.”

อยากจะขอบอกใบ้ไว้ให้รู้

ประกอบการพิจารณาว่าจะชู

ใครเป็นผู้บริหารบ้านเมืองนี้

   * ในอดีตกาลที่ผ่านมา

เหล่าบรรดา “คลอง” ทั้งหลายทุกสายที่

มีอยู่ในกรุงเทพฯ-ธนบุรี

เคย “ดำาปี๋” วันนี้ “ใส” เพราะใครทำา

   * ตัวอย่างเช่น “คลองผดุงกรุงเกษม”

5บทความ

ะไปกันใหญ่ 

ดีเบตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หลายๆ เวทีฟังดูแล้ว แทนที่จะพูดเรื่องนโยบาย

เป็นหลัก แต่กลับไปเพิ่มเชื้อไฟความขัดแย้ง

อาจเพราะคนถาม คาดไม่ถึง หรือไม่รอบคอบ 

แต่คนตอบพร้อมหาเรื่อง

มีการถามเรื่องรัฐประหารกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า

คิดอย่างไร

ถามแบบน้ีดูเหมือนไม่มีอะไร หากสถานการณ์ในประ                                                                         

เทศไม่มีการแบ่งข้ัว คงไม่สามารถสร้างเงื่อนไขนำาไปสู่ความ

ขัดแย้งได้  

แต่ ณ วันนี้กลุ่มการเมืองที่เรียกตัวเองว่า ฝ่ายประ 

ชาธิปไตย พยายามยัดเยียดให้อีกฝ่ายเป็นเผด็จการ เป็น 

กลุ่มล้าหลัง เพราะเห็นด้วยกับการรัฐประหาร

ไม่ใช่ทุกคนเห็นด้วยกับรัฐประหารครับ อาจเป็นส่วน

น้อยด้วยซ้ำา

แต่การที่มีคนเห็นด้วยกับการรัฐประหาร แม้จะเป็น

เรื่องไม่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย มันมีที่มาว่าทำาไม

ถึงเป็นเช่นนั้น

ขณะเดียวกันเราแทบไม่ได้ยินคำาถามท่ีว่า นักการเมือง

จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไร?

ถึงมีก็เป็นการพูดแบบผ่านๆ ไม่จริงจังอะไร

นโยบายของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ก็เช่นกัน มองไม่เห็น

แนวโน้มว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไร ส่วนใหญ่วาด

ฝันในอากาศว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ จะปราบโกงให้หมดไป แต่

วิธีการไม่มีรายละเอียดแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า 

คอร์รัปชันใน กทม.จะหมดไปได้อย่างไร  

สาเหตุหลักๆ ท่ีทำาให้การเมืองไทยไม่พัฒนา เป็นเพราะ

นักการเมืองเรียกตัวเองว่า ฝ่ายประชาธิปไตย ก่อปัญหา

คอร์รัปชันเอาไว้มากมาย ติดคุกกันไปก็หลายคน มักเอาแต่

เรียกร้องกองทัพว่าอย่ายึดอำานาจ 

แต่ไม่เคยเรียกร้องพวกเดียวกันว่าอย่าโกง 

นี่เป็นสาเหตุว่าทำาไมประชาชนจำานวนมากเห็นด้วย

หลอนรัฐประหาร

กับการทำารัฐประหาร ทั้งๆ ที่รู้ว่ารัฐประหารคือการทำาลายประ 

ชาธิปไตย 

ระหว่างรัฐประหาร กับการคอร์รัปชัน อะไรร้ายแรงกว่า

กัน

ไม่มีคำาตอบที่ชัดเจน 

แต่ทั้งสองกรณีสร้างผลกระทบต่อการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเหมือนๆ กัน 

ก็น่าเสียดายครับว่า บนเวทีดีเบตยังไม่เห็นเวทีไหนตั้ง                                                                             

คำาถามว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพราะมันมีส่วนคล้ายกับการตั้งคำาถามว่า เห็นด้วยหรือ

ไม่กับการทำารัฐประหารอยู่เหมือนกัน  

เป็นความเหมือนในมุมกลับ 

อยากฟังคำาตอบจาก “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ผู้สมัคร

จากพรรคก้าวไกล ที่ทำาตาถลนใส่ “สกลธี ภัททิยกุล” ในเวที

ดีเบตหลังพิธีกรถามเรื่องรัฐประหาร ว่าหากมาเจอคำาถามเห็น

ด้วยหรือไม่กับการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ “วิโรจน์” จะ

ตอบคำาถามนี้อย่างไร? 

ครับ...แค่ยกข้ึนมาเปรียบเทียบให้ดูว่า ความพยายามยัด 

เยียดให้อีกฝ่ายเป็นพวกเผด็จการนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำา หรือพูด

กันมันปาก 

“สกลธี” ไม่ได้เห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่อธิบายว่า

เพราะรัฐบาลโกงทำาให้เกิดรัฐประหาร และประชาชนก็เห็นสิ่ง

นี้ ทำาให้ต้องเลือกสนับสนุนการทำารัฐประหาร ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ถูก

ต้อง 

แต่เป็นการทำาเพื่อแก้ปัญหาที่เลวร้ายกว่า 

เช่นเดียวกันครับ “วิโรจน์” ก็อาจไม่เห็นด้วยกับการล้ม

ล้างสถาบัน แม้คนรอบข้างและเครือข่ายที่สนับสนุนพรรคก้าว

ไกล คณะก้าวหน้า แสดงออกอย่างชัดเจนว่า ต้องการล้มล้าง

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก็เสียดายว่า เวทีดีเบตไม่มีการตั้งคำาถามนี้ 

การชี้นำาด้วยคำาถาม รัฐประหาร ในเวทีดีเบต มาเป็น

ระลอก 

เช่น ถามว่า หากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. แล้วมีเหตุการณ์

ชุมนุมทางการเมือง รัฐบาลใช้กำาลัง ฉีดน้ำา แก๊สน้ำาตา โล่

กระบอง เข้าสลายการชุมนุม หรือหากชุมนุมมากจนถึงขั้นมี

การรัฐประหารเกิดขึ้น ผู้ว่าฯ กทม.มีจุดยืนอย่างไรกับเรื่องนี้?

คำาถามลักษณะนี้มีแต่จะขุดเอาความขัดแย้งมาผสมโรง

ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

แบ่งขั้วประชาชนอีกครั้ง

น่าประหลาดใจครับ มีการสมมุติเรื่องรัฐประหารกันบ่อย

เหลือเกิน เหมือนจะให้การรัฐประหารระบอบทักษิณทั้ง ๒ ครั้ง 

เป็นเงื่อนไขหลักว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. 

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ตอบคำาถามนี้ว่า

“...หน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. ต้องดูแลคนกรุงเทพฯ ทุกคน                                                                            

เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะคิดเห็นอย่างไร เห็นต่างจากรัฐบาลอย่าง 

ไร พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ จะต้องอำานวยความสะดวก เก็บ

ขยะ ห้องน้ำา น้ำาดื่ม แพทย์ฉุกเฉิน กล้องซีซีทีวี ความปลอดภัย 

ต้องดูแลให้เต็มที่

กทม.จะต้องเตรียมพื้นที่ชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๙ 

ของ พ.ร.บ.ชุมนุม เพื่ออำานวยความสะดวก เวลาชุมนุมก็มา

ชุมนุมได้เลย ไม่ต้องไปขออนุญาตตำารวจ

ส่วนหากมีเหตุการณ์รัฐประหาร แพทย์ของ กทม.จะต้อง 

เตรียมพร้อมทั้งหมด รถพยาบาลฉุกเฉินจะต้องเต็มที่ ดูแล

ประชาชน ไม่ใช่ดูแลคนล้อมปราบประชาชน ๒๒ พฤษภาคม 

เราไม่สนับสนุนการรัฐประหาร แต่เรายืนข้างประชาชน ไม่

สนับสนุนการปฏิวัติ เพราะผิดขั้นตอนประชาธิปไตย ผมจะ

ยืนข้างประชาชนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น...”

ที่จริงคำาตอบของ  “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ก็ไม่ผิด

มีการชุมนุมก็จัดที่ทางให้ 

การที่ “ชัชชาติ” บอกว่า ไม่ต้องไปขออนุญาตตำารวจ 

ก็แปลความได้ว่า ทาง กทม.จะจัดที่ให้เอง เป็นที่ทางของ 

กทม. ไม่ใช่ถนน หรือสถานที่ต้องห้ามแน่นอน เพราะสถาน

ที่เหล่านี้เป็นที่สาธารณะ ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุมนุม

ในที่สาธารณะ

แต่ไปถามพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า หรือแม้กระท่ัง

ม็อบล้มเจ้าหรือยังว่า พร้อมจะเข้าไปชุมนุมในสวนสาธารณะ

ของ กทม.หรือเปล่า  

เพราะถนัดบนถนนมากกว่า

และโอกาสข้างหน้าหาก “ชัชชาติ” เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

พรรคเพื่อไทย ก้าวไกล เป็นรัฐบาล บริหารประเทศหมิ่นเหม่ 

ละเมิดสถาบัน หรือมีการคอร์รัปชันกันมโหฬาร หากประ 

ชาชนที่ต่อต้านไม่เข้าไปชุมนุมในสวนสาธารณะก็พร้อมที่จะ

ปราบปรามใช่หรือไม่ 

การชุมนุมไม่ได้มีเฉพาะการต่อต้านการรัฐประหารนะ

ครับ 

มวลมหาประชาชนเรือนล้านชุมนุมต่อต้านรัฐบาลข้ีโกง 

จนผู้นำารัฐบาลต้องหนีไปต่างประเทศเราก็เห็นมาแล้ว   

การท่ีพรรคเพื่อไทยอาจกลับมาเป็นรัฐบาล และมีแนว

โน้มว่าจะหาทางพา “ทักษิณ” กลับอีกครั้ง ก็อาจต้องพบ

จุดจบเหมือนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เจอ 

ฉะนั้นเรื่องชุมนุมอย่าพูดมุมเดียว  

ปัญหาของ กทม.มีเยอะครับ เรื่องรถติด ขยะ น้ำาท่วม 

หลักๆ ถ้าจัดการเรื่องเหล่านี้ คนกรุงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แต่หากมาจดจ่อกับเรื่องรัฐประหาร ทั้งๆ ที่มันไม่เกิด

ขึ้น ไม่ได้อะไรขึ้นมา

นอกจากปลุกความขัดแย้งให้กลับมาอีกครั้ง.

หญิงกล้า ผู้ว่าฯ กทม.

ป้าเฉลิม จรัญสนิทวงศ์ ๖๕

เล่าว่า โดยสาร แท็กซี่

คนขับ ขอร้อง คราวนี้

เลือกสตรี เป็นผู้ว่าฯ กทม.

คนเก่งและกล้าหายาก

คนเก่งส่วนมากหัวหมอ

ไม่กล้า เปลืองตัว มัวรอ

เก่งกล้ามิบ้าบอแบเบอร์

ผัดกะเพราเมนูเบสต์เซลเลอร ์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผลพวงของอาการปวดหลังทำาให้ต้องนั่งๆ นอนๆ อยู่

กับบ้าน กิจกรรมหลักก็คือ “พุทโธ” กิจกรรมรองก็คือหา    

พ็อกเกตบุ๊กเก่าที่เก็บไว้มาอ่าน อ้างอิงต่วยเล็ก (ต่วยมีสาม

เวอร์ชัน ต่วยเล็กรายเดือน, ต่วยใหญ่, ต่วยพิเศษ) ฉบับ

เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องผัดกะเพราเมนูเบสต์เซลเลอร์ : 

แต่ไฮไลต์ของเรื่องมิใช่เกี่ยวข้องกับผัดกะเพราโดยตรง แต่

เป็นเรื่องกลิ่นของผัดกะเพรา ที่นายกฯ สั่งห้ามโรงอาหาร

กลาโหมผัดเพราะรบกวนสมาธิ ท้ังท่ีนายกฯ ก็เป็นผู้ท่ีชื่นชอบ

ผัดกะเพรา

เจ็บป่วยครั้งนี้คุณยายสั่งห้ามการเมือง ทำาได้แต่พุทโธ

เท่านั้น แต่เป็นเพราะสันดานไม่ดี ไม่เชื่อฟัง นำาต่วยเก่าๆ 

มาอ่านแก้เหงายังอดคิดเรื่องการเมืองไม่ได้ ทั้งที่ความเรื่อง

นี้ขุนศรีมิได้เอ่ยถึงว่าเป็นเรื่องของนายกฯ เกลียดปลาไหล

กินน้ำาแกงมีสองนัย นัยแรกไม่มีกับข้าวอื่นจำาเป็นต้องเอา

น้ำาแกงปลาไหลมาคลุกข้าว นัยที่สองขยะแขยงรูปลักษณ์

ภายนอก (มอร์ โฟโลยี) ของปลาไหล แต่แกงปลาไหลอร่อย

มาก ไม่สามารถหักห้ามใจได้ ตักทุกอย่างในน้ำาแกงใส่จาน

ข้าวยกเว้นเนื้อปลาไหล

แต่บทความของขุนไกลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับผัดกะเพรา

โดยตรง แต่นำากลิ่นของผัดกะเพรามาเป็นหน่วยนับวัดความ

เหม็นเท่านั้น โดยขุนไกลจัดอันดับความเหม็นไว้ดังนี้ อันดับ

หนึ่งทุเรียนไทย อันดับสองปลากระป๋องสวีเดน อันดับสาม

เนยแข็งวีอุกซ์ โบโลญน์ จะเหม็นร้ายแรงขนาดไหน ขุนกรร

บรรยายว่าปลากระป๋องสวีเดนต้องกินนอกบ้าน กินอิ่มแล้ว

ต้องเก็บทุกอย่างไปฝัง อาบน้ำาอาบท่าให้สะอาดจึงเข้าบ้าน

สาเหตุที่นำาบทความของขุนสรรมารีรันไม่เกี่ยวกับ

ความเหม็นของอาหาร แต่เป็นการพิสูจน์ว่า ลับ ลวง พราง

ของนายกฯ เป็นพฤติกรรมประจำาตัวจริงๆ ผัดกะเพราเหม็น

จริง (ฉุนมากกว่าเหม็น) แต่ใช่ว่าไม่ชอบ แต่ต้องไปผัดที่อื่น 

แล้วจึงนำามาเสิร์ฟ : หวังว่าโทษทัณฑ์ที่ฝ่าฝืนคำาสั่งคุณยาย

คงจะเป็นลหุโทษนะครับ.

ถุงซำาจุ๋ง 

 

ผมชอบกะเพราหมูกรอบเป็นชีวิตจิตใจเลยครับ มีไข่

ดาวสักฟอง กับพริกน้ำาปลา แค่นี้ก็อร่อยเหาะแล้วครับ แต่

ตอนผัดไม่อร่อยสักเท่าไหร่ครับ ไม่ใช่เพราะกล่ินกะเพรา แต่             

เป็นกลิ่นพริกตำากับกระเทียม ลมพัดไปทางไหนก็จามกันตรง

ผู้สวมวิญญาณ ‘คังคุไบ’

อีกคลอง “เปรมประชากร” ค่อนข้างคล้ำา

“บางซื่อ-สามเสน-หลอด-ลาดพร้าว” เจ้าประจำา

“มหานาค-โอ่งอ่าง” ดำาไปทุกคลอง

   * “สวนสาธารณะ” ก็ขยายได้มากโข

ทั้งใหญ่โต-เล็กมากมายใช้ได้คล่อง

มี “๘ สวน” สร้างใหม่ชวนให้มอง

“๓๒๐ ไร่” มอบเป็นของผองประชา

   * คือ “สวนป่าประชานันท์” นั้นดูหรู

“สวนการเรียนรู้ฯ บางขุนเทียน” น่าเพียรศึกษา

“บางแคภิรมย์-ทวีกาญจนา”

“วัดหัวลำาโพงรุกขานิเวศน์” วิเศษจริง

   * “สิริภิรมย์-วิภาภิรมย์” ชนชมชอบ

“เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ” มอบเป็นสิ่ง

ให้พักผ่อน-ออกกำาลังกายไร้ติติง

นี่คือสิ่งได้ทำาไปในวันนี้

   * “การศึกษา-คมนาคม” ระดมทำา

ทุกโครงการนั้นสำาเร็จทุกที่

เรื่อง “สุขภาพอนามัย” ไม่รอรี

บริการประชาชีไม่มีคลาย

   * นี่เป็นเพียงตัวอย่างอ้างให้เห็น

จุดประเด็นให้คิดพินิจหมาย

เลือก “ผู้ว่าฯ” ผลงานมีที่ทำาไว้

เพื่อจะได้สานงานการต่อไป.

  สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

  ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

  พรรคพลังประชารัฐ

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาขออย่าเป็นเช่นยูเครน   

เป็นเครื่องเซ่นเล่นเกมประหัตประหาร

เป็นที่ลองอาวุธสุดประมาณ  

เป็นที่ผลาญราญกำาลังฝ่ายศัตรู

ชาวประชาเสียชีวิตเสียสินทรัพย์ 

บ้านเมืองยับทุกข์ระทมแสนอดสู

ขอผองไทยเรียนรู้ไว้ใช้เป็นครู  

แว่วเกมสู้เกมใหม่ใกล้ไทยเอยฯ 

     ป.ปฏัก

.....................................

อาเลีย บาตต์

จ

ต้
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ระเทศไทยหลังจากผ่านมรสุมมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องราวของการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างโควิด-19 ที่

ยาวนานมากว่า 3 ปี รวมถึงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมายัง

เกิดความโกลาหลกับเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง คือการก่อสงคราม

ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ส่งผลต่อราคาต้นทุนและวัตถุดิบ

ต่างๆ อย่างหนัก นอกจากน้ียังมีภาวะอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่

พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างสาหัสกับ

เศรษฐกิจไทยเลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังกำาลังต้องเผชิญกับวิกฤต

ราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลต่อราคาค่าไฟฟ้า คณะ

กรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้า

ผันแปรอัตโนมัติ (FT) สำาหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือน                                                                           

พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์

ต่อหน่วย ทำาให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเพิ่มเป็น 4.00 

บาทต่อหน่วย จากเดิมเรียกเก็บที่ 3.76 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 

5.82% สูงสุดเป็นประวัติการณ์

แต่เมื่อรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อมาควบคุม

เหตุการณ์ไว้ได้บางส่วน และประเมินสถานการณ์แล้วว่าประ 

เทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถ และจำาเป็นจะต้องเปิดประเทศเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาได้เหมือนเดิม จึงทำาการประกาศ

เปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ค.65 เพื่อจะสนับสนุนการท่องเที่ยว 

กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมา

ด้วยการเปิดประเทศครั้งนี้ เป็นครั้งที่น่าจับตามอง 

เพราะหลายฝ่ายกำาลังตั้งตารอ และก็มีหลายหน่วยงานออก

มาการันตีว่าการเปิดประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องที่ถูกที่ถูกเวลา 

โดยเฉพาะบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

SENA เองก็ออกมากล่าวถึงความมั่นใจว่า หลังวันที่ 1 พ.ค.นี้ 

เศรษฐกิจปี 65 จะกลับมาดีขึ้นจากปีก่อน

โดยคาดว่าจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของไทยทยอยฟื้น

ตัว ซึ่งจะส่งต่อให้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 65 ปรับตัวดีกว่าใน

ปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นชัดเจนในช่วงไตรมาส 3-4 แต่สิ่งที่กังวล

คือ ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าภาวะค่าครองชีพของประชาชน

จะสูงขึ้นจากระดับราคาสินค้า ค่าพลังงานที่ปรับเพิ่ม เช่นเดียว

กับต้นทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วเฉลี่ยประมาณ 

10%

ซึ่ง เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ SENA 

กล่าวว่า สถานการณ์ของต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้

ประกอบการอาจจะทยอยปรับราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยใน

ส่วนของเสนาฯ อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ราว 

10% โดยมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งปัจจุบันเสนาฯ 

ได้ออกแคมเปญต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละ

กลุ่มลูกค้า

ขณะที่ด้านราคาพลังงานก็เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟ 

ฟ้านั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาทุก

โครงการของเสนาฯ ก็ยังเป็นแนวทางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้

กับลูกบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงสถานการณ์ โควิด-

19 ระบาด 2 ปีที่ผ่านมาที่คนทำางานต้องปรับการใช้ชีวิตในรูป

แบบใหม่ โดยทำางานอยู่ที่บ้าน WFH ค่าไฟฟ้าจึงเป็นตัวแปร

สำาคัญที่เป็นภาระค่าใช้จ่าย และที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งโซลาร์จะ

ช่วยบรรเทาภาระ ลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งขึ้นอยู่

กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยในปี 2565 นี้จะมีการ

ผลักดันการใช้ โซลาร์รูฟท็อปในโครงการใหม่ของเสนาฯ ทุก

โครงการ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของปีนี้ โดยเฉพาะใน

โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ

เกษรามีความเห็นว่า เมื่อประเทศไทยกำาลังเปิดประเทศ 

และโควิด-19 ก็เริ่มคลี่คลาย นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติ

ก็น่าจะทยอยกลับมา แต่เราต้องยอมรับว่าการจะกลับไปยังจุด

เดิมเหมือนก่อนเกิดโควิด-19 อย่าง กทม.มีต่างชาติเข้ามาเที่ยว

ถึง 60 ล้านคน เป็นอันดับที่ 11 ของโลก คงต้องใช้เวลา ดังนั้น

เศรษฐกิจไทยก็จะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่แน่นอนว่าจะดีกว่าช่วงที่ไม่

เปิดท่องเที่ยว แต่ระหว่างที่เศรษฐกิจเรากำาลังทยอยกลับมาเรา

ก็ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูง ต้นทุนธุรกิจที่แพงขึ้น ดังนั้น

ช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าต้องกัดฟันสู้กันต่อไป

ด้วยความคิดเห็นของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นของเส

นาฯ หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ก็มีความมั่นใจว่าประเทศไทยใน

ปีนี้จะดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงเป็นความหวังให้คนในสังคมว่า

จะหลุดพ้นจากวิกฤตอย่างที่ผ่านมาได้ 100% นอกจากนี้ก็ต้อง

มาติดตามกันว่ารัฐบาลจะออกแผนงานอะไรเพิ่มเติม เพื่อมา

ประคองเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป.

ความหวังของเศรษฐกิจ

กับการเปิดประเทศอีกครั้ง

เศรษฐกิจ

ป

มจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) ภายใต้การ

บริหารของบิ๊กบอสอย่าง เชน เหล่าสุนทร ฝากบอกว่า 

พร้อมทุ่มสุดกำาลังเพื่อผลักดันให้ผลงานทะลุเป้า มั่นใจ

มีปัจจัยสนับสนุนเพียบ ทั้งจาก

การที่สถานการณ์ โควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอนยังแพร่ระบาดใน

วงกว้าง มีผู้เข้าใช้บริการคึกคัก 

โดยเฉพาะการตรวจ RT-PCR 

หนาแน่นสุดๆ แถม Wellness 

ศูนย์สุขภาพครบวงจรมีจำานวน

ผู้ ใช้บริการสูงเกินความคาด

หมาย มากกว่า 100 คนต่อวัน 

แบบนี้..คงไม่ต้องให้เดาผลงาน

ไตรมาส 1/65 จะออกมาสดใส

ขนาดไหน.

บ

พร้อมทุ่ม

เชน 

เหล่าสุนทร

สมอ.ทำาแผนคุมทิศทางอุตไฟฟ้า

เปิดบูธ • นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 

พร้อมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานฯ และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน

ร่วม ในโอกาสร่วมเปิดบูธกรุงเทพประกันชีวิต ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ Money Expo 2022 ภายใต้

แนวคิด “Wealth to Wellness” ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี. 

แม้ช่วงนี้หุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะดูไม่สดใสในสายตา                                                           

หลายๆ คน… แต่สำาหรับ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ 

ปอเรชั่น (SSP) ภายใต้การบริหารของบิ๊กบอสคนเก่ง วรุตม์ 

ธรรมาวรานุคุปต์ มีแนวโน้มที่จะสดใสสวนกระแสใครๆ จาก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงาน

ลม รวมถึงโครงการ M&A ปีที่ผ่านมา ทำาให้ปีนี้โครงการ

ต่างๆ สามารถรับรู้รายได้กันแบบเต็มปี ออกดอกออกผลจัด

ไปแบบเต็มเหนี่ยว…ส่งซิกมาแบบนี้แล้ว คงต้องจับตาดูผล

งานจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหน ...•

พร้อมสานต่อโครงการแบ่งปันความสุขสู่สังคมชุมชน 

โศภชา ดำารงปิยวุฒิ์ แม่ทัพใหญ่ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

หรือ GUNKUL ยกพลทีมผู้บริหารลุยตัดช่อดอกกัญชงของ

บริษัทย่อย “จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” ล็อตแรกโรงเรือนแห่ง

ที่ 1 ที่ห้วยบง วันที่ 13 พ.ค.นี้ พร้อมส่งเข้าโรงสกัด เตรียม

รับทรัพย์ได้เลยตั้งแต่ไตรมาส 2/65…โรงไฟฟ้าพลังงานลมก็

เจ๋ง ธุรกิจกัญชงก็สดใส โรงสกัด CBD ก็พร้อม ...•

มาที่ บมจ.ศุภาลัย เตรียมจัดงาน “Party Open House” 

เปิดบ้านเดี่ยวหรู โครงการศุภาลัย โมด้า อุบลราชธานี ติด

ถนนใหญ่ บนทำาเลศักยภาพถนนอุบล-ตระการ ให้ชมพร้อม

ความอัจฉริยะ Smart Home Automation แบบบ้านใหม่ 

“ศุภกานต์” และ “ศุภฤทธิ์” ขนาด 4 ห้องนอน ฟังก์ชัน

ครบครันตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตที่ลงตัว ราคาเริ่มต้น 3.99-

14.29 ล้านบาท เตรียมพบกันในงาน วันที่ 21-22 พ.ค.นี้ ...•

ปิดท้ายด้วย มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. สานต่อความสุขปี

ที่ 3 ในโครงการปันน้ำาใจให้น้อง แบ่งปันน้ำาใจให้น้องๆ ที่

บ้านเด็กโสสะ บางปู                                           

และสถานสงเคราะห์

เ ด็ ก อ่ อ น พ ญ า ไ ท 

เพ่ือส่งมอบคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ให้เด็กด้อย

โอกาส ล่าสุดบอกต่อ

แคมเปญแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายกับ 

Back To School 

ซึ่ ง จ ะ มี สิ น ค้ า น่ า

ช็อป และไอเทม

เด็ดมาให้น้องๆ ใช้

สำาหรับการเรียนใน

เทอมใหม่ปีนี้ ได้แก่ ชุดเครื่องเขียน ดินสอสี สมุดโน้ต กล่อง

ดินสอ ถุงเท้า และสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการ ระหว่างวัน

ที่ 1-31 พ.ค.2565 ...•

กลต.ชวนช้อปสินค้าออนไลน์
ดึงดิจิทัลเสริมแกร่งมาร์เก็ตติ้งแพลนบุกสากล

ไทยโพสต์ • ก.ล.ต.แท็กทีม สสว. ผุดแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ 

สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee หวัง

ช่วยพัฒนา-ส่งเสริม-ต่อยอดผู้ประกอบการเรียนรู้การบริหารจัดการ

ธุรกิจออนไลน์ หนุนเพิ่มศักยภาพด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแพลน ปูพรม

สู่ตลาดสากล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณ

มงคล เลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าว

ว่า ก.ล.ต.ได้ร่วมมือกับสำานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงาน

พันธมิตร จัดทำาแคมเปญ “ชวนช้อป                                                   

ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบ

การไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee                                           

ภายใต้โครงการ Online Marketplace 

ระหว่างวันท่ี 16 พ.ค.-14 มิ.ย.2565

“เป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต.จัด

กิจกรรมในลักษณะนี้ และถือ

เป็นก้าวย่างที่สำาคัญในการสร้าง

โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม

ต่างๆ จากเครือข่ายพันธมิตรทั้ง                                                 

ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจำาหน่าย

สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่ง

ได้รับความนิยม รวมทั้งสามารถ

เข้าถึงผู้บริ โภคได้มากยิ่ งขึ้น” 

นางสาวรื่นฤดีกล่าว

ท้ังน้ีมีผู้ประกอบการซ่ึง

เป็นสมาชิกของ สสว., สมาชิก

วิสาหกิจเพื่อสังคม (เอสอี) ของ

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม, สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม  

(เอสอี ไทยแลนด์), ผู้ประกอบการ                                          

กลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและ

เครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วย

งานภาครัฐและสมาคมท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรม                                                         

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 

กรมราชทัณฑ์, กรมพินิจและคุ้ม 

ครองเด็กและเยาวชน, กรมคุม

ประพฤติ, สภาสมาคมสตรีแห่ง

ชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กว่า 300 

ร้านค้า ร่วมจำาหน่ายสินค้าและ

มอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้กับผู้

ซื้อสินค้าในแคมเปญ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำา 

นวยการ สสว. กล่าวว่า แคมเปญ

น้ีนับได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงในการขับ                                                 

เคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความ

เหลื่อมล้ำา และการพัฒนาความย่ัง                                           

ยืนของประเทศไทย ซ่ึงจะพัฒนา

และส่งเสริมผู้ประกอบการท่ียัง

ไม่มีร้านค้าให้ได้เรียนรู้การบริหาร

จัดการธุรกิจออนไลน์ ส่วนผู้ประ                                            

กอบการท่ีมีร้านค้าออนไลน์แล้ว

จะต่อยอดให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน                                          

และผู้ประกอบการท่ีทำาตลาดออน                                        

ไลน์ในประเทศได้ดีแล้ว จะเป็นการ                                                

ปูทางไปสู่การเพ่ิมศักยภาพด้วยดิจิทัล                                       

มาร์เก็ตต้ิงแพลนเพ่ือผลักดันสู่                                                   

ตลาดสากลต่อไป และส่ิงสำาคัญคือ                                                                 

ประชาชน ท่ีจะมีส่วนร่วมผลักดัน

ด้วยการส่ังซ้ือสินค้าจากแคมเปญน้ี 

เพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นกำาลังใจ

ให้ผู้ประกอบการ.

รื่นวดี สุวรรณมงคล

กนอ.จุดไอเดียพัฒนานวัตกรรม

ไทยโพสต์ • สมอ.ผนึกกำาลัง 

ส.อ.ท. ทำาแผนยุทธศาสตร์ กำาหนด                                                   

ทิศทางอุตฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ 

นิกส์ เตรียมรองรับแผนยุทธ 

ศาสตร์ IEC พร้อมก้าวสู่สังคม

ดิจิทัล

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                               

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห                               

กรรม เปิดเผยว่า สำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห 

กรรม (สมอ.) และสภาอุตสาห 

กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เตรียมผนึกกำาลังจัดทำาแผนยุทธ                            

ศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อ                             

กำาหนดทิศทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก 

ทรอนิกส์ให้มีศักยภาพ และ

มีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคม

ดิจิทัลได้ทัดเทียมกับประชาคม

โลก

โดยความร่วมมือดังกล่าว

เป็นผลมาจากมติการประชุม

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

มาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้า

ระหว่างประเทศ (กมฟท.) เมื่อ

วันที่ 2 พ.ค.2565 ได้เห็นชอบ

ให้จัดตั้งคณะทำางานจัดทำาแผน                        

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิ เล็กทรอนิกส์ของไทย 

โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยเป็นประธานคณะ

ทำางาน และ สมอ.เป็นฝ่ายเลขา    

นุการ ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย 

แผนการบริหารและการพัฒนา

งานมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับ IEC 

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้

ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

“ผมเชื่อว่า แผนยุทธศาสตร์ 

ดังกล่าวจะสอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม มี

ทิศทางที่ชัดเจน และเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิ เล็กทรอนิกส์ของไทย                                                       

ได้ เพราะทั้ง 2 หน่วยงาน

ต่างก็มีความเชี่ยวชาญ ทั้งใน                                           

ด้านจัดทำามาตรฐานและอยู่

ในแวดวงอุตสาหกรรมอยู่แล้ว                                                  

เมื่อผนึกกำาลังร่วมกันก็จะทำา                                                   

ให้แผนยุทธศาสตร์สามารถ

ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาห 

กรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ของไทยได้มากยิ่งขึ้น” นาย

สุริยะกล่าว.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

การที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังผันผวนและดัชนีหลุดต่ำากว่า 

1,600 จุด ทำาให้นักเก็งกำาไรมองตลาดในทางลบ เพราะคิดว่า

ไม่มีแรงรับที่หนาพอ โดยเฉพาะเมื่อพบว่านักลงทุนต่างชาติมีการ

ขายหุ้นออก ทำาให้ไม่มีแรงซื้อเข้ามาหนุนตลาด ตลาดจึงมีทิศทาง

ในทางลบ นั่นเป็นการคิดของการเก็งกำาไรทางเทคนิค ซึ่งการคิด

ในลักษณะนี้จะเป็นแค่การมองการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลัก 

และการเก็งกำาไรก็จะให้ความสำาคัญกับแรงซื้อและขายเป็นหลัก 

โดยไม่ค่อยให้ความสนใจกับสาเหตุแท้จริงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจซึ่งมี

ผลให้มีหุ้นจำานวนมากในตลาดมีราคาต่ำาเกินจริง กรณีอย่างนี้ใน

มุมมองของการเก็งกำาไรกลับมองตลาดอยู่ในทิศทางขาลง ในทาง

กลับกันมุมมองของนักลงทุนที่ยึดหลักเหตุผลทางด้านพื้นฐานกลับ

มองเป็นจังหวะที่ดีกับการเลือกลงทุน เพราะการที่สามารถลงทุน

ในหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีกำาไรดี จ่ายเงินปันผลสูง เมื่อราคาหุ้นตกต่ำา

ลงมากเท่าใดเท่ากับเป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนมากยิ่ง

ขึ้น จึงเป็นความคุ้มค่ากับการลงทุนมาก และเมื่อมาพิจารณาจากผล

ประกอบการของธุรกิจในตลาด พบว่าไตรมาสแรกปี 2565 นี้ ธุรกิจ

ส่วนมากกลับมามีกำาไรสูงขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีกับธุรกิจและ

เศรษฐกิจ และค่อนข้างม่ันใจได้มากว่าธุรกิจในประเทศจะยังคงมีกำาไร                                                                                

ดีได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดปี 2565 เพราะจะมีทั้งปัจจัยหนุนจาก

ภายนอกและภายใน 

ในส่วนภายในประเทศก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีผลประกอบการ

ไตรมาสแรกออกมาดีกว่าที่ประมาณการกัน โดยเฉพาะธุรกิจขนาด

ใหญ่อย่างธนาคารมีกำาไรสูงขึ้น ส่วนธุรกิจด้านพลังงานที่เป็นกลุ่มหุ้น

ในตลาดที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ก็ยังทยอยรายงานผลกำาไรออกมาดี 

และที่หลายคนมองข้ามคือธุรกิจการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทาง

เรือท่ีพบว่ามีผลประกอบการดีมากๆ และยังดีต่อเนื่อง นับเป็นธุรกิจที่

โดดเด่นมีกำาไรเพิ่มอย่างก้าวกระโดด แต่ราคาหุ้นกลับขยับไม่ทัน 

ทำาให้เป็นหุ้นที่มีราคาต่ำาเกินจริงมาก จึงเหมาะกับการเลือกลงทุน 

ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีเห็นชัดๆ คือราคาน้ำามันในตลาดโลกยังยืนระดับ

สูง ดีกับธุรกิจพลังงานมาก ส่วนเรื่องการเก็งกำาไรในตลาดคริปโตท่ี

ปัจจุบันมีราคาด่ิงลงแรง แสดงว่าหมดการเก็งกำาไร ทำาให้จะมีการ

โยกย้ายเม็ดเงินเข้ามาเก็งกำาไรในตลาดหุ้นได้มากข้ึน รวมท้ังตลาดหุ้น

ต่างประเทศเร่ิมมีการฟ้ืนตัว จะมีผลทางจิตวิทยาหนุนตลาดหุ้นไทยไป

ด้วย จึงเป็นจังหวะท่ีดีกับการเลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานยัง

น่ามองที่ ACC, AGE และ IRPC กลุ่มขนส่ง 

ธุรกิจท่ีกำาลังโดดเด่นอย่างมากในปัจจุบัน น่ามอง                                                           

ที่ NYT, KEX และ III กลุ่มวัสดุก่อสร้างจะมี

ผลกำาไรดีเพราะการก่อสร้างมีมาก น่ามองท่ี SCC, 

DCC และ TASCO กลุ่มธนาคารราคาอ่อนตัว                                                                 

ลงแต่ผลประกอบการดี จึงน่ามองท่ี BBL, KBANK 

และ SCB หุ้นรายตัวที่น่ามองมี PTTGC, J 

และ M เป็นต้น

หลังวันหยุดยาวมาแล้ว ต่อไปตลาดจะ

กลับมาคึกคักได้มาก ยิ่งไทยเปิดประเทศธุรกิจ

จะเติบโตสูงโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ทำาให้

มองตลาดหุ้นจะคึกคักมากขึ้น.

ผลประกอบการยังหนุนตลาด

14/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 8,341.30 4,975.20 +3,366.10
 5,837.77 6,576.10 -738.33
 38,440.62 39,775.67 -1,335.05
 22,812.72 24,105.44 -1,292.72

75,432.41
-0.14

1,584.38
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.28 35.01
ยูโร 35.47 36.57
ปอนดสเตอรลิง 41.56 43.03
เยน (100 เยน) 26.45 27.46
หยวนจีน 4.32 4.47
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,700 29,800
ทองรูปพรรณ 29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สั่งตรวจเข้ม

รถนักเรียน

ชู‘ปลอดภัย’
จตุจักร • นายจิรุตม์ วิศาล

จิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก                                          

(ขบ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

สถานศึกษาทั่วประเทศจะเริ่ม

เปิดทำาการเรียนการสอนภาค

การศึกษา 2565 ซึ่งคาดว่าจะ                              

มีนักเรียนใช้บริการรถรับส่ง

นักเรียนในการเดินทางไปโรง 

เรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นกรมฯ จึง

ได้ ให้สำานักงานขนส่งทุกแห่ง

ทั่วประเทศเตรียมความพร้อม

รองรับการเปิดภาคเรียน กำาชับ

ให้ตรวจสอบความปลอดภัยและ

การให้บริการของรถโรงเรียน

และรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับ

ผิดชอบทั่วประเทศอย่างเข้มงวด

ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้ง

ด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ของตัวรถและพนักงานขับรถ  

ทั้งนี้ ต้องคำานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเรียนที่ โดยสาร

มากับรถ รถโรงเรียนและรถรับ

ส่งนักเรียนต้องมีสภาพมั่นคง

แข็งแรง ต้องชำาระภาษีรถประ 

จำาปีอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะให้

บริการรับส่งนักเรียนได้อย่าง

ปลอดภัย สำาหรับการนำารถยนต์

ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสอง

แถวและรถตู้มาใช้รับส่งนักเรียน 

กรมการขนส่งทางบกกำาหนดให้

ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียน

หรือสถานศึกษา และต้องขอ

อนุญาตใช้รถให้ถูกต้อง นำารถ

เข้าตรวจสภาพ ณ สำานักงาน

ขนส่งจังหวัดที่ โรงเรียนหรือ

สถานศึกษาตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ 

เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่ทางราชการ

กำาหนด. 

ไทยโพสต์ • กนอ.จัดสัมมนาจุด

ประกายความคิดสร้างสรรค์เชิง

นวัตกรรม ลุยส่งเสริมนวัตกรรม

ในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชู 

“นิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง” ตอบ

โจทย์ ไลฟ์สไตล์และเป็นทาง

เลือกให้นักลงทุนยุคใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า                                        

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า                                                    

กนอ.จัดสัมมนา “Inspiring Innova 

tion : จุดประกายความคิดสร้าง                                                 

สรรค์เชิงนวัตกรรม” เพื่อส่งเสริม                                           

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร                                                    

และนำาไปต่อยอดในการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

ภายใต้แนวคิดดังนี้ 1.สร้างบุคลา 

กรให้มีความพร้อมตั้งแต่วิธีคิด

และการปฏิบัติจริง 2.กำาหนดให้

นวัตกรรมอยู่ในยุทธศาสตร์ของ 

องค์กร 3.สร้างองค์ความรู้ในการ 

พัฒนานวัตกรรม สนับสนุนให้

เกิดการร่วมมือกัน 4.ส่งเสริม                                                      

กระบวนการสร้างนวัตกรรม                                                 

ในองค์กร 5.การสร้างนวัตกรรม 

องค์กร 6.การขยายผลงานด้าน 

นวัตกรรมสู่กลุ่มลูกค้า และ 7.การ 

พัฒนานวัตกรรมให้นำาไปสู่ผลลัพธ์

ที่จับต้องได้และตอบสนองการใช้

งานในเชิงพาณิชย์

ขณะเดียวกันในปี 2565 

กนอ .จั ดประกวดนวั ตกรรม

ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 6 มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ

องค์กร โดยโครงการด้านนวัต                                           

กรรมของ กนอ.จะได้รับการพัฒนา

แนวคิดไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความ                                    

ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียตามเป้าหมายที่กำา 

หนดไว้อย่ างมีประสิทธิภาพ 

อาทิ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่

อุตสาหกรรมแนวดิ่ง เพื่อเป็น

ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ

และตอบโจทย์ วิ ถี ชี วิ ตของผู้

ประกอบการยุคใหม่.
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ผุดกองทุนเปิด‘TVIETNAM’	
‘ทิสโก้’ชี้เด่นสุดในอาเซียน	

ดีเดย์17-24พ.ค.นี้ขายIPO

GULF จ่อเซ็น PPA กฟผ.ซื้อไฟฟ้าพลังงานน้ำา  

นางสาวยุพาพิน	 วังวิวัฒน์	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้าน																																																																																											

การเงิน	 บมจ.กัลฟ์	 เอ็นเนอร์จี	 ดีเวลลอปเมนท์	 หรือ	 GULF	

เปิดเผยว่า	 แผนธุรกิจของ	 GULF	 ในปี	 2565	 จะเน้นเรื่อง																																																																										

Decarbonization	และ	Digitalization	โดยในส่วนของ	Decarbonization	

จะเน้นการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 เช่น	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์	 รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	 โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำา	 2	

โครงการ	ได้แก่	 โครงการ	Pak	Lay	และโครงการ	Pak	Beng	

ได้เข้าไปเซ็น	Tariff	MOU	กับ	กฟผ.	ช่วงมกราคมและเมษายน

ที่ผ่านมา	และมีแผนเข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 (PPA)	กับ	

กฟผ.	ในไตรมาส	2/65	

DMT ฟุ้งไตรมาสแรกกำาไรทะลัก

นายธานินทร์	พานิชชีวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.

ทางยกระดับดอนเมือง	หรือ	DMT	เปิดเผยว่า	ผลประกอบการ

ในไตรมาส	 1/2565	 บริษัทมีกำาไรสุทธิ	 144.2	 ล้านบาท	 เพิ่ม

ขึ้น	1.1	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	0.8%	เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส	

1/2564	อย่างไรก็ตามแนวโน้มปริมาณจราจรในไตรมาส	2/2565	

น่าจะฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว	 ตามระดับของมาตรการผ่อนคลาย

กิจกรรมของภาครัฐ	 ที่มั่นใจรายได้ค่าผ่านทางในปีนี้อยู่ที่	 1.9	

พันล้านบาท	คิดเป็นรายได้เฉลี่ยอยู่ที่	5.25	ล้านบาทต่อวัน	หรือ

เพิ่มขึ้นกว่า	50%	จากปีก่อน

พรอสเพครีทแย้มผลประกอบการ Q1 สดใส 

นางสาวอรอนงค์	ชัยธง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

พรอสเพค	รีท	แมเนจเมนท์	จำากัด	ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์	

เปิดเผยว่า	 ผลประกอบการในไตรมาสที่	 1/2565	 บริษัทมีแนว

โน้มยังสดใส	 ด้วยรายได้จากการดำาเนินงานรวม	 109.6	 ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	1.51%	โดยมีกำาไร

จากการลงทุนสุทธิถึง	 70.9	 ล้านบาท	 ปัจจุบัน	 PROSPECT	

REIT	 มีอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าอยู่ที่	 93.4%	

เตรียมพร้อมประกาศจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบ

ประโยชน์ตอบแทนและเงินเฉลี่ยคืนทุน	 ในอัตรา	0.2275	บาท

ต่อหน่วย	โดยมีกำาหนดจ่ายในวันที่	10	มิถุนายนนี้	ตั้งเป้ารักษา

อัตราผลตอบแทน	 (Yield)	 ของกองทรัสต์ปีนี้ให้อยู่ที่ประมาณ	

8-9%	ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวม	

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง 

รายงานข่าวการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 แจ้ง

ว่า	 กทพ.	 ได้ว่าจ้าง	 บมจ.ล็อกซเล่ย์	 ดำาเนินการปรับปรุงระบบ

เก็บค่าผ่านทางพิเศษ	 และติดตั้งตู้	 Lane	 Controller	 จึงมี

ความจำาเป็นจะต้องปิดช่องจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก	

(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	ระหว่างวันที่	15–18	พ.ค.65	มีรายละเอียด

ดังนี้	วันที่	15-16	พ.ค.65	ด่านบางขุนเทียน	2	ทางออก	3	ช่อง

ทางที่	2,	วันที่	16–17	พ.ค.65	ด่านปากน้ำา	3	ทางออก	3	ใช้ทาง

ลงด่านปากน้ำา	2	ทางออก	4	แทนชั่วคราว	ด่านปู่เจ้าสมิงพราย	

(ทางออก)	 ช่องทางที่	 1	 และวันที่	 17–18	 พ.ค.65	 ด่าน

บางขุนเทียน	2	ทางออก	3	ช่องทางที่	1			

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

นายสาห์รัช	ชัฏสุวรรณ	ผู้

อำานวยการสายการตลาด	 และ

ที่ปรึกษาการลงทุน	บริษัท	หลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน	(บลจ.)	ทิส

โก้	 จำากัด	 เปิดเผยว่า	 เพื่อเพิ่ม

โอกาสลงทุนในประเทศดาวรุ่ง

ของเอเชียอย่างเวียดนาม	บลจ.

ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุน

เปิด	 ทิสโก้	 เวียดนาม	 อิควิตี้																																											

(TVIETNAM)	 ความเส่ียงระดับ	

6	 (เส่ียงสูง)	 กองทุนรวมตราสาร																																										

ทุน	 ลงทุนในหน่วยลงทุนของ																																				

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ																																																			

และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ

ตราสารทุนต่างประเทศ	 ที่มี	

นโยบายการลงทุนในตราสาร

ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัด																																							

ตั้งในประเทศเวียดนามหรือ																																						

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด																																																		

หลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม	หรือ																																										

บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจหลักหรือมี

รายได้หลักจากการดำาเนินธุรกิจ

ในประเทศเวียดนาม	 เสนอขาย

ครั้งแรก	 (IPO)	 วันที่	 17-24	

พ.ค.นี้	 มูลค่าขั้นต่ำาของการซื้อ

ครั้งแรก	1,000	บาท

ทั้งนี้	 เนื่องจากช่วงที่ผ่าน																																					

มาตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัว																																								

ลดลงจากความกั งวล เรื่ อ ง

อัตราเงินเฟ้อ	 และผลตอบแทน

พันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น	

โดยตั้งแต่ต้นปี	 2565	 ถึงวัน

ที่	 9	 พ.ค.2565	 ดัชนีตลาดหุ้น

เวียดนาม	 (VNINDEX)	 ปรับตัว

ลงมาแล้ว	 15.12%	 ลงมาเทรด

ที่ระดับอัตราปิดต่อราคาต่อหุ้น	

(P/E)	 ท่ี	13.1	เท่า	ต่ำาสุดในรอบ	

7	ปี	สวนทางกับอัตราการเติบโต

ของกำาไรต่อหุ้น	 (EPS	Growth)	

ที่เติบโตในระดับสูง	ซึ่ง	บลจ.ทิส

โก้มองว่าเป็นจังหวะเหมาะที่

จะเข้าลงทุน	 เพราะทำาให้มูลค่า

หุ้น	 (Valuation)	 อยู่ในระดับต่ำา

จนน่าสนใจ

นอกจากนี้	 ในระยะกลาง

เวียดนามยังมีปัจจัยบวกรออยู่

จำานวนมาก	เช่น	สภาพคล่องใน

ตลาดหุ้นเริ่มสูงขึ้น	 ข่าวดีเรื่อง

การนำาดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม

ร่วมคำานวณในดัชนี	 MSCI	 EM	

ในปี	 2568	ทำาให้หุ้นขนาดใหญ่

ได้ประโยชน์	 ในด้านเศรษฐกิจ

เองก็เริ่มเห็นกิจกรรมเศรษฐกิจ

ฟื้นตัวรับการเปิดประเทศ	 ค่า

เงินมีเสถียรภาพจากทุนสำารอง

ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น	 หนี้ต่าง

ประเทศต่ำาและดุลบัญชีเดิน

สะพัดเป็นบวกนับตั้งแต่ปี	2554	

ไทยโพสต์ • บลจ.ทิสโก้ เสิร์ฟกองทุนเปิด “ทิสโก้ เวียดนาม         

อิควิตี้” ชี้ช่องลงทุนเวียดนามตลาดดาวรุ่ง มองระยะกลาง-ยาว

ปัจจัยบวกหนุนอื้อ ชูค่าแรงถูกเอื้อต่างชาติแห่ลงทุน บริโภคคึกคัก

สุด หนุนเศรษฐกิจโตกระฉูด 7.2% เด่นสุดในอาเซียน ดีเดย์ IPO 

17-24 พ.ค.นี้

และค่าแรงขั้นต่ำาที่อยู่ในระดับ

ต่ำาทำาให้มูลค่าการลงทุนทางตรง																																						

จากต่างประเทศ	 (FDI)	 เพิ่มขึ้น																																									

อย่างต่อเนื่อง	 ขณะท่ีการบริโภค	

ในประเทศยังคงคึกคัก	 จาก

ปจัจัยบวกดังกล่าวทำาให้กองทุนการ	

เงินระหว่างประเทศ	(IMF)	คาด

การณ์ว่าในปี	 2565	 เศรษฐกิจ

เวียดนามจะเติบโต	 6%	 ขณะที่

ปี	2566	จะเติบโต	7.2%	ซึ่งถือ

เป็นระดับสูงสุดในอาเซียน

นายสาห์รัชกล่าวว่า	 เบ้ือง

ต้นกองทุน	TVIETNAM	จะกระจาย	

ความเส่ียงเข้าไปลงทุนในหุ้นเวียด			

นามผ่าน	3	กองทุนหลัก	คือ	1.กอง																	

ทุน	 LionGlobal	 Vietnam	 Fund	

2.กองทุน	Lumen	Vietnam	Fund	

และ	 3.กองทุน	 Vietnam	 Equity	

(UCITS)	Fund	ท้ังน้ี	เพื่อให้กองทุน

มีการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่ม

หุ้นเวียดนามท้ังขนาดใหญ่	 ขนาด

กลาง	และขนาดเล็ก	เพื่อให้ความ

เส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

ไม่กระจุกตัวยังกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง.

TFGทุ่ม3.5พันล.ขยายกำาลังผลิต

ไทยโพสต์ • TFG	 ฟื้นตัวแรง!	

ไตรมาส	1/65	กำาไรพุ่งกว่า	38%	

ฟุ้งปัจจัยหนุนการแพร่ระบาดโค

วิด-19	คลี่คลาย	ราคาขายหมู-ไก่

พุ่ง	 พร้อมทุ่ม	 3.5	 พันล้านบาท

ขยายลงทุนในเวียดนาม	 มั่นใจ

ปี	65	ยอดขายโต	10-15%	ตาม

ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น

นายเพชร	 นันทวิสัย	 ประ	

ธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ	 บมจ.ไทย																					

ฟู้ดส์	กรุ๊ป	หรือ	TFG	เปิดเผยว่า																																			

ผลการดำาเนินงานของบริษัทใน

ไตรมาส	 1	 ของปี	 2565	 มีราย																																										

ได้รวม	10,589.52	ล้านบาท	เพิ่ม																																																	

ข้ึน	26.01%	เทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน	 มีกำาไรสุทธิ	 618.52	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	38.84%	เทียบ

งวดเดียวกันของปีก่อน	 โดยได้																										

รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่																																																

ระบาดโควิด-19	คลี่คลาย	 	ประ	

กอบกับราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวสูง

ขึ้นทั้งราคาหมูและราคาไก่

“มั่นใจว่าผลการดำาเนิน

งานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเร่ง																																																			

ตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องทั้ งปีนี้ 	

คาดรายได้รวมในปี	2565	จะเติบ																																																			

โตประมาณ	 10-15%	 เทียบปีที่																																																	

ผ่านมา	จากสถานการณ์โควิด-19	

ที่คลี่คลาย	 อีกทั้งยังได้รับปัจจัย

หนุนจากราคาขายหมูและไก่ที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 ตามดีมานด์ที่

เพิ่มขึ้น”	นายเพชรกล่าว

นายเพชรกล่าวว่า	 ในปี																																												

2565	 บริษัทได้ตั้งงบลงทุนไว้ที่																																																

ประมาณ	3.5	พันล้านบาท	 เพื่อ																																																							

ลงทุนในธุรกิจสุกรทั้งในประเทศ	

ไทยและเวียดนาม	 ประกอบกับ

ยังมีแผนขยายฐานรายย่อยผ่าน

การขยายสาขาร้านไทย	 ฟู้ดส์	

เฟรช	 มาร์เก็ต	 เพื่อช่วยกระจาย

ผลิตภัณฑ์ของ	 TFG	 ให้กับลูกค้า

รายย่อยโดยตรง	 สามารถส่งต่อ

สินค้าคุณภาพในราคาเหมาะสม	

โดย	ณ	สิ้นไตรมาส	1	ปี	2565	มี

จำานวน	113	สาขา	มีลูกค้าเข้ามา

ใช้บริการประมาณ	 40,000	 คน/

วัน	ล่าสุด	บริษัทได้ต้ัง	2	บริษัทย่อย																											

แห่งใหม่	 บริษัท	 ไทยฟู้ดส์	 รีนิว

เอเบิล	 	ดำาเนินธุรกิจพลังงานทด																																			

แทนเพื่อเป็นกระแสไฟฟ้าใช้

ภายในโรงงาน	เพื่อลดต้นทุน	และ

บริษัท	 มาย	 เพ็ท	 ดำาเนินธุรกิจ

สัตว์เลี้ยงครบวงจร	 เพื่อกระจาย

การลงทุนและเพิ่มแหล่งที่มาราย

ได้ใหม่	 สนับสนุนธุรกิจเติบโต

อย่างแข็งแกร่งในอนาคต.

วิตต้องการความหวาน ทั้งจากชีวิต และหวานที่ลิ้น คน

ไทยติดอาหารหวานนำา	ไม่แปลกใจที่การบริโภคน้ำาตาลของ

คนไทยเกิดขึ้นจากขนมหวานหลากหลายเมนู	หลายตำารับ	

อย่าง	ตระกูลทอง-ทองหยิบ	ทองหยอด	ฝอยทอง				

จากกระแสการรับประทาน	พบว่าลิ้นคนไทยติดหวาน	

สะท้อนถึงการใช้ชีวิตประจำาวัน	ควรไกลโรคภัย	ที่จะทำาให้ต้องมี

ค่าใช้จ่ายมากในยามชรา.............

หวาน....จากมันสำาปะหลัง

ชี

แต่เมื่อกระแสรักสุขภาพมาแรง	ความ

หวานจึงต้องลดลง	หรืออาจต้องมีสารให้ความ

หวานอื่นๆ	นอกจากวัตถุดิบจาก	“อ้อย”	เพียง

อย่างเดียว....ฮื่อ...	น่าสนใจเชิงเศรษฐกิจยิ่งนัก....	

คุณโต้ง-สรัญ เสรีธรณกุล	ผู้บริหารเจน	

2	ของ	บริษัท		พี.เอส.ซี.สตาร์ซโปรดักส์		จำากัด	

ออกมาเล่า	และพาชมโรงงาน	อันเป็นความภาค

ภูมิใจของครอบครัวนานกว่า	77	ปี	ที่ผ่านมา

คนจีนกับการค้าขายเป็นเรื่องถนัด	เมื่อต้อง

เดินทางออกไปตั้งรกรากตามที่ต่างๆ	ทั่วโลก	พวก

เขาขยัน	จึงกำาชัยในการใช้ชีวิต	และสร้างฐานะ

เป็นปึกแผ่น	ส่งดอกผลไปยังคนรุ่นลูกหลาน

บิดาของเขาเคยเปิดโรงงานทำาสารให้

ความหวาน	ที่ชาวจีนเรียกว่า	“แบะแซ”	ที่

ย่านเยาวราช	ค้าขายดีจนเชี่ยวชาญและเป็นที่

รู้จัก	พอบ้านเมืองเจริญขึ้นมาก	การทำา

โรงงานอาจไม่เหมาะ	จึงต้องขยับขยาย

ที่ทางใหม่	พร้อมกำาเงินลงทุนหอบหิ้ว	

ไปตั้งโรงงานบนพื้นที่กว่า	2,500	ไร่	ที่

ชลบุรี	เมื่อปี	2545	หรือเมื่อ	20	ปีก่อน	

กลายเป็นฐานกำาลังของธุรกิจเบอร์ต้นๆ	

ของเมืองไทย

พ้ืนท่ีการผลิตคล้ายนิคมอุตสาห	

กรรม	ที่มีการผลิตหลายแผนก	อาทิ	นำา

มันสำาปะหลังมาผลิตเอทานอล-ใช้ผสม

กับน้ำามันเติมรถยนต์	ที่เราคุ้นเคยว่า	B5,	

B15	เวลาแวะเข้าปั๊มนั่นแหละ	ลูกค้า

กระเป๋าหนัก	อาทิ	ปตท.	และทุกค่าย

ของแบรนด์น้ำามันของปั๊มต่างๆ	และมี

แผนกการผลิตสารให้ความหวาน	

•	เป็นหน่วยงานดุจมันสมองของกระทรวง

การคลัง	พรชัย		ฐีระเวช	ผอ.สศค-สนง.เศรษฐกิจ

และสังคม	จึงต้องทำางานหนักหน่วง	ลุ้นและ

เข้าใจ	แทบจะแบ่งเซลล์ทำางานอยู่ร่อมร่อ	

แหละ...•	

•	หญิงแกร่งของตระกูลที่ต้องทำางานหนัก

มาก	คือ	วัลยา จิราธิวัฒน์ แห่ง	CPN	บริษัทเรือ

ธงของตระกูล	กับเป้าหมายเงินลงทุนกว่า	1.2	

แสนล้านบาท	ในอีก	5	ปีข้างหน้า....สู้สู้...•

•	น่าฉงนใจจริงๆ	เมืองไทยผลิตสินค้าได้

มากมาย	ส่งออกนับหลายแสนล้านต่อปี	เหตุใด

จึงไม่มีการผลิตปุ๋ย	หรือตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยในเมือง

ไทยเลย	แต่เป็นการนำาเข้าทุกปี	แถมจำานวนมาก

ขึ้นทุกปีซะด้วย	เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายก

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรกรไทย	

ตอบได้	ยาวๆ	เลยล่ะ!!	ไปถามกันได้เอง...•

•	ลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยก็ว่าได้	นิรุฒ มณี

พันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ	มีอาการยิ้มเบิกบานหุบไม่

ลง	เพราะลูกสาวสุดเลิฟ	“น้องไอซ์”	จะเข้ารับ

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1	

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปลายเดือนนี้...•

•	แฟนคลับถามไถ่กันยกใหญ่ว่าเจ้าของ

คอลัมน์	“คุยเอกอัง	ฟังเอกเล่า”	หายหน้าหาย

ตาไปไหน	พล.อ.เอก อังสนานนท	์ฝากบอกว่า	

จำาเป็นต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามหมอสั่งสัก

พัก	จะกลับมาเร็วๆ	นี้ขอรับ..ไม่ได้มีดรามาอะไร

เกี่ยวกับสีกากี..รับรอง...•		

ณัฐ  วรา 

วัตถุดิบสำาคัญคือ	หัวมันสำาปะหลังสดที่ป้อนเข้าโรงงาน	ราว

กว่า	1,500	ตันต่อวัน	รับซื้อมาจากทั่วประเทศ	

ความอร่อยของการใช้สารทดแทนความหวานจากน้ำาตาล

อ้อยเป็นที่นิยม	ด้วยเหตุผลหลักๆ	คือ	ไม่ต้องมีโควตาเหมือน

น้ำาตาล	และลูกค้าสามารถนำาไปใช้ได้ทันที	....โอววว	....ช้อบ..ชอบ

เมืองไทยหากสามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรได้	น่า

จะเป็นการเพิ่มมูลค่า	เกษตรกรยิ้ม	คนไทยทุกคนยิ้ม	ประเทศชาติ

ยิ้ม...			

ที่สำาคัญยังมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิด	น่าจะมีการ

แปรรูป	ยกระดับดีมานด์-ซัพพลาย	เมืองไทยอุดมสมบูรณ์	เป็นที่

อิจฉาของอีกหลายๆ	ประเทศ	รอ...รอ	นโยบายที่มองทะลุ	โดยไม่มี

ฉากแห่งผลประโยชน์มากางกั้นของรัฐบาลชุดไหนดีน้าาา	....รออีก

นานไหมอ่ะ.....		

                        
 ดาวเต็มฟ้า

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

พจรความเคลื่อนไหวอันดับแรกของเดือนนี้ คงต้องขอ     

กล่าวต้อนรับ	“คุณโด่ง-พีระพงศ์ จรูญเอก”	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	บริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จำากัด	(มหาชน)	

กับตำาแหน่ง	นายกสมาคมอาคารชุด คนใหม่	คนที่	12	อย่าง

เป็นทางการ	ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีกับวงการ	หากดูจากโปรไฟล์

การทำางานของคุณโด่งที่พา	Origin	เติบโตแซงพี่ๆ	หลายคนมาอยู่แถว

หน้าของวงการอสังหาฯ	ภายในเวลาไม่กี่ปีได้ด้วยวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่	ก็

เชื่อว่าทางสมาคมภายใต้การนำาของคุณโด่งก็น่าจะ	“เล่นเกมบุก”	ได้

สนุกกว่าที่ผ่านๆ	มา	โดยเฉพาะในยามที่อสังหาฯ	บ้านเราโดนโจมตี

มาทั้ง	LTV, โควิด, ปิดเมือง, น้ำามันแพง, วัสดุก่อสร้างขึ้น, สงคราม

รัสเซีย-ยูเครน	และที่กำาลังจะได้เจอแบบจริงจังในปีนี้	คือ	ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง	ที่จะไม่มีการลดหย่อนเก็บแค่	10%	เหมือนที่ผ่านมา

อีกแล้ว			

อันนี้น่าจะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทางสมาคมต้องรับหน้าเสื่อในการ

เจรจาหาทางออกที่สวยงามกว่านี้กับภาครัฐต่อไป	เพราะผู้ประกอบการ

จำานวนมากยังเมาหมัดกันอยู่เลย	แม้ความหวังจะดูริบหรี่	เพราะหน่วย

งานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสียรายได้ไปเต็มๆ	จากช่วงที่ลดหย่อนการ

เก็บภาษีนี้ก็มีเงินทองร่อยหรอจนต้องมาหวังพึ่งภาษีนี้เช่นเดียวกัน	แต่

หากภาครัฐยังยืนยันจะเก็บเต็ม	ภาคเอกชนก็คงต้องรีบตั้งตัวตั้งหัวที่จะ

ผ่านไปได้อีกรอบ	โดยเฉพาะโรงแรมต่างๆ	ที่ประเมินภาษีแล้วแทบเป็น

ลม	แต่รายได้ยังต่ำาตมเพราะท่องเที่ยวยังไม่กลับมาปกติ	หรือแม้แต่ผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอง	ที่ยังมีห้องเหลือขาย	ยังไม่ได้ โอน	เพราะพิษ

ลงนามซื้อขายที่ดิน • นายวิบูลย์	

กรมดิษฐ์	 กรรมการและประธานเจ้า

หน้าที่การตลาด	 บมจ.อมตะ	 คอร์ปอ								

เรชัน	ลงนามร่วมกับ	นาย	เจียง	จง	ฮั๋น																																																			

ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 ไท

เฟล็กซ์	 ไซแอนทิฟิค	 (ไทยแลนด์)	 จำากัด																																																			

ในสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาห	

กรรมอมตะซิต้ี	ชลบุรี	จำานวน	26.0950	

ไร่	 เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ผลิตและจำาหน่ายลามิเนตเคลือบ

ทองแดงแบบยืดหยุ่น	 ณ	 อาคารกรม

ดิษฐ์	กรุงเทพฯ.

เศรษฐกิจทำาให้ไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนเมื่อก่อน	ก็ต้องมาจ่ายภาษีทุกห้อง

ที่เหลือขายเองด้วย	คำาถามคือ	จะไหวกันไหม?		

ครั้นจะไปปลูกกล้วยในห้องคอนโดฯ	ที่เหลือเพื่อให้นับเป็นพื้นที่เกษตร

ก็ดูจะหลุดโลกไป	หลวงรัฐท่านคงไม่ให้	ก็ต้องหาทางดิ้นรนกันต่อไป	ปีนี้เท่าที่

เห็นการทยอยเปิดเมืองให้กิจกรรมต่างๆ	เริ่มกลับมาทำากันได้	ก็น่าจะดูดีขึ้นกับ

หลายๆ	ธุรกิจ	ท่องเที่ยว	อาหาร	ขนส่ง	สายการบิน	สนามบิน	โรงแรม	ฯลฯ	

คงค่อยๆ	ฟื้นอย่างช้าๆ	น่าจะใช้เวลา	2-3	ปีในการกลับมาให้ใกล้เคียงช่วง

ก่อนโควิด	แต่พอเหมือน

เริ่มจะดีก็ดันมี	สงคราม

รัสเซีย-ยูเครน	มาเตะ

ตัดขา	ทำาให้การฟื้นตัว

อาจจะช้าไปอีกหน่อย	ที่

แน่ๆ	ปีนี้เราน่าจะได้เห็น

ต้นทุนค่าก่อสร้างแพง

ขึ้นประมาณ	15%	ขึ้นไป

แน่นอน	ยังไม่นับภาวะ

ขาดแคลนแรงงานภาค

ก่อสร้าง	ที่เป็นปัญหา

เรื้อรังมาตั้งแต่ช่วง

ก่อนโควิด	แต่มาหนัก

หนาสาหัสเอาช่วงโค

วิด	เพราะแรงงานภาค

ก่อสร้างบ้านเรา	ส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว

มากกว่า	90%	อยู่แล้ว				

พอช่วงโควิดปิดเมือง	แถมช่วงนั้นมาตรการรัฐก็ประกาศเปลี่ยนแปลง

แบบไม่ได้คิดถึงวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวม	อย่างที่พอจะจำากันได้	เช่น	การ

ประกาศปิดไซต์งานก่อสร้างคืนวันเสาร์ให้มีผลวันจันทร์	แรงงานก่อสร้างทั้ง

ไทยท้ังเทศก็มีหนีเล็ดลอดออกจากแคมป์ย้ายไปจังหวัดอื่นหรือหลายๆ	ท่ี	หนีข้าม

พรมแดนกลับประเทศไปเลยก็มี	พองานเริ่มจะกลับมาทำาได้	เราก็เลยเห็นข่าว

การลักลอบกลับมาแบบผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวให้ตำารวจตาม

จับได้ทุกวัน	นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากการไม่ได้วางแนวทางแก้

ปัญหาไว้ให้ครบจบกระบวนความตั้งแต่ต้น	จนป่านนี้แรงงานต่างด้าว

เพิ่งจะทยอยกลับมาแบบถูกกฎหมายได้ไม่กี่พันคน	จากเดิมที่มีเป็น

หลักหมื่นหลักแสน	ซึ่งแรงงานต่างด้าวขาดแคลนก็เป็นปัญหาใหญ่อีก

เรื่องหนึ่งที่ต้องดำาเนินการแก้ไขกันต่อไป			

ส่วนที่พอมองเห็นเป็นข่าวดีบ้างในรอบเดือนก็คงเป็นการที่ทาง	

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่องการอนุญาตให้

คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง	4	กลุ่ม	ได้แก่	1.กลุ่มประชากรที่มีความ

มั่งคั่งสูง 2.กลุ่มเกษียณอายุจากต่างประเทศ 3.กลุ่มที่ต้องการ

ทำางานพิเศษจากประเทศไทย 4.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ซึ่งทั้งหมด

นี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน	20	ปี	ได้ถึง	4	คน	เข้า

ประเทศไทยเพื่อพัก

อาศัยในระยะยาว

ได้	ตามมาตรการการ	

กระตุ้นเศรษฐกิจและ

การลงทุน	หรือเรียก

ว่า	LTR VISA – Long 

Term Resident 

Visa	โดยจะมีอายุการ	

ตรวจลงตรา	10	ปี	และ

เสียค่าธรรมเนียมเพียง

ครั้งเดียว	50,000	บาท	

ซึ่งลดลงจากเดิมที่ตั้ง

ไว้	100,000	บาท	โดย

ให้มีผล	90	วันหลังวัน

ประกาศใช้ในราชกิจ

จานุเบกษา	มาตรการ

นี้เป็นหนึ่งในมาตรการ

ที่พอจะช่วยกระตุ้นรายได้ของประเทศได้มากขึ้น	เพราะเมื่อคนกลุ่มนี้

เข้ามา	จะมีการจับจ่ายใช้สอย	รวมถึงรายได้ด้านภาษีที่จะเกิดขึ้นอีก

มหาศาล	และยังเป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดี	เพราะเมื่อ

คนกลุ่มนี้เข้ามาจะสร้างอุปสงค์ที่อยู่อาศัยระยะยาว	ทั้งบ้าน	คอนโดฯ	

โรงแรม	เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์	ที่ซบเซามาหนักในช่วงโควิด	รวมไปถึง

การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำาวันด้วย.	

อสังหาฯพฤษภาที่ต้องจับตา

ชี
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘บิ๊กป้อม’ ชื่นชมลูกยางสาวผลงานเยี่ยม 

เวียดนาม • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปชม

และให้กำาลังใจนักกีฬาไทยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม 

ภายหลังจากได้เชียร์กีฬาเทนนิสและตะกร้อคว้าเหรียญทองได้

สำาเร็จแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ได้ไปเชียร์ทีม

วอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต คว้าชัยเป็น

นัดที่ 2 ติดต่อกัน โดยทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงของไทยคว้าแชมป์

ซีเกมส์มาแล้ว 14 สมัย และเป็นแชมป์เก่า 12 สมัยติดต่อกัน ลง

สนามไปแล้ว 2 นัด (ชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซต, ชนะอินโดนีเซีย 3-0 

เซต) โดยการแข่งขันประเภททีมหญิงมีทั้งหมด 5 ชาติ ได้แก่ ไทย, 

เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แข่งขันแบบพบ

กันหมดเพื่อคัด 2 ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเข้ารอบชิงเหรียญทอง โดย 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิง

ไทย รวมถึงผู้บริหารสมาคม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้

ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอล

หญิงทีมชาติไทยถือเป็นขวัญใจของแฟนกีฬาไทยตลอดกาล จากผล

งานที่ยอดเยี่ยม สร้างความสุขให้แก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อ

ว่าทีมลูกยางไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงจะประสบความสำาเร็จอีก

ครั้งในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 นี้ ซึ่งแฟนกีฬาทั้งประเทศคอยเป็นกำาลัง

ใจให้ ขออวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประสบความ

สำาเร็จ นำาเหรียญทองกลับไปฝากคนไทย    

‘ญาณพล’ พลาดได้แค่เหรียญเงินโบว์ลิ่งซีเกมส์

เวียดนาม • การแข่งขันโบว์ลิ่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่สนามฮีโร่

เวิลด์ ห้างสรรพสินค้าวินคอม เมกะมอลล์ รอยัลซิตี กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม เป็นการแข่งขันวันแรก ทีมโบว์ลิ่งทีมชาติไทยมี

โปรแกรมชิง 2 เหรียญทองเริ่มจากในประเภทชายเดี่ยว ที่มีนักกีฬา

ไทยลงแข่ง 2 คน ได้แก่ “โจ้” ญานพล ลาภอาภารัตน์ เหรียญทอง

ซีเกมส์ 2 สมัย ปี 2015 และ ปี 2017 และ “เบนซ์” อรรณพ 

อารมณ์สราญนนท์ เหรียญเงินซีเกมส์ 2 สมัย ปี 2015 และปี 

2017 การแข่งขันโยนกัน 6 เกมซึ่ง “โจ้” ญานพล ลาภอาภารัตน์ 

เป็นฝ่ายออกนำามาตลอด มาพลาดในพินสุดท้าย พลาดไปแค่ 6 

แต้ม ได้แค่เหรียญเงิน 1,286 คะแนน (204, 247, 243, 244, 157, 

191) ส่วนเหรียญทอง เป็นของ เมอร์วิน แมทธิว ตัน (ฟิลิปปินส์) 

1,292 คะแนน ที่โยนได้ดีในเกมสุดท้าย ทั้งที่ตอนจบเกม 5 อยู่ที่ 

3 ส่วนเหรียญทองแดง ไรอัน ลีโอนาร์ด ลาลิแซง (อินโดนีเซีย) 

1,221 คะแนน ขณะที่ “เบนซ์” อรรณพ อารมณ์สราญนนท์ ได้ที่ 

5 มี 1,209 คะแนน (246, 245, 214, 169, 157, 178) หลังการ

แข่งขัน “โจ้” ญานพล ลาภอาภารัตน์ เปิดเผยว่า เสียดายมากครับ 

คือนำามาตลอด พลาดไป 6-7 พิน ถ้าสามารถสไตรค์ในลูกสุดท้าย

ก็จะคว้าเหรียญทอง ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะเลนน้ำามัน 

ทำาให้เราพลาดเอง และคู่แข่งโยนได้ดีมากเกินความคาดหมาย ใน

ขณะเราพลาดเอง แต่ก็ถือว่าโดยรวมทำาได้ดีแล้ว  

‘กีรติ’ สู้อย่างเต็มที่เข้าที่ 4 ครอสคันทรีชาย

เวียดนาม • จักรยานประเภทเสือภูเขา ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่เมืองฮัวบินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ประ

เภทครอสคันทรีบุคคลหญิง ระยะทางรอบละ 5.2 กิโลเมตร ปั่น 3 

รอบ รวม 15.6 กิโลเมตร ผลปรากฏว่า เหรียญทองเป็นของ ธิ นูห์ 

ควน ดินห์ นักปั่นเจ้าภาพเวียดนาม เวลา 1.18.06 ชั่วโมง, เหรียญ

เงิน นูร์ อาซิอิรา ไซนัล อาบีดิน จากมาเลเซีย เวลา 1.22.14 

ชั่วโมง, เหรียญทองแดง นาธาเซีย ซูน จากมาเลเซีย เวลา 

1.23.00 ชั่วโมง ขณะที่นักปั่นสาวไทย “พลอย” น.ส.วรินทร เพ็ชร

ประพันธ์ ได้อันดับ 7 เวลา 1.29.42 ชั่วโมง, สิบโทหญิงศุภักษร 

นันตะนะ ได้อันดับ 8 เวลา 1.31.25 ชั่วโมง และ น.ส.จริญญา 

สืบจากถิ่น ได้อันดับที่ 13 เวลา 1.36.00 ชั่วโมง ส่วนการแข่งขัน                              

ครอสคันทรีบุคคลชาย ระยะทาง 20.8 กิโลเมตร ปรากฏว่า ไซนัล 

ฟานินี นักปั่นจากอินโดนีเซียนำาม้วนเดียวจบ คว้าเหรียญทองไป

ครอง ด้วยเวลา 1.16.41 ชั่วโมง, เหรียญเงิน อิซา มูฮัมหมัด จาก

อินโดนีเซีย เวลา 1.119.14 ชั่วโมง, เหรียญทองแดง เจอริโก ริ

เวรา จากฟิลิปปินส์ เวลา 1.20.04 ชั่วโมง ส่วน “โดด” สิบเอก

กีรติ สุขประสาท แชมป์เก่าเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่

ฟิลิปปินส์ สวมหัวใจสิงห์ สู้อย่างเต็มที่แล้ว เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 

4 เวลา 1.20.17 ชั่วโมง ด้าน อส.ทพ.อดิศักดิ์ ไตลังคะ ได้อันดับที่ 

10 เวลา 1.27.01 ชั่วโมง และ “โตมร” นายพูนศิริ ศิริมงคล เป็น

ตะคริวในการปั่นรอบที่ 3 ได้อันดับที่ 15 เวลา 1.31.31 ชั่วโมง.

โชว์ผลงานได้

เดวิน บุกเกอร์ ซูเปอร์สตาร์ของฟีนิกซ์ ซันส์ ทำาไปได้เพียง 11 

คะแนน ขณะที่ คริส พอล ดาวดังอีกคนจบเกมได้ไปเพียง 10 แต้ม

เกมนี้ ดัลลัส มาเวอริกส์ ผนึกกำาลังและสร้างความได้เปรียบ

ตั้งแต่ครึ่งแรก โดยเฉพาะดอนซิชที่ทำาไปแล้วถึง 27 คะแนน ซึ่งเป็น

ส่วนสำาคัญให้ทีมเยือนออกนำาไปก่อน 57-27 จนแฟนๆ โห่ใส่ผู้เล่น

ซันส์ตอนเดินเข้าล็อกเกอร์รูม

หลังจากออกนำาไปก่อน 10 คะแนน ตอนที่จบควอร์เตอร์แรก 

เข้าควอร์เตอร์ 2 ดัลลัส มาเวอริกส์ ไล่ต้อนอย่างหนัก และเป็นฝ่าย

หนีห่างถึง 30 คะแนนตอนที่จบครึ่งแรก

แฟนๆ ของ ฟีนิกซ์ ซันส์ เริ่มทยอยออกจากสนามก่อนที่ควอร์

เตอร์สุดท้ายจะเปิดฉากขึ้น โดยยอมรับความพ่ายแพ้ เนื่องจากเจ้า

บ้านเป็นฝ่ายตามหลังถึง 92-50

ส่วนเกมที่ 7 ในซีรีส์รอบรองชนะเลิศของสายอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ แกรนต์ วิลเลียมส์ ทำา 27 คะแนนช่วยเจ้าบ้าน บอสตัน 

เซลติกส์ อัด “แชมป์เก่า”  มิลวอกี บักส์ 109-81 

วิลเลียมส์ผู้เล่นตำาแหน่งฟอร์เวิร์ดของเซลติกส์ โชว์ความแม่น

จากการชู้ตระยะ 3 แต้มที่ทีดี การ์เดน ในบอสตัน พาเจ้าบ้านเซลติก

ส์ผ่านเข้าสู่ซีรีส์ชิงชนะเลิศสายตะวันออกด้วยชัยชนะ 4-3 เข้าไปชน

กับ ไมอามี ฮีต

ด้าน ยานนิส อันเตโตคูมโป ดาวดังของมิลวอกี บักส์ จบเกม

ด้วยสถิติ 25 คะแนน, 20 รีบาวด์ และ 9 แอสซิสต์

แต่ความแตกต่างระหว่าง 2 ทีมนี้ในเกมนี้คือความแม่นยำา

ในการชู้นจากระยะ 3 แต้มของผู้เล่นบอสตันที่ทำาให้พวกเขาพลิก

สถานการณ์จากที่เคยตามหลังซีรีส์ 3-2 กลับมาชนะซีรีส์ได้สำาเร็จ

บรรดาผู้เล่นของ บอสตัน เซลติกส์ ชู้ตจากระยะไกลลงไป 22 

ครั้งจากความพยายามทั้งหมด 55 ครั้ง ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้เล่นของ 

มิลวอกี บักส์ ที่ชู้ตจากระยะ 3 แต้มทั้งหมด 33 ครั้งลงไปเพียง 4 

ลูกเท่านั้น

วิลเลียมส์นั้นแม่นสุดจากระยะ 3 แต้ม โดยกดลงไป 7 ครั้ง 

ก่อนจบเกมทำาไป 27 คะแนน ขณะที่ เจสัน เททัม ชู้ต 3 แต้มลงไป 

5 ครั้ง จากความพยายามทั้งหมด 9 ครั้ง ก่อนจบเกม 23 คะแนน

เพย์ตัน พริตชาร์ด เป็นอีกคนที่แม่นในการชู้ต 3 แต้มในเกมนี้ 

โดยลุกจากม้านั่งสำารองมาส่อง 3 แต้มลงไป 4 ครั้ง และจบเกมด้วย

การทำาไป 14 คะแนน

บ็อบบี พอร์ติส เป็นผู้เล่นมิลวอกี บักส์ เพียงคนเดียวที่สามารถ                                                   

ชู้ตจากระยะ 3 แต้มลงไปมากกว่า 1 ครั้ง โดยพอร์ติสชู้ตลงไป 2 

ครั้ง และจบเกมได้ไป 10 คะแนน

อีเม อูโดกา หัวหน้าโค้ชของ บอสตัน เซลติกส์ เปิดเผยว่า เขา

สนับสนุนให้วิลเลียมส์ชู้ตอย่างดุดันมากขึ้น พร้อมทั้งบอกว่าผู้เล่นมิล

วอกี บักส์ พลาดที่เปิดโอกาสให้กับเขามากเกินไป

“ผมบอกเขาให้ลุยเลย ผมบอกว่าคืนนี้พวกเขาดูหมิ่นคุณ

มากกว่าในเกมอื่นๆ ก่อนหน้าของซีรีส์นี้” อูโดกากล่าว “ผมพลาดไป

เล็กน้อยและเริ่มลังเล ผมเลยตะโกนลงไปว่าชู้ตบอลอย่างไรก็ได้ที่คุณ

สามารถทำาได้”.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประกาศรายชื่อ 30 นักเตะ “ช้าง                                                                         

ศึก” ทีมชาติไทยชุดทำาศึกเอเชียนคัพ รอบคัดเลือก ที่อุซเบกิสถาน 

เดือนมิถุนายนนี้ออกมาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่าง

แดนเลย ทั้งหมดเล่นในไทยลีกล้วนๆ โดยแข้งจาก “เดอะแรบบิท” 

บีจี ปทุมฯ ติดมากที่สุด 7 คน ก่อนจะคัดเหลือ 23 คน หลังจากเกม

อุ่นเครื่อง 2 นัด

หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เตรียมส่งนัก

เตะไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2022 รอบคัดเลือก ที่ประ

เทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2565 นั้น

ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ ได้ประกาศ 30 ราย

ชื่อนักเตะชุดใหญ่ เพราะร่วมทำาศึก

ฟุตบอลเอเชียนคัพ 2022 รอบคัดเลือก

ออกมาแล้ว และหลังจากเสร็จสิ้นเกม

อุ่นเครื่องทั้งหมด 2 นัด ก็จะมีการตัด

ตัวผู้เล่นให้เหลือ 23 คนสุดท้าย เพื่อ

เดินทางไปแข่งตามกำาหนด

สำาหรับรายชื่อทีมชาติไทย

ชุดใหญ่ทั้ง 30 คน ประกอบไปด้วย 

1.นายกิตติพงษ์ ภูแถวเชือก (สโมสร

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 2.นายจักพัน ไพร

สุวรรณ (สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 

3.นายเชาว์วัตน์ วีระชาติ (สโมสรบี

จี ปทุม ยูไนเต็ด) 4.นายสารัช อยู่เย็น 

(สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 5.นายวรชิต 

กนิตศรีบำาเพ็ญ (สโมสรบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด)

6.นายปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ (สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 

7.นายธีรศิลป์ แดงดา (สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 8.นายศิวรักษ์ เทศ

สูงเนิน (สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 9.นายธีราทร บุญมาทัน (สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 10.นายศศลักษณ์ ไหประโคน (สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

30แข้งลุยเอเชียนคัพมาจากไทยลีกล้วน

11.นายพรรษา เหมวิบูลย์ (สโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด) 12.นายสุภโชค สารชาติ (สโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด) 13.นายศุภณัฏฐ์ เหมือนตา (สโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด) 14.นายกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ 

(สโมสรการท่าเรือ เอฟซี) 15.นายธนบูรณ์ 

เกษารัตน์ (สโมสรการท่าเรือ เอฟซี)

16.นายบดินทร์ ผาลา (สโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี) 17.นายปกรณ์ เปรมภักดิ์ 

(สโมสรการท่าเรือ เอฟซี) 18.นายอดิศักดิ์ 

ไกรษร (สโมสรการท่าเรือ เอฟซี) 19.นายพีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา 

(สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)

20.นายทริสตอง โด (สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 

21.นายวิศรุต อิ่มอุระ (สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 

ดอนซิชพามาเวอริกส์ทะลุซีรีส์ชิงสาย

แกรนต์ วิลเลียมส์ (ขวา) ผู้เล่นของ บอสตัน เซลติกส์ พยายาม

ป้องกันการจู่ โจมของ ยานนิส อันเตโตคูมโป ของมิลวอกี บักส์ ใน

เกม 7 ของซีรีส์รอบรองชนะเลิศฝั่งอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่ทีดี 

การ์เดน ในบอสตัน ซึ่งเจ้าบ้านเซลติกส์ชนะไป 109-81 และชนะ          

ซีรีส์ 4-3 ผ่านเข้าซีรีส์ชิงแชมป์สายต่อไป

22.นายฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 

23.นายวีระเทพ ป้อมพันธุ์ (สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด) 24.นายพิชา 

อุทรา (สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด)

25.นายศุภนันท์ บุรีรัตน์ (สโมสรสมุทรปราการ ซิตี้)

26.นายชญาวัต ศรีนาวงษ์ (สโมสร

สมุทรปราการ ซิตี้) 27.นายกฤษดา กาแมน 

(สโมสรชลบุรี เอฟซี) 28.นายพิธิวัตต์ สุขจิต

ธรรมกุล (สโมสรลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด) 

29.นายเอกนิษฐ์ ปัญญา (สโมสรเชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด) และ 30.นายเฉลิมศักดิ์ อักขี 

(สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี)

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมอุ่น

เครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์จำานวน 2 นัดดังนี้ วัน

ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิ

สถาน ที่จังหวัดศรีสะเกษ และวันที่ 31 พฤษภาคม 

2565 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติบาห์เรน ที่บีจี สเตเดียม 

จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

เอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก โดยอยู่ในกลุ่มซี ร่วม

กับเจ้าภาพอุซเบกิสถาน, มัลดีฟส์ และศรีลังกา โดยมี

โปรแกรมการแข่งขันดังนี้  

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทีมชาติไทย พบ มัลดีฟส์ ที่

มาร์ซากีย์ สเตเดียม, วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ศรีลังกา 

พบ ทีมชาติไทย ที่มาร์ซากีย์ สเตเดียม และวันที่ 14 

มิถุนายน 2565 อุซเบกิสถาน พบ ทีมชาติไทย ที่มาร์

ซากีย์ สเตเดียม

สำาหรับการแข่งขันแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 

2023 รอบคัดเลือก จะนำาทีมแชมป์กลุ่ม จาก 6 

กลุ่ม และรองแชมป์กลุ่ม 5 จาก 6 กลุ่ม (รวมเป็น 

11 ทีม) ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 

รอบสุดท้าย.

ลอสแองเจลิส • ลูกา ดอนซิช ทำาสกอร์ 35 คะแนน พาดัลลัส มา 

เวอริกส์ พลิกล็อกบุกมาอัด ฟีนิกซ์ ซันส์ 

ทีมวางอันดับ 1 คาบ้าน ในเกมบาสเกต

บอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟในแอริโซนา 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา

ลูกา ดอนซิช ดาว

ดังจากสโลวีเนียอยู่ใน

ฟอร์มที่ยอดเยี่ยม

ในเกมที่พา ดัลลัส 

มาเวอริกส์ บุกมา

ต้อน ฟีนิกซ์ ซันส์ 

ถึง 123-90 คาสนาม

ฟุตปรินต์ เซ็นเตอร์ ใน

ฟีนิกซ์ พร้อมคว้าชัยชนะใน

ซีรีส์รอบรองชนะเลิศฝั่งเวสเทิร์น 

คอนเฟอเรนซ์ 4-3

ฟีนิกซ์ ซันส์ น้ันผ่านเข้าสู่เอ็นบีเอเพลย์ 

ออฟในฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุด

ในลีกเอ็นบีเอด้วยชัยชนะในช่วงฤดูกาลปกติ 64 

เกม และแพ้ไปเพียง 18 เกมเท่านั้น

ดอนซิชจบเกมด้วยการทำาไป 35 คะแนน, 

10 รีบาวด์ และ 4 แอสซิสต์ ขณะที่ สเปนเซอร์ 

ดินวิดดี ช่วยสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมด้วยการกด

ไป 30 คะแนน รวมถึงการยิง 3 แต้มลงไป 5 ครั้ง

จาเลน บรันสัน เป็นอีกคนที่ทำาคะแนนเป็น

เลข 2 หลัก โดยจบเกมด้วยสถิติ 24 คะแนน พา 

ดัลลัส มาเวอริกส์ ผ่านเข้าซีรีส์ชิงชนะเลิศของสาย

เวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ไปเจอกับ โกลเดนสเตท 

วอร์ริเออร์ส ซึ่งจะเริ่มในวันพุธที่จะถึงนี้ตามเวลา

ท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา

“อัศจรรย์มาก” ดอนซิชกล่าวหลังพาทีมบุกไปชนะในเกม

ตัดสินที่ฟีนิกซ์ “ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไร แต่นี่เป็นชัยชนะที่

น่าทึ่ง”

“ทุกคนต่างเล่นหนักเท่าที่จะสามารถทำาได้ พวก

เราไม่มีวันหยุดกันแม้แต่วันเดียว เป็นชัยชนะของ

ทีมที่ยอดเยี่ยมมาก ผมไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้ว” 

ดอนซิชกล่าวเสริมและพร้อมแล้วจะเผชิญหน้า

กับโกลเดนสเตท

“พวกเขาเป็นทีมระดับแชมเปียนชิพ มัน

จะต้องเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ยากที่ซีรีส์หนึ่งอย่าง

แน่นอน ตอนนี้ผมเพียงมีความสุขที่สามารถคว้า

ชัยชนะได้ในเกมคืนนี้”

“คืนนี้ผมจะไปสนุกกับชัยชนะ

ในวันนี้ และจากนั้นในวันพรุ่ง

นี้เราค่อยคิดถึงเรื่องการต้อง

เล่นกับโกลเดนสเตท”

ฟีนิกซ์ ซันส์ ซึ่ง

ออกสตาร์ทซีรีส์ด้วย

การนำา 2-0 และ

จากนั้นยังนำา

อีกครั้ง 3-2 

จ่อจะคว้า

ชัยชนะอยู่

แล้ว แต่ใน

เกมตัดสิน

ใจบ้านตัวเอง 

บรรดาผู้เล่นระดับซู

เปอร์สตาร์ของทีมกลับไม่สามารถ

เวียดนาม • ศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทยที่ฮานอยและกว๋างนิงห์ 

โชว์เทคโนโลยีล้ำาสมัย “ไฮเปอร์แบริก แคปซูล” (Hyperbaric Capsule) 

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายด้วยออกซิเจน และการบริการด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา เพื่อเสริมสร้างนักกีฬาไทยให้แกร่งเต็มพิกัด ในการสู้ศึกซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม

คณะได้เดินทางไปชมและให้กำาลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 

2565 ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทย (ไทยเฮาส์) ในการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่โรงแรมเอฟแอลซี แกรนด์ เมืองกว๋าง

นิงห์  

สำาหรับศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทยแห่งนี้ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, คณะกรรมการ

โอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมดำาเนินการจัดตั้งเพื่อทำาหน้าที่ดูแล

ฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาไทย และเสริมสร้างสมรรถภาพของ

นักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำาบัด โภชนาการ และ

จิตวิทยา โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ศูนย์

อำานวยการคณะนักกีฬาไทยถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬา เพื่อให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งมาก

ที่สุดก่อนการแข่งขัน และในปัจจุบันเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาใน

ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ก็จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ 

ต่อไป

ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทยจัดขึ้นตั้ง 2 แห่งทั้ง

ที่ฮานอย และกว๋างนิงห์ โดยเป็นศูนย์ที่ช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย 

และอาการบาดเจ็บของนักกีฬาให้กลับคืนความแข็งแกร่งโดยเร็วที่สุด

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี, ประธานกรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (บอร์ด กกท.) และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประ

เทศไทยฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการ

แข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้

ทั้งนี้ ศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทยที่ฮานอยและกว๋างนิงห์มี

การติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาด้วยเทคโนโลยีล้ำา

สมัย ได้แก่ เครื่องไฮเปอร์แบริก แคปซูล (Hyperbaric Capsule) ซึ่ง

เป็นอุโมงค์ออกซิเจนคล้ายแคปซูลแบบเคลื่อนที่ โดยอาศัยหลักการ

ด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric oxygen therapy) 

เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายด้วยออกซิเจน โดยการหายใจจะได้

รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติ เมื่อเทียบกับการหายใจที่ความกด

บรรยากาศปกติ จะช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะช่วยกระตุ้น

การพาออกซิเจนเข้าไปฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้น เหมาะสำาหรับนักกีฬาที่ซ้อม

หนักหรือเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขัน ต้องการใช้ระยะเวลาฟื้นฟูร่างกายใน

เวลาอันรวดเร็ว.

ขว้างจักรสาว • สุเบญรัตน์ อินแสง นักขว้างจักรทีมชาติไทย

สุดดีใจ หลังทำาสถิติได้ 53.09 เมตร คว้าเหรียญทองขว้างจักร 

ซีเกมส์ 2021 ที่ฮานอย เวียดนาม เมื่อ 16 พ.ค.

ปันจักสีลัต • อาดีลัน เจ๊ะแมง นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย 

คว้าเหรียญทอง รุ่น 60-65 กก. หลังเอาชนะ เหวียน จูง เฟือง 

นาม นักกีฬาเจ้าภาพ ด้วยคะแนน 50-50

ศูนย์อำานวยการนักกีฬาสุดไฮเทค

เสริมทัพแกร่งบู๊ศึกซีเกมส์ครั้งที่31

“ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์  

หลังจากกลับมาโชว์ฟอร์มใน

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ทำาให้เรียก

ความมั่นใจกลับคืนมาจนติดชุด

เอเชียนคัพ

ลูกา ดอนซิช
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10 บันเทิงเทศ

วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระ 

วิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ 

ในการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย สิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกือบ

สูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์อันทรงคุณค่า เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมที่คนไทยและคนทั่วโลกยอมรับ สหพันธ์สมาคมสตรีนัก

ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) 

นำาโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคม

สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

สมาชิกจากสมาคมสมาชิกทั่วประเทศ พร้อมใจกันดำาเนินโครงการ 

“สย�มพัสตร� ภูษ�สง่�ศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้� 

สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอก�ส

มห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 90 พรรษ� 12 สิงห�คม 2565” ใน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ถนนราชดำาริ

คุณหญิงณัฐิก� วัธนเวคิน อังอุบลกุล กล่าวว่า โครงการจะ

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเรื่องผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์ และ

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยการอนุรักษ์ ส่ง

เสริม และเผยแพร่ผ้าไทย งานหัตถศิลป์ล้ำาค่าของชาติ สสธวท 

ได้น้อมนำาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้า ออกแบบ

ลายผ้าและทรงใช้ผ้าไทยเป็นต้นแบบ มาเป็นแนวทางในการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติดังกล่าว

“สมาชิกสตรีนักธุรกิจรักษาผ้าไทยเอกลักษณ์ของชาติผ่านการ

ใช้ ควบคู่กับการที่ สสธวท ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและเผยแพร่ผ้าไทย 

สร้างกระแสความนิยมให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะ

เป็นการปิดห่วงโซ่คุณค่าผ้าไทยอย่างยั่งยืน หลังผ่านกระบวนการผลิต 

การทอผ้า ออกแบบลายผ้า และดีไซน์ สู่การสวมใส่ ทำาให้มีรายได้ มี

อาชีพที่มั่นคง นอกจากนี้มุ่งส่งเสริมบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิด

การสืบสาน ต่อยอดงานผ้าไทยด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ประยุกต์ใช้ผ้าไทย

ให้เข้ากับยุคสมัยนิยมในปัจจุบัน” คุณหญิงณัฐิกากล่าว

ไฮไลต์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง สสธวท 

ได้ประกาศผลคัดเลือกบุคคล 90 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ

ผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทย คงอัตลักษณ์อันงดงามทรงคุณค่า เป็น “90 

ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์” ครอบคลุม 9 ประเภท ประกอบด้วย 

1.นฤมิตภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทย 2.จินตภูษาสง่าศิลป์...

ต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทย 3.เชิดชูภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบ

แห่งการเชิดชู สนับสนุนและต่อยอดผ้าไทย 4.วิวัฒน์ภูษาสง่าศิลป์...

ต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

5.บูรณาภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทย (ดีไซ 

เนอร์) 6.เอกวลัญชน์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบผู้นำาในการสืบสานและ

อนุรักษ์ผ้าไทย 7.สสธวท สานธำารงภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบสมาชิก 

สสธวท ผู้สืบสานการสวมใส่ผ้าไทย 8.สตรีรักษ์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบ

สตรีแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทย (ผู้หญิงซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำากว่า  

10 ปี) และ 9.บุรุษรักษ์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบบุรุษแห่งความภาค

ภูมิใจในผ้าไทย (ผู้ชายซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำากว่า 10 ปี)

ยกย่อง90ต้นแบบ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’

เฉลิมพระเกียรติ90พรรษาพระพันปีหลวง

ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ คุณหญิงณัฐิกากล่าว

ว่า ใช้กระบวนการสรรหาและการนำาเสนอรายชื่อ มั่นใจว่า 90 ท่านมี

คุณสมบัติเหมาะสม ที่สำาคัญเป็นผู้สวมใส่ผ้าไทยอย่างสม่ำาเสมอในทุก

โอกาส และมีใจรักผ้าไทย ตลอดจนเป็นบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิด

การสืบสานต่อยอดงานผ้าไทยในด้านต่างๆ คนต้นแบบประกอบด้วย

บุคคลหลากหลายวัย หลากหลายประเภทธุรกิจ ครอบคลุมทั่วประเทศ 

และมีความยินดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบบางท่าน

อายุยังน้อย แต่ก็ต้องสวมใส่ผ้าไทยมาเกิน 10 ปี เพราะอยากให้คนรุ่น

ใหม่ได้เป็นส่วนสำาคัญผลักดันให้ผ้าไทยพัฒนาสืบเนื่องต่อไป

“ต้นแบบการดีไซน์ผ้าไทย มีดีไซเนอร์รุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ ไม่ได้

เทียบกัน เราอยากยกย่องเชิดชูและให้กำาลังใจดีไซเนอร์รุ่นใหญ่ สมเด็จ

พระพันปีหลวงทรงส่งเสริมสนับสนุนให้มีบทบาทในแวดวงผ้าไทยมา

จนทุกวันนี้ ท่านถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ส่วนดีไซเนอร์รุ่นใหม่

ล้วนสร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยต่อเนื่อง 90 บุคคลต้นแบบเหล่านี้เป็นผู้

สืบสานความสง่างามของผ้าไทยไม่ให้สูญหายไป” คุณหญิงณัฐิกากล่าว

สำาหรับ 90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ ล้วนเป็น

บุคคลที่เห็นคุณค่าของผ้าไทยและมีผลงานยอดเยี่ยม อาทิ คุณหญิง

ชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, นางเตือน

ใจ ดีเทศน์, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 

ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, นายเผ่าทอง ทองเจือ, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, 

นายพลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์ ซีอีโอแบรนด์ ‘ASAVA’, นาง

พิจิตรา บุณยรัตน์ ดีไซเนอร์แบรนด์ PICHITA, นายศิริชัย ทหรา

นนท์ ดีไซเนอร์แบรนด์ THEATRE, นายเอก ทองประเสริฐ ผู้ก่อตั้ง

แบรนด์ EkThongprasert, นายหิรัญกฤษฎิ์ ภัทรพิบูลย์กุล ดีไซเนอร์

และผู้ออกแบบชุดประจำาชาติ “ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์”

นอกจากนี้ยังมีนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ ปี 2565 

ทายาทบ้านคำาปุน โรงงานทอผ้าแห่งแรกและแห่งเดียวของอุบล 

ราชธานี, ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ., 

นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบแบรนด์ WISHARAWISH, 

นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้ก่อตั้งกลุ่มทอ

ผ้าจันทร์ โสมา รังสรรค์ผ้ายกทองโด่งดังไปทั่วโลก, รอฟ วอน บุเรน  

ผู้ก่อตั้ง Lotus Arts de Vivre อนุรักษ์งานผ้าไทยและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

ผ้าไทยสู่ตลาดโลก, นางจรรย์สมร วัธนเวคิน, นางประคอง บุญขจร 

ปราชญ์ชาวบ้านผู้ฟื้นฟูภูมิปัญญาทอผ้า, นายโกมล พานิชพันธุ์ ผู้ก่อ

ตั้งพิพิธภัณฑ์ โกมลผ้าโบราณ, นางพะยอม วลัยพัชรา ฯลฯ

คุณหญิงชฎ� วัฒนศิริธรรม หนึ่งในบุคคลต้นแบบ กล่าวว่า ตั้งแต่

จำาความได้เห็นคุณยายสวมผ้าโจงกระเบนผ้าลายหางกระรอก คุณแม่

สวมผ้าซิ่นไหมไทยทั้งไปทำางาน สอนหนังสือและอยู่บ้าน เมื่อตนเริ่ม

ทำางานระดับบริหารแล้วได้เห็นคุณค่าของการนำาผ้าไทยมาใช้ในชีวิต

ประจำาวัน และในทุกวันที่ไปทำางาน จนถึงทุกวันนี้ใส่ผ้าไทยเป็นประจำา

“ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สะท้อนประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมไทยทุกยุคสมัย สมควรที่ชาวไทยจะ

ได้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รักษาเอกลักษณ์ชาติ ส่ง

เสริมการผลิต การใช้ และพัฒนา ธำารงรักษาคุณค่าของผ้าไทยไว้

ตลอดไป” คุณหญิงชฎากล่าว

ด้าน น�ยพลพัฒน์ อัศวะประภ� ดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพล 

กล่าวว่า การรู้จักรากเหง้าของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ผ้าไทยคือรากเหง้าความเป็นไทย 

ที่สำาคัญ ตั้งแต่อาซาว่าเริ่มก่อตั้งแบรนด์ ผ้าไทยเป็นองค์ประกอบใน

การสร้างสรรค์ผลงานมาตลอด ปัจจุบันเราร่วมพัฒนาผ้าไทยตั้งแต่

จุดเริ่มต้น คนทอผ้า การย้อมสี ไปจนถึงกระบวนการสร้างสรรค์

ในการนี้ สสธวท ได้เชิญบุคคลต้นแบบ 90 ท่านเข้าร่วมงาน

สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ฯ วันที่ 30 พ.ค.นี้ เพื่อสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับคนไทยมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง 

และตลอดปีมหามงคลนี้ทุกองค์กรของ สสธวท ใน 22 จังหวัดทั่ว

ประเทศ จะดำาเนินการต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมผ้าไทยเทิดพระ

เกียรติในท้องถิ่น พร้อมสร้างต้นแบบให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่.

ด้

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล พลพัฒน์ อัศวะประภา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรมโกมล พานิชพันธุ์ ศิริชัย ทหรานนท์

มีชัย แต้สุจริยา

ศึกษ�ธิก�ร • ปลัด ศธ.ยัน รร.พร้อมเปิด

เทอม On Site ยอมรับห่วงเด็ก 5-12 ปีที่ยัง

ฉัดวัคซีนน้อย และ รร.ขนาดใหญ่มีนักเรียน 

2 พันคนขึ้นไป กำาชับเวลากินข้าวบริหาร

จำานวนนักเรียนเป็นรอบๆ ไป ลดความแออัด 

ด้านหมอเกียรติภูมิยันไม่มีมาตรการบังคับ

ตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน และไม่ได้กำาหนด

ให้ต้องตรวจทุก 3-5 วันหรือทุกสัปดาห์

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวถึงความพร้อมใน

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยให้

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระบบ On Site 

หรือเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ ว่า ศธ.ได้เตรียม

ความพร้อมรับเปิดเทอมที่ 1 ไว้พร้อมแล้ว โดย

มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 

เพื่อขอเปิดเรียนแบบ On Site ได้เกือบ 100% 

ส่วนที่ ไม่ผ่านการประเมินให้เปิดสอนแบบ  

On Site ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ที่กำาหนด ส่วนการ

ฉีดวัคซีนให้กับครู ขณะนี้ฉีดเข็มที่ 2 เกือบครบ 

100% แล้ว และมีบางส่วนที่กำาลังทยอยฉีดเข็ม

ที่ 3 และ 4 ส่วนนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

ไม่น่าห่วงอะไร คนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้ฉีด

ได้ทยอยฉีดเข็มที่ 2 เกือบครบแล้ว คาดว่า

หลังเปิดเทอมไม่นานจะครบทั้งหมด ทั้งนี้ สิ่ง

ที่ตนกังวลคือกลุ่มเด็กอายุ 5-12 ปี ขณะนี้เพิ่ง

ฉีดเข็มที่ 1 ได้ประมาณร้อยละ 55 เท่านั้น ซึ่ง

ที่ฉีดได้น้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราเริ่มฉีดใน

ช่วงปิดเทอมพอดี แต่หลังเปิดเทอมแล้วเข้าใจ

ว่าทุกอย่างน่าจะรวดเร็วขึ้น

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า เรื่องที่ตนเป็น

ห่วงก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจำานวนเด็ก

มากกว่า 2,000 คน เวลาทานข้าวจะต้อง

บริหารจำานวนนักเรียนเป็นรอบๆ ให้ดี เว้น

ระยะห่างตามมาตรการ เด็กต้องไม่แออัด

จนเกินไป เนื่องจากเวลาทานทุกคนต้อง

เปิดหน้ากาก ดังนั้น จึงต้องกำาชับเด็กไม่ให้

มีการพูดคุยกันระหว่างทาน เพราะข้อมูลที่

ได้รับรายงานในช่วงที่ผ่านมาเด็กมักติดเชื้อ

ระหว่างการทานข้าว ดังนั้น จึงต้องมีการ

กำาชับเรื่องนี้เป็นพิเศษ การล้างมือ การสวม

ใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการ 6-6-7 ยัง

ถือเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนจะต้องตระหนัก

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เปิด

เทอมสัปดาห์แรกเข้มงวดดูแลกันเต็มที่ แต่

พอผ่านไปกลับกลายเป็นความเคยชิน และ

หละหลวม สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้อง

เตือนตัวเองและเน้นย้ำากับเด็กๆ ตลอดเวลา

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ขณะนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

จะมีทิศทางลดลง แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดการติดเชื้อจำานวนมากได้ โดยเฉพาะ

ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 

17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อ

กัน 4 วัน ทำาให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

รวมถึงมีกิจกรรมการรวมตัวทั้งผู้ปกครอง

และนักเรียนก่อนเปิดเรียน หากไม่ได้มีการ

ป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ตามมาตรการ อาจ

ทำาให้มีการติดเชื้อและแพร่เชื้อระหว่างกัน

ได้ โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากสายพันธุ์ โอมิครอน

ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อมักไม่มีอาการ และเมื่อเปิด

ภาคเรียนแบบออนไซต์อาจเกิดการแพร่เชื้อ

ภายในโรงเรียนจำานวนมากได้ ดังนั้น ก่อน

กลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามปกติ 

ขอให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงของ

ตนเองก่อน กรณีมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

ป่วยให้ตรวจ ATK ทันที หากผลตรวจเป็น

บวกหรือติดเชื้อจะได้เข้ารับการรักษาต่อไป

ปลัด สธ.กล่าวอีกว่า สธ.ไม่มีมาตรการ

บังคับตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน และไม่ได้

กำาหนดให้ต้องตรวจเป็นประจำาทุก 3-5 วัน

หรือทุกสัปดาห์ แต่ขอให้ตรวจเมื่อมีความ

เสี่ยงหรือเมื่อมีอาการ ส่วนมาตรการป้องกัน

การติดเชื้อให้ยึดตาม 6 มาตรการหลัก  

6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มของ

กรมอนามัย เบื้องต้นแนะนำาให้ป้องกันตนเอง

ศึกษ�ธิก�ร • กศน.ครวญคนไม่พอกับ

งานสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต “วัลลพ” 

รอกฎหมายใหม่ เตรียมวิเคราะห์ภารกิจ-

จัดสรรบุคลากร ให้สอดคล้องทุกมิติ

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) 

กล่าวว่า จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

หน่วยงานในสังกัด กศน. เช่น สำานักงาน 

กศน.ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด ห้องสมุด

ประชาชน เป็นต้น ทำาให้พบปัญหาเรื่อง

ความขาดแคลนบุคลากร ขณะเดียวกัน

เรื่องภาระงานและบทบาทหน้าที่ที่รับผิด

ชอบถือว่ามีจำานวนมากกว่า เนื่องจาก กศน.

เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนในทุกช่วง

วัย สำาหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวใน

เบื้องต้นนั้น กศน.มีพนักงานราชการ และ

บางส่วนใช้พนักงานจ้างเหมาบริการแทน 

เพื่อเติมคนเข้าสู่ระบบการทำางาน ซึ่งถือว่า

แก้ไขปัญหาได้ ในระดับหนึ่ง แต่ถือว่าไม่

ถาวร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเรียนรู้ 

พ.ศ. ... โดยภายในกฎหมายฉบับนี้ภาระงาน

ของ กศน.จะเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องรับผิด

ชอบสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนตั้งแต่

แรกเกิดจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ดังนั้น 

ในส่วนของบุคลากร หรืออัตรากำาลังต่างๆ 

ก็มีความจำาเป็นต้องเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนนี้

จำาเป็นที่จะต้องหารือร่วมกับสำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้วย

เลขาฯ กศน.กล่าวอีกว่า นางกนก

วรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในฐานะ

ที่กำากับดูแล กศน. รับทราบปัญหานี้เป็น

อย่างดี เนื่องจาก รมช.ศธ.ได้ลงพื้นที่ตรวจ

เยี่ยมดูแลชาว กศน.เกือบจะทุกพื้นที่ และ

พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาว กศน. 

และผลักดันกฎหมายให้อำานาจหน้าที่ของ 

กศน.สอดคล้องกันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น

ภารกิจ บุคลากรที่จะต้องบริหารจัดการให้

มีความสมดุลกัน ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายฉบับ

นี้มีการบังคับใช้เมื่อไร กศน.ก็จะดำาเนิน

การวิเคราะห์ภารกิจและจัดสรรบุคลากร

ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานของ กศน.

ตามกฎหมายใหม่ได้.

กศน.โอดคนไม่พอกับง�นสร้�งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปลัดศธ.ห่วงเปิดเทอมโรงเรียนขนาดใหญ่
อาจไม่ปลอดภัยช่วงเวลาเด็กกินข้าวมีโอกาสแพร่เชื้อ/กำาชับแบ่งเป็นรอบๆลดแออัด

ตลอดเวลา โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้น

ระยะห่าง ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดความ

แออัด และทำาความสะอาด รวมถึงเข้ารับ

วัคซีนให้ครบ โดยกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาอายุ 

12-17 ปี ควรรับเข็มกระตุ้น และกลุ่มเด็ก

ประถมศึกษาอายุ 5-11 ปี ควรรับวัคซีนเข็ม

ปกติให้ครบ จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรง

และการเสียชีวิต ทั้งนี้ หากพบผู้ติดเชื้อใน

โรงเรียนให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ไม่

จำาเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมา.

ร่วมมือทางการแพทย์ • รศ.ดร.พิชัย 

จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล 

กรุงเทพ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

ศ.คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ 

อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ

แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศ.พญ.จิรพร 

เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร

และคณาจารย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยมีการหารือ

การทำาความร่วมมือด้านวิชาการ งาน

วิจัยการจัดทำาเครื่องมืออุปกรณ์การออก

กำาลังกายการเคลื่อนไหวร่างกาย ในยุค

สังคมผู้สูงวัย ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันสำารวจ

พื้นที่และเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มทร.กรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงานด้านการ

ผลิตสิ่งทอเพื่อการแพทย์.
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11บันเทิง

างกล้า ไม่ละอายใจ กระดากปากเลยนะ!

ใช่..ผมหมายถึงท่ีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร ได้กล่าว.. “วันนี้เราจะมารวบรวม

ทุกคนอีกครั้ง เพื่อกลับมาอยู่ด้วยกัน

และเตรียมพร้อมกับศึกครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยกับดักจำา 

นวนมาก ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีกว่านี้ เราต้องได้

อำานาจรัฐจึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้

ซึ่งบันไดขั้นแรก คือแลนด์สไลด์ พรรคจะชนะเลือกตั้ง

แบบถล่มทลาย แต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่น้องเสื้อแดงไม่ร่วม และ

พี่น้องไม่อยู่เคียงข้างพรรคเพื่อไทย”

ต๊ายตาย..แม่หนูเอ๊ย ทำาเสียศักดิ์ศรี-เสียฟอร์มตัวเองใน

ฐานะ “หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย” ไม่พอ คุณพ่อโทนี่ยังต้อง

พลอยเสียเหลี่ยม เสียรังวัด หมดราคาค่างวดไปด้วย

จะไม่เสีย-ไม่หมดได้ไง..อ่านที่นางนิตยา นาโล อดีต

ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน พูดสิ.. “มีนักการเมืองหลาย

คนมาประสานงานขอให้กลับไปเป็นคนเสื้อแดง  แต่ยืนยันไม่

กลับแล้ว

ไม่ต้องการรับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอมแฝงด้วยเผด็จ 

การ เพราะท่ีผ่านมาพวกตนถูกหลอกมาหลายคร้ังแล้ว ว่าไปเรียก

ร้องประชาธิปไตย แต่แท้จริงแกนนำาและผู้อยู่เบื้องหลังกลับ

เป็นเผด็จการเสียเอง”

ยังไม่พอ ต่อด้วยนายสมชัย แสงทอง อดีตประธาน

หมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนืออีกดอก.. “ในช่วงที่พวกเราเดินสาย

เปิดหมู่บ้านเสื้อแดง  ผู้อยู่เบื้องหลังก็จัดเอาวิทยากรลงพื้นที่มา

ปราศรัยช่วย

แต่ล้วนแล้วในการปราศรัยของวิทยากร มีแต่ประเด็น

ล้มเจ้าล้มแผ่นดินจนพวกเราถูกตราหน้าว่าหมู่บ้านเสื้อแดงล้ม

เจ้า จะไปไหนมาไหนก็ถูกคนประณามยิ่งกว่าอะไร 

แต่วันน้ีพวกเราเปล่ียนมา “หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ได้

รับคำาสรรเสริญเยินยอ ได้รับเกียรติจากพ่ีน้องประชาชนผู้มีความ

จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่นักการเมืองออกมาเรียกร้องจะให้คนเสื้อแดง กลับไป

รับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอม ที่แฝงเอาไว้ด้วยเผด็จการเอื้อ 

เฟื้อต่อเพื่อนพ้องและญาติของตนเอง

ผมรับไม่ได้และจะไม่ขอพี่น้องคนเสื้อแดงที่อยู่กับตนเอง

กลับไปอย่างเด็ดขาด และขอวิงวอนอยากจะให้นักการเมือง ยุติ

ความคิดแบบเห็นแก่ตัว เสียเถอะ 

พอได้แล้ว อย่าเอาประชาชนไปเป็นตัวประกันต่อรองกับ

อำานาจของตนเองที่จะไปเป็นใหญ่ในประเทศไทยเลยครับ ผม

ขอร้องเถอะครับ พอได้แล้ว”

เป็นไงล่ะ..แม่นางกระบังลมจะเป็นลมเลยสิท่า อย่างนี้ที่

ฝันจะ “แลนด์สไลด์” ดูท่าจะเป็น “แลน ปักษ์ใต้” เสียกระมัง..

หือ?

และที่แม่หนูอุ๊งอิ๊งว่า.. “อย่าลืมเราคือครอบครัวเสื้อแดง 

ครอบครัวเพื่อไทย อุดมการณ์ของเรายังเหมือนเดิม เป้าหมาย

คือต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ให้ โอกาสให้สิทธิ์บนพื้นที่ประเทศ ทำาให้ประชาชนกลับ

มามีศักดิ์ศรีอีกครั้ง”

เห็นชัด..นอกจากมวลชนคนเสื้อแดงจะลืมแล้ว พวกเขา

ยังกระจ่างด้วยตาที่สว่าง ว่า “อุดมการณ์ของเสื้อแดงกับเพื่อ

ไทย” ไม่เหมือนเดิม-ไม่ตรงกัน

ด้วย.. “เป้าหมายคือ ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นั้น ไม่เคยมีอยู่จริง แค่ตอแหล-หลอกใช้ แต่ 

“เป้าหมายหลัก” ของพรรคเพื่อไทย..

อยู่ที่..ทำาให้นายทักษิณได้กลับบ้านแบบเท่ๆ เท่านั้นเอง!

เอ้า..แต่นั่นดูท่าจะไม่เท่-หมดอนาคตยูทูบเบอร์ดังซะ

แล้ว ก็ “หมอปลา” ไง อ่านที่ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการ

จังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด โพสต์..

“ถ้าพิจารณาในข้อกฎหมาย อาจมีความผิดฐานใส่ความ

คณะสงฆ์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 44 ตรี ประกอบ

มาตรา 5 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ 

และไม่จำาเป็นต้องมีผู้เสียหายร้องทุกข์ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ

สามารถหยิบยกคดีข้ึนดำาเนินการตามกฎหมายด้วยตนเองได้เลย”

เอวัง..ก็มีด้วยประการฉะนี้!.

ฤาจะเป็น‘แลน ปักษ์ใต้’?

ช่

• “เวลากามเทพ” เดิน

เรื่องมาจนถึงตอนสุดท้าย แต่

ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าเวลาของคู่

พระ-นาง ตรี-ภรภัทร ศรีขจร

เดชา และ เฟิร์น-นพจิรา ฤกษ์

ขจรนามกุล จะเดินมาตรงกัน

สักที ล่าสุดพระเอก ตรี (ธาม) 

ปลอมตัวเป็นนักธุรกิจเข้าไปที่

บ่อนของเสี่ยกรเพื่อเอาหลักฐานความผิดมามัด

ตัว อรชุน (ป่าน คมกฤษณ์) ธามยอมเสี่ยงตาย

ขนาดนี้จะกระชากหน้ากากอรชุนได้หรือไม่ ห้าม

พลาดตอนสุดท้าย พุธที่ 18 พฤษภาคมนี้ เวลา 

เดินทางถึง 9 ชั่วโมง ทั้งที่ปกติใช้เวลาประมาณ 

6 ชั่วโมง เกิดอะไรขึ้น? ต้องดูในยูทูบแชนเนล 

FlukeLee

• จากอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ที่มีผู้ติดตาม

ในโซเชียลมีเดียมากมาย สำาหรับ อาริ ทะคาฮาชิ 

(ARII Takahashi) ซึ่งกลายมาเป็นศิลปินเจ้าของ

ผลงานที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งดนตรีที่

เป็นงานป๊อปสนุกๆ สดใส ทั้งเนื้อร้องที่เป็นการ

หยิบเรื่องราวรอบตัวมาเขียนเป็นเพลง ล่าสุด

เจ้าตัวปล่อยซิงเกิลที่สี่ “เขาน่ารักแต่ฉันน่ะรัก 

(DAISUKI)” มาพร้อมมิวสิกวิดีโอน่ารักๆ ของเจ้า

น้องหมาชิบะที่มาเป็นพระเอกตัวจริงของเรื่อง

20.20 น. ทางช่องวัน31 งาน

นี้ ใครเจ็บ? ใครจบ? แต่ที่

แน่ๆ #อย่าไว้ใจช่องวัน

• เป็นคุณแม่สุดเป๊ะตัว

จริง ยิ่งในยุคโควิดยิ่งต้องจัด

เต็ม สำาหรับ ลี-นาตาลี เจียร

วนนท ์ที่เผยทริกจัดกระเป๋า

เดินทางสำาหรับลูกสาว น้อง

นาตาชา ที่เรียกได้ว่าเป๊ะมากแม่! โดยครั้งนี้จะ 

Road Trip ไปยังซานฟรานซิสโก มีความพิเศษ

คือมี น้องอชิ อชิรวัตติ ์ร่วมทริปด้วย ส่วน ฟลุค 

เกริกพล รับหน้าที่เป็นคนขับ โดยทริปนี้ใช้เวลา

ราวที่แสนน่ารักนี้ รับชมกันได้แล้วทาง Youtube: 

ARII Takahashi โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

• “MONOMAX” ผู้นำาดูหนังออนไลน์แบบ

ถูกลิขสิทธ์ิ ในเครือโมโน เน็กซ์ ได้ลิขสิทธ์ิซีรีส์เรื่อง 

“The Blue Whisper ทาสปีศาจ” เข้ามาฉายให้ชม

เป็นท่ีแรกและท่ีเดียวของไทย ท้ังแบบพากย์ไทย

และซับไทย ในวันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายนน้ี พบกับ

นักแสดงนำาแม่เหล็กอย่าง ตี๋ลี่เร่อปา, เหริน เจีย

หลุน, เซี่ยว ซุ่นเหยา, กัว เสี่ยวถิง, ไห่ อี้เทียน, 

หู อี้เสวียน ฯลฯ การันตีความสนุกจากฝีมือการ

กำากับของผู้กำากับชาวฮ่องกงคนเก่ง จู รุ่ยปิน.

มักเกิ้ล

ดีตนางเอกแถวหน้า นุ่น-ดารัณ    

บุญยศักดิ์ เผยถึงวันที่ตัดสินใจออก

จากวงการ พร้อมบอกเคล็ดลับการกิน

อาหารให้ห่างไกลโรค ผ่านรายการคุยแซ่บshow

“นุ่นออกจากวงการตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว ฉัน

หมดแพชชั่นกับมันแล้ว บทละครก็มีที่เขามาเสนอ

แล้วเราชอบ แต่เราไม่ชอบการทำางานที่เราไม่

สามารถควบคุมเวลาตัวเองได้ เราหมดความตั้งใจ 

หมดความอยากเรียนรู้ที่จะพัฒนาตรงนี้แล้ว และ

ตอนนั้นเป็นเนื้องอกในมดลูกครั้งแรก แล้วเรา

เป็นเนื้องอกมาก่อนแล้วรอบหนึ่ง ทีนี้เนื้องอกมา

ตอน 30 ตอนนั้นเราใช้ชีวิตปกติ กิน ดื่ม เที่ยว 

ของโปรดของเราคืออาหารแปรรูป ไส้กรอก มัน

กินง่าย เสร็จแล้วทีนี้คุณหมอตรวจเจอครั้งแรก 7 

มิล. คุณหมอบอกว่าจะเอายัง

ไงดี จะผ่าก็ได้นะ คุณหมอ 

บอกว่าอีก 3 เดือนมาเจอ

กัน เราแบบ ผ่าตัดจะต้อง

ดูแลตัวเอง มีการพักฟื้นก็

กินใหญ่เลย ตอนนั้นก็ทาน

ไส้กรอก แปรรูปทุกชนิด 

ไม่ได้ดูแลตัวเอง คิดว่า

อาหารก็คืออาหาร 

เสร็จปุ๊บ 3 เดือน

จะไปผ่า หมอ             

บอกไปทำาอะไรมา

ทำาไมมันใหญ่ขึ้น 

จาก 7 มิล.ขึ้นไป

เป็น 1.5 เซนติเมตร 

ผ่าเสร็จหมอเอามา

ให้ดูเลย เราก็แบบต่อไป

นี้ฉันจะแข็งแรงแล้ว ต่อไปนี้ฉันจะ

หาย สุขภาพดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น ปฏิบัติ

ตัวเหมือนเดิม กินเหมือนเดิม หมอก็เรียก

ฟอลโลว์อัป ปีท่ี 3 มา 2 ลูก อย่างละ 2 เซ็นต์กว่า 

คือเราไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการรับประทานเลย 

ไม่เคยสนใจอาหารว่ามันทำาอะไรกับร่างกายเรา รู้

แต่ว่าอาหารที่มีอยู่เราสามารถรับประทานได้ทุก

อย่าง เนื้องอกศึกษามาแล้วมันไม่ทำาให้ตาย แต่ถ้า

มันเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเมื่อไหร่อันตราย คุณหมอก็

ให้ฟอลโลว์อัปทุกปี

เคสที่หนักคือตอนที่เป็นซีสต์ถุงน้ำาในรังไข่

เมื่อ 3 ปีก่อน ที่เราคิดว่าจะเป็นมะเร็ง อันนั้น

ฟูมฟาย คือตรวจพบเพราะว่าประจำาเดือนไม่มา 

ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูแลตัวเอง แต่เริ่มออกกำาลังกาย 

เริ่มกินอาหาร ทำาคีโตละ แต่ทำาไมประจำาเดือนไม่

มา 1 เดือน 2 เดือน ชักไม่ดี พอเดือนที่ 3 ไม่ใช่

ละ ก็ถามเพื่อนในวัยเดียวกัน เพื่อนบอกว่ามึง

อาจจะเป็นวัยทองก่อนวัยอันควร เพื่อนบอกมี

ทางเดียวที่รู้ คือ ตรวจ ก็ไปหาคุณหมอ ไปตรวจ

เสร็จคุณหมอพบถุงน้ำา 2 ข้าง เป็นซีสต์ที่รังไข่ คน

อื่นเขาเป็นข้างเดียว นี่มา 2 ข้างเลย ฉีดยา ไม่

ต้องกังวลเดี๋ยวอีก 7 วันประจำาเดือนก็มา ฉีดปุ๊บ

วันแรกเจอเอฟเฟกต์ แขน ขา มืออ่อนแรง แพ้

ยา กลับไปรอ 7 วันจะมีประจำาเดือนใช่ไหม ก็ยัง

ทำางานปกติ แต่มันไม่มา คราวนี้ปรึกษาแม่เพื่อน

กับเพื่อน ก็ถามเขาเหมือนทฤษฎีเขาเยอะเรื่อง

สุขภาพ เขาก็บอกทำาอย่างนี้สิ ไม่กินอาหารเลย กิน

แต่น้ำาเปล่า ตอนนั้นทำา 5 วัน ดื่มน้ำาเปล่าๆ ผสม

เกลือนิดหน่อย เพื่อให้มันมีเกลือแร่อยู่ แต่ละวัน

กินน้ำา 5-6 ลิตร เราทำาไป 5 วัน วันที่ 3 ประจำา

เดือนมา จาก 4 เดือนที่ประจำาเดือนไม่มา หลัง

จากนั้นศึกษาละเอียดเลยว่าอาหารแต่ละชนิดทำา

ปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายเราบ้าง น้ำาตาลเป็นส่วน

อ

บเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแรป

เปอร์เจ้าของรางวัลแกรมมีตัวจี๊ดของ

วงการอย่าง “Kendrick Lamar” ที่แฟน

เพลงทั่วโลกต่างตั้งตารอ กับสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 5 

ของเขา หลังจากห่างหายไปนาน

ถึง 5 ปี 

หลังจากได้ปล่อยอัลบั้มสุดพีก 

อย่าง “DAMN” ที่ได้รับคำาวิจารณ์

เชิงบวกอย่างล้นหลาม และคว้าถึง 

5 รางวัลแกรมมีการันตีผลงานเพลง

คุณภาพ  

สำาหรับอัลบั้ม “Mr. Morale & The Big 

Steppers” ของ “Kendrick Lamar” นั้นเต็มไปด้วย

ดนตรีเข้มข้นนอกกรอบไม่เหมือนใคร 

งานนี้ยังได้ศิลปินมาร่วมงานมากมาย ไม่

ว่าจะเป็น Beth Gibbon จาก Portishead, Baby 

Keem & Sam, Dew Sampha, Blxst & Amanda 

Reifer, Taylour Paige, Summer Walker & 

Ghostface Killah, Kodak Black และ Tanna 

Leone และในส่วนของปกอัลบั้ม ถ่ายโดย “Renell 

Medrano”

เมื่อต้นสัปดาห์ท่ีผ่านมา “Kendrick Lamar” ได้

เซอร์ไพรส์ปล่อยเพลง “The Heart Part 5” พร้อม

มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ท่ีกำากับโดย “Dave Free” และ 

“Kendrick Lamar” มีการใช้เทคโนโลยี Deep Fake 

เปลี่ยนหน้าของเขาให้เป็นบุคคลผิวสีที่

ทรงอิทธิพลของโลกอย่าง Kanye West, Nipsey 

Hussle, Kobe Bryant, Will Smith, Jussie 

Smollett และ O.J. Simpson 

เรียกเสียงฮือฮาจากทั่วโลกจนมียอดคนดูเอ็ม

วีมากกว่า 10.2 ล้านครั้งภายใน 24 ชั่วโมง และ

ปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 20 ล้านครั้ง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา “Kendrick Lamar” ได้

ร่วมแสดงใน “Super Bowl Halftime Show ครั้ง

ที่ 56” หนึ่งในโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีร่วมกับ

ตำานานวงการฮิปฮอปอย่าง Dr. Dre, Snoop Dogg, 

Eminem, Mary J. Blige และ 50 Cents

นั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

สำาคัญที่สุดในระบบที่เรากินอยู่ ทำาให้ร่างกายเรา

เหนื่อย อ่อนเพลีย หรือสดชื่น จริงๆ วันหนึ่งคน

เราบริโภคน้ำาตาลได้ไม่เกิน 3 ช้อนชา ถ้าคุณทาน

ผลไม้ทุกชนิดเกิน 1 ลูกต่อวัน น้ำาตาลก็สูงแล้ว พอ

เรากินถูกที่ถูกทาง ซีสต์มันฝ่อลง เพราะนี่คือการ

ควบคุมจากการบริโภค โจทย์ทุกวันนี้คือกินให้พอ

เหมาะ คือร่างกายเราปลอดโรค เพราะเรารู้หลัก

ไม่ให้เกิดโรค แล้วทำายังไงให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี

ให้กับร่างกายเรา”

สุดยอดแรปเปอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี

‘Kendrick Lamar’คัมแบ็กในรอบ5ปี

5กำาปั้นน้อยเตรียมบินลัดฟ้าสู่‘แคนาดา’

Calgaryเจ้าภาพจัดมวยไทยเยาวชนโลก

เซียน, ธานีจูเนียร์ ทต.เขาบางแกรก และศิลา

ทอง หมวดจงปางสีดา โดยมีนายพลัฏฐ์ สุวรรณา                                              

เมธากร ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ

กีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้า

ร่วมงานด้วย 

แคนาดา และการท่อง

เที่ยว Calgary & Alberta 

ประเทศแคนาดา ได้ร่วมกัน

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

“WBC MuayThai World 

Youth Games” ครั้งที่ 1 

ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 

สิงหาคม ณ Seven Chiefs 

Sportsplex เมืองแคลการี 

ประเทศแคนาดา ครั้งนี้จะ

มีประเทศสมาชิกส่งนักกีฬา

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 

25 ประเทศไม่ต่ำากว่า 200 

คน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง

ความสามัคคีของนักกีฬา

มวยไทยเยาวชนจากทั่วทุก

มุมโลก ให้ร่วมกันอนุรักษ์

ศิลปะมวยไทยให้คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าสืบไป.

interthaipost69@gmail.com

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่

ค่ายมวยคงสิทธา ลาดพร้าว 71 พ.อ.ธนพล ภักดี

ภูมิ กรรมการบริหารสภามวยโลก WBC และ

เลขานุการบริหารสภามวยโลกมวยไทย (WBC 

มวยไทย) พร้อมด้วย แมทธิว ดีน ซูเปอร์สตาร์

เจ้าของค่ายมวยคงสิทธา และ

แสนชัย แชมป์เข็มขัดเพชร 

WBC มวยไทย ร่วมกันจัดงาน

เปิดตัวนักมวยเยาวชนไทยที่

จะไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศ

แคนาดาในนาม “WBC 

มวยไทย ไทยแลนด์” จำานวน 5 

คน ประกอบด้วย ฐานทัพ พงษ์

บางขวาง, ขวัญข้าว พ.เมือง

เพชร, ยอดเพชรโท ยูฟ่าบูมเด็ก

จากนโยบายของ

รัฐบาลที่จะส่งเสริม

ให้ “มวยไทย” มรดก

ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ ขึ้น

เป็น “Soft Power” ของ

ประเทศ เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจและสร้างราย

ได้ให้แก่ประเทศต่อ

ไป “WBC มวยไทย” 

จึงขานรับนโยบาย 

พร้อมเดินหน้าผลักดัน 

“มวยไทยเพื่อการท่อง

เที่ยว” และส่งเสริม

ให้มวยไทยเป็นกีฬา

มาตรฐานสากล โดย

ร่วมมือกับสมาชิกทั่วโลก

เจาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้นิยมเล่นมวยไทย 

และเข้าถึงมวยไทยอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

โดยในปี 2565 นี้ WBC มวยไทย 

มิสเตอร์เควิ่น นูน เลขาธิการ WBC 

มวยไทย พร้อมด้วยมิสเตอร์แม็กซ์ บาจี โอ 

ผู้แทนสภามวยโลกมวยไทยประจำาประเทศ

อิตาลี ร่วมสังเกตการณ์ 

‘แกงส้ม’นั่งแท่นผู้บริหารค่ายเพลง

เปิดใจวันที่ต้องฝ่ามรสุมรัก‘ดาวโอเกะ’

ศิลปินหนุ่ม แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ 

หรือแกงส้ม เดอะสตาร์ มาพร้อมบทบาท

ใหม่ที่เจ้าตัวขอขยับไปนั่งแท่นบริหารค่าย

เพลง “โอจีมี เอ็นเตอร์เทนเมนท์” (OGME 

ENTERTAINMENT) ล่าสุดเจ้าตัวได้มา

เปิดใจถึงการเป็นผู้

บริหารและเผยเรื่อง

หัวใจกับสาวดาวโอ

เกะ-ณัฐภัสสร สิมะ

เสถียร ผ่านรายการ 

“วัน เดย์ วิท แมทธิว           

หนึ่งวันมันดี ตีซี้คน

ดัง (One Day With 

Matthew)” วันศุกร์ที่ 

20 พฤษภาคมนี้

“ผมกับพี่ดาว

เราคบกันมานานแล้วครับ การที่เรามีใครสัก

คนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ความรักที่แบบว่าหอม

หวาน แต่มันกลับเป็นความรู้สึกที่ว่า ไม่

ว่าเมื่อไหร่หรือเวลาไหนเราก็รู้สึกปลอดภัย 

สำาหรับผมความสัมพันธ์กับพี่ดาวเป็นสิ่งที่ค่อน

ข้างเรียบง่ายไม่หวือหวา แต่ว่ามั่นคงมากๆ 

เพราะเราทั้งคู่ฟันฝ่ากันมาเยอะกว่าจะมาถึง

วันนี้ อย่างผมที่ได้เป็นศิลปินจากการประกวด

ในรายการจนมีฐานแฟนคลับจำานวนมากที่

ติดตาม และคาดหวังกับเราทั้งในเรื่องผลงาน 

เรื่องแฟน เรื่องชีวิตส่วนตัว เป็นธรรมดาที่

พวกเขาจะไม่ชอบเวลาเราคบใครหรือมีข่าว

กับผู้หญิง ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าเขาเป็นห่วง

และรักเรา ผมกับพี่ดาว

จึงพยายามพิสูจน์สิ่งต่างๆ 

ให้ทุกคนได้เห็น เพื่อไม่ให้

เกิดเส้นแบ่งระหว่างกัน 

ซึ่งเราเองต่างหากที่มีหน้า

ที่ลบเส้นแบ่งแยกให้มัน

จางลง จนทุกวันนี้คนรอบ

ตัวผมเข้าใจครับ

ส่วนบทบาทผู้

บริหารค่ายเพลง คือ

ผมอยากมีธุรกิจที่อยู่ใน

วงการบันเทิง และอยากต่อยอดในสิ่งที่เรา

รักและทำาอยู่แล้ว ซึ่งคือการร้องเพลง จึง

เป็นที่มาของค่ายเพลงโอจีมี ที่ย่อมากจาก โอ

ริจินัลมี มันมาจากการที่เราอยากทำาอะไร

จากสิ่งที่เป็นตัวตนของเรา ล่าสุดก็จับมือกับ

ค่ายเพลงฝั่งเกาหลี ได้ไอดอลชื่อดัง คิม กุก

ฮอน มาร่วมแจมในโปรเจ็กต์ซิงเกิล ลอย 

(CLOUD9) อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับ”

‘นุ่น ดารัณ’เผยวิธีกินให้ห่างโรค

พร้อมเล่านาทีเจอถุงน้ำาในรังไข่



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ไปคืนหรือชดใชคืน

ใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

(เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ

ฮอนดา รุนซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน 

กอ ๘๒๘๔ นครสวรรค 

- นายวันลพ 

นิลสุม

๘๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาวิหารแดง เลขที่

บัญชี ๗๖๕-๒๔๐๖๑๕-๙ ช� อบัญชี หางหุน

สวนจํากัด วันเพ็ญ โกลด 

- หางหุนสวน

จํากัด วันเพ็ญ 

โกลด

๒๗๐,๘๑๐.๙๔ 

บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓ สิทธิเรียกรองเงินคาเบี้ยประกันชีวิต บริษัท 

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม ๔๑๐๗๘๓๘๓ ช� อผูเอา

ประกัน นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก 

- นางสาว

วันเพ็ญ 

โคตรทะแก

๙๕,๔๘๐ บาท (ณ 

วันที่ ๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๒๑๖,๒๙๐.๙๔ บาท (หน่ึงลาน

สองแสนหน่ึงหม� นหกพันสองรอยเกาสิบบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน(เพิ่มเติม) รายนางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวโสภาพร คงเชื้อนาค)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวโสภาพร คงเชื้อนาค)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายทรงศักด์ิ หรือ สัก ศรีเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

หนองคาย เลขท่ีบัญชี ๐๑๓-

๘-๙๓๘๘๒-๔ ช� อบัญชี MRS.

TOUNKHAM KEOMANI

- MRS.

TOUNKHAM 

KEOMANI

๒๐๓,๘๙๔.๗๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาถนนประจักษ อุดรธานี 

เลขที่บัญชี ๓๔๒-๒-๓๖๘๔๖-๘ 

ช� อบัญชี นางสาวจิราพร พามี

- นางสาว

จิราพรพามี

๑๐๙,๗๓๗.๑๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาอัศวรรณ ชอปปง คอม                                    

เพล็กซ เลขที่บัญชี ๖๘๐-

๒-๒๓๓๑๖-๕ ช� อบัญชี MS. 

BOUNTHANOM XAYASENA 

- MS.BOUN

THANOM 

XAYASENA

๓๘,๑๙๓.๕๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๕๑,๘๒๕.๓๕ บาท

(สามแสนหาหม� นหน่ึงพันแปดรอยย่ีสิบหาบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายทรงศักดิ์ ศรีเมือง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวพัชรินทร มาตรสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(สามแสนหาหม� นหน่ึงพันแปดรอยย่ีสิบหาบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

เดอะเฟสช็อป อวดโฉมดินสอเขียนคิ้ว fmgt Designing Eyebrow Pencil

นวัตกรรมใหมลาสุด มาพรอม “ญาญา อุรัสยา เสปอรบันด” พรีเซ็นเตอรสงตอความงาม

พิธาน องค โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด) จัดงานแถลง

ขาวเปดตัวผลิตภัณฑดินสอเขียนค้ิว “เอฟเอ็มจีที ดีไซน่ิง อายโบรว เพ็นซิล” (fmgt Designing 

Eyebrow Pencil) นวัตกรรมลาสุดจากประเทศเกาหลี เปลี่ยนหัวรีฟลได มอบความเนียนสนิท

ติดทนนานเสมือนสีคิ้วธรรมชาติ ใหคุณคาการบํารุงจากวิตามินอี และแว็กซธรรมชาติ ภายใต

รูปทรงหัวแบน ทําใหเขียนไดพริ้วไหวไปตามทรงคิ้ว กับ 6 เฉดสี ไดแก สีน้ําตาลออน สีน้ําตาล

เทา สีน้ําตาล สีน้ําตาลดํา สีน้ําตาลเขม และ สีเทาเขม พรอมเปดตัวพรีเซนเตอร 

“ญาญา อุรัสยา เสปอรบันด” สงตอความงาม 

อิ่มอรอยแบบสุขภาพดีทุกวันศุกร กับ “บุฟเฟตสลัดบาร และ แอนติพาสโต”

หองอาหารนิมมาน บาร แอนด 

กริลล โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม 

จัดบุฟเฟตมื้อค่ําแบบเอาใจคนรัก

สุขภาพ พรอมเชิญชวนทุกทานมา

อิ่มอรอยแบบสุขภาพดีกับ “บุฟเฟต

สลัดบาร และ แอนติพาสโต” เต็ม

อิ่มกับแอนติพาสโต และสลัดบาร

ผักสดปลอดสารพิษหลากหลายชนิด

จากโครงการหลวงที่มั่นใจได ใน

ความสะอาดและปลอดภัย พรอมน้ํา

สลัดหลากหลายสูตรแสนอรอยที่ปรุง

อยางพิถีพิถันดวยวัตถุดิบชั้นเลิศ เพ� อเพิ่มเติมสีสันและรสชาติในสลัดจานโปรด พรอมปดทาย

มื้อค่ําดวยของหวานเพ� อสุขภาพแบบจัดเต็มกับผลไมสดตามฤดูกาลนานาชนิด เปดบริการ

ทุกวันศุกร ตั้งแตเวลา 18:00-22:00 น. ในราคาเพียงทานละ 270++ บาท (เด็กอายุต่ํากวา 

12 ปลดครึ่งราคา)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งไดที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม โทร.

0-5322-2111 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต https://www.kantaryhills-chiangmai.com/

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ลาดพราว ฉลองครบรอบ 39 ป     โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว นําโดย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน และคณะ

ผูบริหารโรงแรมฯรวมทําบุญตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ 9 รูปเพ� อความเปนสิริมงคลแด

ผูบริหาร ลูกคาที่เขาพัก พนักงานเจาหนาที่ทุกทาน เน� องในโอกาสครบรอบ 39 ปของโรงแรมฯ 

 เวลา 13.30 น. สภากาชาดไทย 

เปดตัวตราสัญลักษณสภากาชาดไทยรูปแบบ

ใหม ภายใตสโลแกน Volunteer for Lives โดย

มี ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย 

เปนประธานเปดงาน ณ หองประชุม 1210 

ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

พรอมดวยคณะผูบริหารสภากาชาดไทย 

คณะกรรมการอํานวยการดานการส� อสาร

องคกรสภากาชาดไทย เจาหนาท่ีสภากาชาดไทย

อาสาสมัคร ส� อมวลชน เขารวมงาน และ

นายกเหลากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด เขารวม

งานผาน zoom ภายในงานมีการถายทอดสด

ผานเฟซบุกเพจ : Thai Red Cross Society 

และ Exclusive Talk จากผูเชี่ยวชาญดาน

แบรนดและศิลปนดาราจิตอาสา อาทิ Brand 

Exclusive Talk โดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เอกก ภทรธนกุล หัวหนาภาควิชาการตลาด 

ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Volunteer for 

Lives รวมแชรเร� องราวของการเปน “อาสา

สมัคร” โดย พันตรี นายแพทยสรวิชญ สุบุญ 

(หมอกอง) คุณเตา ภูศิลป และคุณทนงศักดิ์ 

ศุภทรัพย

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย

เปดเผยวา “กระบวนการพัฒนาโครงสราง

แบรนดใหมของสภากาชาดไทย ไดเริ่มขึ้น

ในป 2563 และในที่ประชุมคณะกรรมการ

สภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 วันที่ 4 มิถุนายน 

2564 โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาด

ไทย ทรงเปนประธานการประชุมฯ ไดมีมติ

อนุมัติใหสภากาชาดไทยใชระบบแบรนดและ

ตราสัญลักษณรูปแบบใหม โดยมีอาสาสมัคร

เปนกลไกสําคัญในการขับเคล� อนภารกิจของ

สภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข บํารุงสุข 

บําบัดโรค กําจัดภัย เพ� อสรางการรับรู ความ

เช� อมั่น ศรัทธา กระตุนการเปนอาสาสมัคร

ในสังคมไทยและเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน และขอความรวมมือใหทุกคนใน

สภากาชาดไทยได ใชระบบแบรนดและตรา

สัญลักษณรูปแบบใหมอยางถูกตองโดยพรอม

เพรียงกันตั้งแตบัดนี้”

โดยตราสัญลักษณสภากาชาดไทยใน

แตละยุคนั้น ยุคแรกภายใตช� อ "สภาอุณาโลม

แดงแหงชาติสยาม" ขึ้น ในร.ศ.112 หรือ

พ.ศ. 2436 ภายหลังไดปรับตราสัญลักษณ

ตามช� อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช� อประเทศ 

เปน “สภากาชาดสยาม” ในพ.ศ. 2449 จาก

นั้นช� อ “สภากาชาดสยาม” ไดเปลี่ยนช� อเปน 

“สภากาชาดไทย” ในพ.ศ. 2482 และมีการ

ปรับตราสัญลักษณในพ.ศ. 2546 เปนตนมา 

และในพ.ศ. 2565 นี้ สภากาชาดไทยไดมีการ

ปรับตราสัญลักษณอีกครั้ง และพัฒนาการ

ส� อสารแบรนดใหเปนระบบ เพ� อดํารงและ

เพิ่มพูนคุณคาของสภากาชาดไทยอยางยั่งยืน

ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผูชวยเลขาธิการ

สภากาชาดไทย ฝายวิเทศสัมพันธ และ

ประธานคณะกรรมการอํานวยการดานการ

ส� อสารองคกรสภากาชาดไทย เปดเผยวา 

“นับตั้งแตพ.ศ. 2560 ที่สภากาชาดไทยไดมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดาน

การส� อสารองคกร สภากาชาดไทย ประกอบ

ดวย ผูบริหาร  สภากาชาดไทย ผูทรงคุณวุฒิ

ด้านแบรนด์และสื่อสารองค์กรระดับชาติ 

มีหนาที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ

ใหขอแนะนําในการดําเนินงาน ดานส� อสาร

องคกรใหบรรลุเปาหมาย เพ� อใหประชาชน

ไดเขาใจบทบาทของสภากาชาดไทย ซึ่งมี

อาสาสมัครเปนกลไกสําคัญในการขับเคล� อน

ภารกิจของสภากาชาดไทย ในพ.ศ. 2563 

สภากาชาดไทยเริ่มกระบวนการพัฒนา

โครงสรางแบรนดใหมอยางเปนระบบ และ

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย 

ครั้งที่ 341 เม� อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มี

มติอนุมัติใหสภากาชาดไทยใชตราสัญลักษณ

รูปแบบใหม จึงนํามาสูการจัดงานเปดตัว

ตราสัญลักษณสภากาชาดไทยรูปแบบใหม

อยางเปนทางการในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค

การจัดงาน เพ� อส� อสารตราสัญลักษณสภา

กาชาดไทยรูปแบบใหม ไปยังเจาหนาที่

สภากาชาดไทยและผูที่มีสวนเกี่ยวของใน

ประชาคมสภากาชาดไทย ใหสามารถนําไป

ใชไดอยางถูกตอง และหลังจากนี้ จะมีการ

พัฒนาตราสัญลักษณของทุกหน�วยงานใน

สังกัดสภากาชาดไทย เพ� อใหเกิดความย่ังยืนตอไป”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกก ภทรธนกุล 

หัวหนาภาควิชาการตลาด คณะพาณิช

ยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในนามคณะกรรมการด้านการส่ือสารองค์กร 

สภากาชาดไทย เปดเผยวา “การพัฒนา

แบ รนด แ ล ะ ต ร า สั ญ ลั ก ษณ ใ ห ม ข อ ง

สภากาชาดไทยมีกระบวนการที่รัดกุมและได

รับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะหน�วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย

ที่ ไดรวมแรงรวมใจ รวมคิด และรวมทํามา

ดวยกันตลอดมากกวาสองป ระบบแบรนด

และตราสัญลักษณใหมของสภากาชาดไทย

จึงเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งถึงความรัก

สามัคคีกลมเกลียวของชาวสภากาชาดไทยที่

จะดํารงคุณคาตามหลักกาชาดสากล เพ� อ

ดูแลสังคมไทยอยางเต็มที่ดังเชนที่เปนมาให

ตอเน� องไปไมหยุดยั้ง”

129 ป สภากาชาดไทยยังคงดําเนิน

ตามพันธกิจหลัก 4 ดาน ไดแก การบริการ

ทางการแพทยและสุขภาพอนามัย การบรรเทา

ทุกข การบริการโลหิต และการสงเสริม

คุณภาพชีวิต ซึ่งเปนพันธกิจที่สําคัญยิ่ง 

ที่พรอมชวยเหลือประชาชนในทุกวิกฤติ 

ยืนหยัดตามหลักการกาชาดสากล 7 ประการ 

ในฐานะองคกรการกุศลระดับชาติ เพ� อ

ผูยากไรและผูดอยโอกาส 

สภากาชาดไทยเปดตัวตราสัญลักษณสภากาชาดไทยรูปแบบใหม 

ภายใตสโลแกน “Volunteer for Lives”

รายงานขาวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปดเผย

วา ซีพีเอฟไดรับการจัดอันดับบริษัทมหาชน

ใหญที่สุดในโลก 2000 บริษัท ประจําป 2565 

ของนิตยสารฟอรบส (Forbes 2022 Global 

2000 The World’s Largest Public Compa-

nies) ในอันดับที่ 1471 ดวยรายได 1.6 หม� น

ลานเหรียญสหรัฐฯ กําไร 388 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ สินทรัพย 2.52 หม� นลานเหรียญสหรัฐฯ 

และมูลคาตลาด: 5.92 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

สะทอนการเปนบริษัทมหาชนและผูผลิต

อาหารขนาดใหญที่มีการดําเนินงานอยางมือ

“ซีพีเอฟ” ติดอันดับทําเนียบ Forbes Global 2000 

บริษัทมหาชนขนาดใหญที่สุดในโลก และเปน 1 ใน 14 บริษัทไทยที่ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้  

อาชีพ สรางความตอเน� องในการผลิต ควบคู

กับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ทํางาน สงผลใหบริษัทมีผลดําเนินงานท่ีเติบโต

อยางตอเน� อง 

ทั้งนี้ The Forbes Global 2000 

เปนการจัดอันดับบริษัทมหาชนที่มีความ

โดดเดน โดยประเมินคาเฉลี่ยหลากหลายดาน 

ไดแก ยอดขาย กําไร สินทรัพย และมูลคา

ตลาด ใหสอดคลองกับขนาดของบริษัท 

โดยการจัดอันดับในปนี้ครอบคลุมถึง 58 

ประเทศทั่วโลก

กฟผ. จับมือ GIZ สานตอการสงเสริมเทคโนโลยีทําความเย็นสีเขียว สูเปาหมาย Carbon 

Neutrality     ศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผูชวยผูวาการแผนงานโรงไฟฟา การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน CIF (Cooling 

Innovation Fund) เปนผูแทน กฟผ. ลงนามความรวมมือในการสงเสริมและขับเคล� อนการใช

เทคโนโลยีการทําความเย็นสีเขียว ภายใต โครงการพัฒนาเครือขายการทําความเย็นสีเขียว 

ระยะที่ 3 (Green Cooling Initiative (GCI) III) ในประเทศไทย กับ ไรน โฮลด เอลเกส ผูอํานวย

การองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจําประเทศไทยและมาเลเซีย 

พรอมดวย นางสาวเดนีส อันเดรส หัวหนาโครงการ GCI III รวมพิธีลงนาม ณ อาคาร 50 ป 

กฟผ. สํานักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพ� อตอยอดและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการ

ทําความเย็นที่เปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางยั่งยืน 

ดวยการใชสารทําความเย็นธรรมชาติ  
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ดร.พลรัตน เอกโยคยะ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) และคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สบาย 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผนึกกําลังรวม

เปดตัว 2 โทเคนใหมลาสุด FIIT Token และ 

Speedkub ที่จะมาตอบโจทยชีวิตยุคดิจิทัล

อยางเต็มรูปแบบ รองรับทุกการใชงาน ภายใต

คอนเซ็ปต “SABUYVERSE” จักรวาลธุรกิจ

ในแบบสบาย 

ทิพยประกันภัย ผูนําดานดิจิทัลประกันภัย 

มีความมุงมั่นในการพัฒนาแพลตฟอรมกาว

เขาสู Digital Transformation ในทุกมิติของ

การประกันภัย รวมถึงมุงเนนการเช� อมตอ 

ทิพยประกันภัย ผนึกกําลังพันธมิตรรวมเปดตัว 2 โทเคนใหมลาสุด

“FIIT Token” และ “Speedkub” จาก สบาย ดิจิตอล

“Business Ecosystem” เพ� อแลกเปลี่ยน

สิทธิประโยชนระหวางแบรนด รานคา และ

พารทเนอรตางๆ บนโลกดิจิทัลไวดวยกัน 

ทั้งนี้ทิพยประกันภัยเองก็มี “TIP Coin” ที่

สามารถรองรับทุกการเชื่อมต่อด้านประกัน

ภัยเพ� อเพิ่มโอกาสและการตอบโจทยการใช

งานแกผูบริโภค 

พบกับนวัตกรรมแหงโลกดิจิทัลล้ํา

สมัยจากทิพยประกันภัย และ สบาย ไดที่งาน

มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 MONEY 

EXPO 2022 BANGKOK ระหวางวันที่ 

12-15 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร 2-3 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

กลับมาอีกคร้ังกับท่ีสุดของงาน Wedding 

Showcase ครบวงจร ขอเชิญทุกคูรักมาสราง 

แรงบันดาลใจใหกับการเริ่มตนชีวิตคูของคุณ

และคนที่คุณรักในงาน The Montien 

Riverside Wedding Showcase 2022 วัน

เสารที่ 28 และวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม  

เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หองแกรนด บอล

รูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด ทีมงานจะ

เนรมิตงานวิวาหของคุณใหเปนจริงอยางมือ

อาชีพกับสถานที่จัดงานหลากหลายขนาด

และสไตล ในบรรยากาศสวนสวยริมสายน้ํา

เจาพระยา เราก็พรอมใหบริการดวยแพคเกจ

สุดพิเศษที่จัดขึ้นเพ� องานนี้เทานั้น และยังมี

โอกาสลุนรับรางวัล สวนลด โปรโมชั่นตาง ๆ 

จากสตูดิโอชั้นนําที่รวมเปนพารทเนอรกับ

โรงแรม ฯ อีกดวย 

The Montien Riverside Wedding Showcase 2022

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยใหเกียรติเปนประธานเปดงาน

แสดงสินคา “The Marché by STYLE 

Bangkok 2022” ในวันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม 

เวลา 10.45 น. พรอมดวยผูบริหารกรมสง

เสริมการคาระหวางประเทศ และหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไลฟสไตล และ

แฟช่ัน ณ บริเวณพ้ืนท่ี Central Court  ช้ัน 1 

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด The Marché by 

STYLE Bangkok 2022 กําหนดจัดระหวาง 

วันที่ 18 - 22พฤษภาคม ณ ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด ชมขอมูลเพิ่มเติมไดที่โซเชีย

ลมีเดีย Facebook และ  Instagram Style 

Bangkok Fair หรือโทรสายตรงการคา

ระหวางประเทศ 1169

ยินดีตอนรับผูบริหารใหมแตหนาเกา

ของบมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) 

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ขึ้นดํารงตําแหน�ง

กรรมการผูจัดการ จากเดิมรองกรรมการ

ผูจัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน มีผล

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นับเปน

การปรับโครงสรางองคกรครั้งใหญของ 

DMT โดยนายธานินทร พานิชชีวะ อดีต

กรรมการผูจัดการขยับขึ้นนั่งแทนประธาน

เจาหนาที่บริหาร (CEO) เพ� อขับเคล� อน

ทุกมิติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อ

ความยั่งยืนตามวิสัยทัศนและนโยบายของ

องคกร เตรียมจับตาชมผลงานใหมของพ่ีเบ้ิม

แหงทุงดอนเมืองกันไดเลยจา

เดอะมอลล ไลฟสโตร งามวงศวาน 

จัดงาน “กรุงเกาคาเฟ : Stay Chill วิวอยุธยา” 

เนรมิตบรรยากาศในศูนยการคาเหมือนได

เที่ยวอยุธยา ยกคาเฟสุดชิคจากอยุธยาเขา

กรุงฯ และรานดังทั่วกรุง ชมโชวดริปกาแฟ 

ทําลาเตอารต ระหวางวันที่ 12 – 18 

พฤษภาคม ที่ เอ็ม ไลฟสไตลฮอลล ชั้น 1 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน พรอม

จัดงาน “มหกรรมขนมไทยกรุงเกา” จําลอง

บรรยากาศยอนยุคสุดคลาสสิค ชิม ชิล ชอป

กับ 20 รานขนมไทยเล� องช� อมากมาย 

สนุกกับการละเลนเด็กไทยโบราณ ชมการ

แสดงดนตรีสดเพลงลูกกรุงสุดคลาสสิกใน

บรรยากาศยอนวันวานกรุงเกา 

ฉลองครบรอบ 30 ป บริษัท เมืองทอง 

เซอรวิสเซส แอนด แมเน็จเมนท จํากัด 

หรือ MSM ในเครือบางกอกแลนด เตรียม

จัดงานใหญ “เมืองทองน�าอยู Festival 2022” 

ครั้งแรกของเทศกาลแหงความสุข ที่พรอม

เชิญชวนทุกคนมารวมกันสรางเมืองทอง

ธานีใหน�าอยู ต� นตาต� นใจกับนวัตกรรม 

สินคาและบริการเพ� อการพักอาศัย ภายใต

แนวคิด “ยกระดับสูความยั่งยืน” ผาน 

3 โซนแหงความสมารท พรอมกิจกรรม

มากมาย อาทิ บูธตรวจเช็คสุขภาพฟรี 

3 รายการ บูธตลาดนัดแรงงาน นอกจากนี้ 

ยังจัดโซนเพ� อนักชอป จําหน�ายสินคา

ราคาพิเศษ พรอมเปดตลาดชุมชน โอปอป 

มารเก็ต มุมสินคาออรแกนิก กิจกรรม

บนเวทีใหทุกคนไดรับความรูและความ

สนุกสนาน อาทิ เสวนาพิเศษจากกูรูวงการ

รีไซเคิล, กิจกรรมเลนเกมรับของรางวัล, 

ดนตรีอะคลูติกที่จะมาบรรเลงสรางความ

ผอนคลาย ใหเดินชม ชอป ชิม ชิล และ

ลุนรับของรางวัลจากกิจกรรมพิเศษ ตลอด 

4 วันของการจัดงานระหวางวันที่ 17–20 

พฤษภาคม เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณ

ลานกิจกรรมเอาทเล็ท สแควร เมืองทองธานี 

กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกรอง กับ

งาน มหกรรมสุขภาพ Bumrungrad Health 

Fair 2022 ภายใตคอนเซ็ปต “Health is 

Wealth” เพราะสุขภาพดี คือความมั่งคั่งที่

ยั่งยืน โดยในปนี้ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

ขอมอบความปรารถนาดี ใหคุณและคนที่

คุณรัก ไดดูแลสุขภาพดวยแพ็กเกจตรวจ

สุขภาพเชิงลึกตามมาตรฐานบํารุงราษฎร 

ในราคาสุดเอ็กซคลูซีฟ มากกวา 50 รายการ 

อาทิ แพ็กเกจตรวจเชิงลึกสําหรับสุภาพสตรี 

สุภาพบุรุษ LGBTQ Pride สุขภาพสําหรับ

เด็ก สุขภาพกระดูกและขอ ออฟฟศซินโดรม 

สุขภาพหัวใจ สมอง การคัดกรองมะเร็ง 

และแพ็กเกจแนะนําอ� น ๆ  อีกมากมาย สามารถ

เลือกซ้ือแพ็กเกจท่ีรวมรายการ ได ณ อาคาร B 

โถงล็อบบี้ ชั้น G โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 

09.00 – 17.00 น. นอกจากนี้ มารวม

อัพเดทเคล็ดลับดานสุขภาพกับทีมแพทย

บํารุงราษฎร ผาน Facebook Bumrungrad 

International ผูสนใจสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม ไดที่โทร.1378 หรือ www.

bumrungrad.com

SMILEYHOUND INNERWEAR 

จาก โอซีซี กรุป แนะนําถุงเทาคอลเลกชั่น

ใหม ‘SOCK CLASSIC COLLECTION’ 

ดีไซนไมซ้ําใคร ดวยลวดลายโลโกรูปสุนัข 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของแบรนด ที่มี

ความเทและคลาสสิก ผลิตจากผาเนื้อนุม

คุณภาพสูง สวมใสสบาย ระบายอากาศไดดี 

ไมทําใหเกิดกลิ่นอับชื้นเวลาสวมใส และ

ยืดหยุนพิเศษ ตอบโจทยทุกไลฟสไตล มีให

เลือก 3 สี (ขาว, น้ําเงิน, ดํา) ราคาคูละ  

390 บาท สามารถดูรายละเอียดและซ้ือสินคา

ไดที่ชองทาง Facebook และ Instagram : 

Smileyhound Innerwear, Line My shop : 

@smh_innerwear หรือแผนกชุดช้ันในชาย 

สาขาโรบินสัน พระราม 9 ชั้น 3 และช็อป 

Smileyhound 4 สาขา ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป

ส ม า ค ม แ พ ท ย ผิ ว ห นั ง แ ห ง

ประเทศไทย ขอเชิญประชาชนและผูสนใจ

ทั่วไปเขารับชม Facebook Live ผานเพจ

เฟซบุก “ครบเคร� องเร� องผิวหนัง” ใน EP.20  

ตอน “หัตถการเสริมความงามพรอมเปดแมส”  

ในวันเสาร ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 

19.00-20.00 น.  โดยไดรับเกียรติจาก 

ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 

และ ผศ.พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป  

ประชาสัมพันธสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย เปนวิทยากรและ พญ.ชินมนัส 

เลขวัต ประชาสัมพันธสมาคมแพทยผิวหนัง

แหงประเทศไทย เปนผูดําเนินรายการ สนใจ

ตองการสอบถามปญหาเกี่ยวกับ เร� องของ

ร้ิวรอยภายใตหนากาก การยกกระชับใบหนา

หรือการรอยไหมใหหนาสวยหรือฉีดโบท็

อกซอยางไรใหดูดี สามารถสอบถามปญหา

เร� องเหลานี้ ได โดยการฝากขอความคําถาม 

ได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนังหรือเข้า

ศึกษาขอมูลไดที่ เว็บไซตสมาคมแพทย

ผิวหนังแหงประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

เชิญชวนผูที่กําลังมองหาอาชีพหรือ

ธุรกิจ รวมงาน แฟรนไชสสัญจร จังหวัด

สุราษฎรธานี จัดโดย โลตัส ยกขบวนทัพ

ธุรกิจแฟรนไชสช้ันนํา จัดโปรโมช่ันสุดพิเศษ 

หลากหลายแฟรนไชสลงทุนเริ่มตนเพียง

หลักหม� น อาทิ แฟรนไชสอาหาร แฟรนไชส

เคร� องด� ม แฟรนไชสตูหยอดเหรียญอัตโนมัติ  

แฟรนไชสธุรกิจบริการ  แฟรนไชสจําหน�าย

สินคาเบ็ดเตล็ด และอีกมากมาย รวมกวา 

20 แฟรนไชส เสิรฟพรอมพื้นที่เชาเปดราน

ภายในโลตัส คาเชาเริ่มตนเพียงหลักพัน 

สําหรับใครที่จองพื้นที่เชาลดราคาพิเศษ  ที่

สําคัญยังเปดบริการจองพื้นที่เชาเปดราน

ในโลตัสไดทั่วประเทศ  เฉพาะภายในงาน

เทานั้น!! อยากมีอาชีพหลักตองมาหาอาชีพ

เสริมหามพลาด  สรางรายไดยุคโควิด ตอง

ไมพลาดนัดนี้!! วันที่ 19-22 พฤษภาคม 

เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น 

ชั้น 3  โลตัส  สาขาสุราษฏรธานี  ผูที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนคลิกที่ลิงค https://

forms.gle/qmq1y3Ns83qZhHyo9

คณะอาชญาวิทยาและการบริหาร

งานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปดรับ

สมัครนอง ม.ปลาย รวมแคมป “นักสืบรุนจ๋ิว” 

(โคนัน รุน 4) แคมปที่จะเปดประสบการณ

ดานการสืบสวน สอบสวน จัดขึ้นในวัน

พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคมเวลา 09.00 - 

13.00 น. ณ หอง 1-301 อาคารอาทิตย 

อุไรรัตน (อาคาร1) มหาวิทยาลัยรังสิต สนใจ

ลงทะเบียนออนไลน ไดที่ https://forms.

gle/XQ3s5PWqCYvavgfKA โดยจะมีการ

พิจารณาคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมแบบ 

On-site ผานการตอบคําถามในกูเกิ้ลฟอรม 

รับจํานวนจํากัดเพียง 60 คนเทานั้น (รวม

แคมปฟรี) สอบถามเพิ่มเติมไดที่เพจ คณะ

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต     

ซีคอนฯ รวมกิจกรรมรณรงคเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และ ส.ก.     จรัญ ผูพัฒน รองกรรมการ

ผูจัดการสํานักส� อสารการตลาดและองคกรสัมพันธ ศูนยสรรพสินคาซีคอน บางแค รวม

กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร โดยมี เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน พรอมทั้ง

ผูอํานวยการเขตกลุมกรุงธนใตจํานวน 7 เขต ที่ ซีคอน บางแค

เปดรานเลโกสาขาใหมลาสุดแหงที่ 3 ของประเทศ ที่ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา      

ขวัญชัย อัสนี เปดรานเลโก สาขาใหมลาสุด แหงที่ 3 ในประเทศไทย  พรอมจุดแลนด

มารคกําแพงโมเสกเลโกใหญท่ีสุดในประเทศ เอาใจแฟนเลโกตัวจริง โดยมี ชูเกียรติ โตกมลธรรม 

ทรงศิริ มะโนนันทิ พิสมัย สีหวัลลภ วราวุธ วรภมร นานา ไรบีนา และ คุณาวุฒิ ไตรนิพัฒนพงษ 

รวมงาน  บริเวณชั้น 2  ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

าพที่เห็นนี้คือประธานาธิบดี Sauli Niinisto กับ

นายกรัฐมนตรี Sanna Marin ของฟินแลนด์

ที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์อย่างเป็นทางการว่า

ประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียแห่งนี้จะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

NATO แน่นอนแล้ว

รอเพียงขอเสียงโหวตให้ผ่านมติในรัฐสภาซึ่งพรรค

รัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่แล้ว

เป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์สำาหรับประเทศ

เล็กๆ ที่มีชายแดนติดกับรัสเซียยาวถึง 1,340 กิโลเมตร ที่ได้

พยายามรักษาสถานะ “เป็นกลาง” มาตั้งแต่หลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง

แต่เมื่อรัสเซียบุกยูเครน ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ผู้นำาฟินแลนด์ทั้งสองประกาศว่าประชาชนฟินแลนด์

ส่วนใหญ่ต้องการจะให้เข้าร่วมนาโต เพราะเกิดหวั่นไหวมาก

หลังรัสเซียส่งทหารบุกยูเครน

Niinisto ยกหูถึงประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเพื่อแจ้ง

การตัดสินใจนี้ให้ได้รับทราบ

ปูตินเตือนว่าการตัดสินใจเช่นนั้นเป็น “ความผิดพลาด”

แต่ได้ขู่ว่าจะสั่งสอนฟินแลนด์ทางทหารหรือไม่นั้น ยัง

ไม่ได้รับการเปิดเผย

เมื่อฟินแลนด์เดินหน้าเช่นนี้ก็เชื่อว่าสวีเดนก็จะตามมา

ในเส้นทางเดียวกัน

ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับรัสเซีย

ที่น่าสนใจมาก

“อดีตอันยากลำาบาก” ของสวีเดนและฟินแลนด์กับ

รัสเซียย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 และ 18 เมื่อพระเจ้าซาร์

แห่งจักรวรรดิรัสเซียพยายามยึดครองฟินแลนด์ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า 

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 12 ของสวีเดนส่งกองทัพยึดครองบาง

ส่วนของรัสเซียในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 แต่พ่ายแพ้ในยุทธการ

ที่ Poltava ในยูเครนในปัจจุบัน

ทหารรัสเซียขณะนั้นอยู่ใต้การบัญชาการรบของพระเจ้า

ซาร์ปีเตอร์มหาราช 

น่ันคือจุดส้ินสุดของสวีเดนในฐานะมหาอำานาจในยุโรปเหนือ

สวีเดนสูญเสียฟินแลนด์ให้กับรัสเซียในสงครามในปี พ.ศ.

2352 ทำาให้ฟินแลนด์กลายเป็นดินแดนปกครองตนเองของ

จักรวรรดิรัสเซีย 

ในความโกลาหลที่เกิดจากการปฏิวัติรัสเซียในปี 2460 

ฟินแลนด์ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมในปีนั้น

หลังจากอิสรภาพของ

ฟินแลนด์และก่อนสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง นาซีเยอรมันและ

สหภาพโซเวียตได้ทำาสนธิ

สัญญาไม่รุกรานกันและกัน

ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงลับท่ี

กำาหนดให้ฟินแลนด์ เอสโตเนีย 

และลัตเวียตกอยู่ภายใต้ “เขต

อิทธิพล” ของสหภาพโซเวียต

ต่อมากองทัพแดงของ

โจเซฟ สตาลิน เข้าโจมตี

ฟินแลนด์ในปี 2482 

เรียกการศึกครั้งนั้นว่า 

“สงครามฤดูหนาว”

แม้จะมีศักยภาพ

ทางทหารน้อยกว่ามาก แต่

ฟินแลนด์ก็ปักหลักต่อสู้

กับการรุกรานของสหภาพ

โซเวียตอย่างเด็ดเดี่ยว

ฟินแลนด์ขอความช่วย

เหลือจากพันธมิตรตะวันตก 

แต่ก็ไม่ได้รับคำาตอบ 

ฟินแลนด์สูญเสียดินแดนประมาณ 10% ให้กับสหภาพ

โซเวียตในสัญญาสงบศึกกับมอสโกในเดือนกันยายน พ.ศ.2487 

และต้องอพยพผู้คนกว่า 400,000 คน หรือ 11% ของ

ประชากรออกจากดินแดนที่เสียไป

นอกจากน้ี ฟินแลนด์ยังต้องลงนามในความตกลงมิตรภาพ 

ความร่วมมือ และความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันกับรัสเซียในปี 2491 

ประธานาธิบดี 

Urho Kekkonen ท่ี

บริหารฟินแลนด์

อย่างยาวนาน 2499 ถึง 2525 มุ่งเน้นท่ีการรักษาความสัมพันธ์ฉัน

มิตรกับมอสโก เพื่อรักษาเอกราชโดยหลีกเล่ียงความขัดแย้ง 

นโยบายรักษาความเป็นกลาง อดทนอดกลั้น ไม่ทำา

ตนเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซีย นี่แหละที่เรียกกันว่าเป็นแนวทาง 

Finlandisation

หรือจะเรียกว่า “ฟินแลนด์ โมเดล” ก็ไม่ผิดนัก

การสิ้นสุดของสงครามเย็นทำาให้

ฟินแลนด์ก้าวออกจากเงาของรัสเซีย 

และเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 2538 

และเป็นส่วนหนึ่งของยูโรโซนในปี 2542

ในขณะนั้นการเข้าร่วมสหภาพ

ยุโรปและการลงนามในมาตรการ

ป้องกันร่วมกัน หมายความว่าฟินแลนด์

เปลี่ยนจากความ “เป็นกลาง” อย่าง

เป็นทางการเป็นนโยบาย “ไม่ฝักใฝ่ฝ่าย

ทหาร” 

แต่ในช่วงนั้นฟินแลนด์เลือกที่จะ

ไม่เข้าร่วม NATO ซึ่งเป็นพันธมิตรด้าน

การป้องกันประเทศตะวันตก

โพลหลายสำานักยืนยันว่าจนถึงปี 

2563 มีประชากรฟินแลนด์เพียง 20% 

เท่านั้นที่ต้องการให้ประเทศของตนเข้า

ร่วม NATO 

แต่พอรัสเซียบุกยูเครนซึ่งเป็น

เพื่อนบ้านของฟินแลนด์ ทัศนคติของ

ชาวฟินแลนด์ก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน

กลายเป็นว่าประมาณ 76% ของ

ชาวฟินน์สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก NATO

ที่ต่อต้านลดลงมาเหลือ 12% 

“เราได้เห็นแล้วว่ารัสเซียมีพฤติกรรมอย่างไรในยูเครน และ

แน่นอน เราต้องพิจารณาว่าวิธีใดท่ีจะดีท่ีสุด เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องอย่าง

น้ีจะไม่เกิดข้ึนกับฟินแลนด์” ซานนา มาริน นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ 

กล่าวก่อนการประชุมของฟินแลนด์ การตัดสินใจของนาโต

ความสัมพันธ์ของสวีเดนกับรัสเซียในประวัติศาสตร์ก็น่า

สนใจมากเช่นกัน 

สวีเดนและรัสเซียไม่ได้ทำาสงครามกันตั้งแต่ปี 2352 

เมื่อสวีเดนต้องยกฟินแลนด์ให้รัสเซีย

สวีเดนให้ฟินแลนด์ยืมเครื่องบินทหารตอนถูกโจมตีโดย

รัสเซียในช่วงสงครามฤดูหนาวในปี 2482 

แต่สวีเดนก็พยายามคงความเป็นกลางตลอดช่วง

สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็น

ด้วยบทบาทอย่างเป็นทางการของสวีเดนในฐานะ

ที่ “เป็นกลาง” ทำาให้สามารถวิจารณ์ทั้งสหภาพโซเวียตและ

สหรัฐอเมริกา 

แต่ในช่วงสงครามเย็นนั้น สวีเดนมีข้อตกลงลับที่สหรัฐฯ 

จะเข้ามาปกป้องสวีเดนหากโซเวียตโจมตี

สวีเดนและสหภาพโซเวียตมีข้อพิพาททางการทูตหลาย

ครั้งตลอดช่วงสงครามเย็น 

ส่วนใหญ่มักเป็นประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดน่านน้ำา

เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในยุค 50 เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบิน

รบของโซเวียตยิงเครื่องบินสวีเดน 2 ลำา พลเรือน 1 ลำาตก

เหนือทะเลบอลติกในปี 2495 

ในปี 2524 เรือดำาน้ำาชั้น “วิสกี้” ของโซเวียตได้วิ่งเกย

ตื้นชายฝั่งทางตอนใต้ของสวีเดน 

เรียกกันว่าเป็น “เหตุการณ์วิสกี้ออนเดอะร็อกส์” 

สวีเดนบอกว่า ตรวจพบรังสีที่บ่งชี้ว่าเรือลำาดังกล่าวติด

อาวุธนิวเคลียร์ 

มีการแลกเปลี่ยนข้อกล่าวหาทางการทูตกันอยู่ 10 วัน

แต่ไม่มีข้อสรุปว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ได้ละเมิดข้อตกลง 

หรือจงใจที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับฟินแลนด์และ

สวีเดน จึงมีเรื่องระหองระแหงในฐานะเพื่อนบ้านยักษ์กับชาติ

เล็กๆ ที่ถูกกำาหนดโดยภูมิศาสตร์ที่ต้องอยู่ร่วมกัน

แต่วันนี้นโยบาย “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” ของทั้งสองประเทศ

กำาลังถูกสลัดทิ้งอย่างเป็นทางการ

เปิดศักราชแห่งการเผชิญหน้าที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะ

ทำาให้สงครามยูเครนขยายวงไปสู่ “เขตอิทธิพล” ของ NATO 

อย่างน่ากังวลยิ่ง.

ภ

ทหารยูเครนตอบโต้กลับ

เคลื่อนถึงชายแดนรัสเซีย

ย้อนดูอดีตที่ยุ่งยากของ

รัสเซีย-ฟินแลนด์-สวีเดน

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ยกคํารองขอ

บริษัท สุพรีม โพรดักส จํากัด ลูกหนี้

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๕/๒๕๖๕

       คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๗/๒๕๖๕

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท สุพรีม โพรดักส จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟู

กิจการตอศาลลมละลายกลางขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ บริษัท สุพรีม โพรดักส จํากัด ลูกหนี้ เม� อวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกคํารองขอ

 จึงประกาศใหเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail :bkcc@coj.go.th

เคียฟ/สตอกโฮล์ม • ยูเครนเผยว่าทหาร                                                    

ของตนท่ีปกป้องนครคาร์คิฟ เมืองใหญ่

อันดับ 2 ของประเทศขับไล่ทหารรัสเซีย

ออกจากเมือง ทหารยูเครนเคลื่อนกำาลัง

จนถึงชายแดนรัสเซียใกล้กับคาร์คิฟ ด้าน

รัฐสภาของฟินแลนด์และสวีเดนเปิดอภิ 

ปรายเรื่องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต 

รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงาน

สถานการณ์การสู้รบของสงครามในยูเครน

เมื่อวันจันทร์ท่ี  16 พฤษภาคม 2565 ว่า

ทหารยูเครนท่ีปกป้องนครคาร์คิฟ เมือง

ใหญ่อันดับ 2 ของยูเครนทางตะวัน

ออกเฉียงเหนือของประเทศ ตอบโต้

การรุกรานของรัสเซียจนสามารถขับไล่

ทหารรัสเซียออกจากเมือง และทหาร

ยูเครนเคลื่อนกำาลังจนถึงชายแดนรัสเซีย

ได้แล้ว 

กระทรวงกลาโหมยูเครนโพสต์

ทางเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลา

ท้องถิ่นว่า กองพันที่ 227 ของกองพล

น้อยที่ 127 แห่งกองทัพยูเครน เคลื่อน

กำาลังพลถึงชายแดนรัสเซียได้แล้ว นับ

เป็นชัยชนะร่วมกันของทหารยูเครน 

โอเลห์ ซิโนกูบอฟ ผู้ว่าการแคว้น                                                     

คาร์คิฟเขียนทางเทเลแกรมว่า ทหาร

กองพันที่ 227 ของยูเครนช่วยซ่อม 

แซมป้ายท่ีพรมแดนรัสเซีย “เราขอขอบ                                                     

คุณทุกๆ คนที่เสี่ยงชีวิตของตน, ปลด

ปล่อยยูเครนจากการรุกรานของรัสเซีย 

ยังมีงานอีกมากมายที่รอพวกเราอยู่”

มีการเผยแพร่วิดีโอทหารยูเครน

ท่ีใส่ชุดพรางและถือปืนยืนอยู่รอบด่าน

ชายแดนรัสเซียท่ีทาสีเหลืองและน้ำาเงิน

ซ่ึงเป็นสีธงชาติยูเครน ทหารคนหน่ึงพูด

ว่า “เรามาถึงชายแดนของสหพันธรัฐ

รัสเซียที่เข้ามายึดครองประเทศเราได้

แล้ว เราทำาได้ เราอยู่ที่นี่แล้ว”

ด้านรัฐสภาของฟินแลนด์และ

สวีเดนเปิดประชุมเพ่ืออภิปรายเร่ืองท่ี                

จะสมัครเป็นสมาชิกขององค์การสนธิ                                                                  

สัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ภาย 

ในสัปดาห์นี้เมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นผล

จากการรุกรานรัสเซียของยูเครน 

ประธานาธิบดีเซาลี นีนิสตอ 

ของฟินแลนด์ และนายกรัฐมนตรีซัน

นา มารีน ร่วมกันแถลงความตั้งใจของ

ฟินแลนด์ท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตเม่ือ                                                 

วันอาทิตย์ ขณะที่พรรคสังคมนิยมประ                                                    

ชาธิปไตย ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของ

สวีเดนแถลงสนับสนุนการเข้าเป็นสมา 

ชิกนาโตของสวีเดน 

ฟินแลนด์เปิดประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรเพื่ออภิปรายในญัตตินี้เมื่อวัน

จันทร์ โดยมี ส.ส.ถึง 150 คน จาก

ทั้งหมด 200 คนที่ยื่นขออภิปราย ส่วน

ผลโพลล่าสุดของชาวฟินแลนด์ต่อเรื่อง

นี้ มีผู้สนับสนุนให้ฟินแลนด์เข้าร่วมนา

โตมากกว่า 3 ใน 4 

ส่วนนายกรัฐมนตรีมักดาลีลา 

แอนเดอร์สัน ของสวีเดน หารือในเรื่อง

น้ีต่อท่ีประชุมรัฐสภาในวันเดียวกัน ก่อน

ท่ีรัฐบาลสวีเดนจะประกาศการขอสมัคร

เป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการ 

แอนเดอร์สันกล่าวต่อท่ีประชุม

รัฐสภาว่า สวีเดนเป็นประเทศเดียวใน

ภูมิภาคทะเลบอลติกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก

นาโตนับเป็นจุดอ่อนมาก  ๆ ในสถานการณ์

รัสเซียบุกยูเครนย่ิงเพ่ิมความกดดันต่อ

สวีเดน และจากท่ีฟินแลนด์แสดงเจตจำา 

นงสมัครเป็นสมาชิกนาโต เพื่อความม่ัน 

คงของประเทศ สวีเดนควรสมัครเป็น

สมาชิกนาโตพร้อมฟินแลนด์.

‘คิม’ จวกสาธารณสุขรับมือไวรัสแย่

โซล • คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจการรับมือการระ 

บาดของโควิด-19 ในประเทศ มีคำาสั่งให้กองทัพช่วยแจกจ่ายยาแล้ว ตาม

รายงานของสื่อเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ ในขณะที่เกาหลีเหนือมีผู้เสียชีวิต

จากการติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้ว 50 ราย สื่อทางการระบุว่าประชาชน

มากกว่า 1 ล้านคนป่วยจากสิ่งที่ทางเปียงยางอ้างว่า “เป็นไข้” ทั้งที่ผู้นำาคิม

ได้สั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้ว คิมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขสำาหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองแบบขอไปทีในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความล้มเหลวท่ี

จะให้ร้านขายยาสามารถเปิด 24 ช่ัวโมงทุกวัน เพื่อกระจายยาให้ได้มากท่ีสุด 

คิมสั่งให้กองทัพออกไปช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับการจัดหายาในกรุงเปียง 

ยางในทันท ี

กราดยิงในโบสถ์แคลิฟอร์เนียดับ 1 สาหัส 4

ลากูนาวูดส์ • เอเอฟพีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 คน หลัง

จากตกเป็นเหยื่อในเหตุกราดยิงที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้ลอสแองเจลิส ตำารวจ

กล่าวว่าเหตุเกิดขึ้นไม่นานก่อนเวลา 13.30 น. วันอาทิตย์ ขณะมีงานเลี้ยง

หลังพิธีช่วงเช้าท่ีโบสถ์เจนีวาเพรสไบทีเรียน เมื่อมือปืนเร่ิมลงมือภายในอาคาร

ของโบสถ์ในเมืองลากูนาวูดส์ที่มีคนอยู่ราว 30-40 คน สมาชิกของโบสถ์ช่วย

กันจับตัวคนร้ายไว้ได้และยึดอาวุธไว้ได้อย่างน้อย 2 ชิ้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะมา

ถึงที่เกิดเหตุ เจฟฟ์ ฮัลล็อก ปลัดเทศมณฑลออเรนจ์ กล่าวชื่นชมความกล้า

หาญของสมาชิกโบสถ์ที่ช่วยกันจับกุมคนร้าย เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต 

1 รายในที่เกิดเหตุ และอีก 4 คนอาการในขั้นวิกฤต กระทรวงต่างประเทศ

ไต้หวันระบุว่า เหยื่่อทั้งหมดเป็นชาวไต้หวัน อายุระหว่าง 66-92 ปี ฮัลล็อก

เผยว่ามือปืนรายนี้เป็นชาย คาดว่าเป็นชาวเอเชีย อายุราว 60 ปี

นักศึกษาปักกิ่งประท้วงกฎคุมโควิด

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า นักศึกษาหลายร้อยคนในมหาวิท 

ยาลัยชั้นนำาของปักกิ่ง ได้ออกมาประท้วงต่อต้านมาตรการการควบคุมโควิด-

19 ที่เข้มงวดภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นการท้าทายที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นให้เห็น

บ่อยนัก หลังจากที่หลายคนรู้สึกโกรธแค้นต่อกฎใหม่ๆ ที่เข้มงวดเกินไป จีน

เป็นเพียงประเทศเดียวที่ยังยึดนโยบายโควิดเป็นศูนย์ แต่การออกมาตรการ

และข้อจำากัดต่างๆ ได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะการ

ล็อกดาวน์, สถานที่กักกันที่เข้มงวด และกฎบังคับที่เข้มงวดหลายอย่างใน

กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 รายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่าน

มา ร้านอาหารและพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ปิดให้บริการ ประชาชนจำานวน

หลายล้านคนเจอกับการตรวจหาเชื้อรายวัน และต้องทำางานจากที่บ้าน แต่

ความโกรธปะทุขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ ล่าสุดเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง หลังทาง

สถาบันพยายามที่จะบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดใหม่ๆ เพิ่ม รวมถึงห้ามสั่ง

อาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่.

ยิงในโบสถ์ • รถตำารวจจอดหน้าโบสถ์เจนีวาเพรสไบทีเรียน เมืองลากูนาวูดส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เกิดเหตุยิงใน

โบสถ์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 



จี้นายกฯ

ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขต

พัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (สกพอ.) ที่เป็น

หน่วยง�นรัฐรับผิดชอบพื้นที่อีอีซี ร่วมเป็น

เจ้�ภ�พกับกรมธน�รักษ์คัดเลือกโครงก�ร

ประมูลท่อส่งน้ำ�อีอีซี เพร�ะพื้นที่อีอีซีเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกฎหม�ยรองรับโดย

เฉพ�ะ ควรให้อีอีซีเข้�ไปมีส่วนร่วมบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กรน้ำ�ในพื้นที่ตัวเอง ให้เกิด

ก�รบริห�รจัดก�รร่วมกับกรมธน�รักษ์ ห�ก

ให้ใช้กฎหม�ยของกรมธน�รักษ์เพียงอย่�ง

เดียวอ�จเกิดปัญห�ได้ 

“โดยเฉพ�ะเรื่องก�รส่งมอบระบบ

ท่อส่งน้ำ�ในอีอีซี 2 ส�ย ที่จะหมดสัมปท�น 

ปี 2566 อ�จเกิดก�รตีคว�มในกรรมสิทธิ์

ได้ว่� ระบบท่อเหล่�นี้เป็นของใครระหว่�ง

บริษัท อีสท์วอเตอร์ที่เป็นเจ้�ของสัมปท�น

เดิมกับกรมธน�รักษ์ เกรงว่�เมื่อครบสัญญ�

ปี 2566 จะเกิดปัญห�บริษัทเดิมไม่ส่งมอบ

ระบบท่อให้บริษัทใหม่เข้�รับช่วงต่อ โดย

อ้�งก�รเป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่ง

น้ำ� ทำ�ให้ง�นไม่เดินหน้� ดังนั้นเพื่อป้องกัน

ก�รเกิดปัญห�เรื่องก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ท่อส่ง

น้ำ� ควรให้อีอีซีเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รร่วมคัด

เลือกประมูลโครงก�รด้วย” น�ยไชย�กล่�ว.  

ปลุกหยุดวงจร

สร้�งคว�มปรองดอง เพื่อสังคมสันติสุข” 

ระบุว่� เหตุก�รณ์พฤษภ�คม 2535 เป็น

เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงที่นำ�ม�ซึ่งคว�มสูญ

เสีย มีทั้งคนต�ยและคนห�ย และก็นำ�ม�ซึ่ง

คว�มเป็นประช�ธิปไตยที่ใกล้เคียงกับคว�ม

สมบูรณ์ที่สุด แต่ตลอดระยะเวล� 30 ปีที่

ผ่�นม� ระบอบประช�ธิปไตยก็ล้มลุกคลุก

คล�นม�โดยตลอด ส�เหตุม�จ�กนักก�ร

เมืองที่ฉ้อฉลและทห�รที่ทำ�ก�รรัฐประห�ร 

กล�ยเป็นวงจรอุบ�ทว์ท�งก�รเมืองไทยที่

ยังห�ท�งออกไม่ได้   

ก�รจัดง�นรำ�ลึก 30 ปีพฤษภ�ประช�

ธรรม โดยคณะกรรมก�รจัดง�น 30 ปี

พฤษภ�ประช�ธรรมปี 2565 จึงเน้นสืบส�น

ภ�รกิจ 30 ปีวีรชนพฤษภ� 35 หยุดวงจรก�ร

รัฐประห�รเพื่อสร้�ง “ประช�รัฐธรรมนูญ” 

ยุติบทบ�ททห�รกับก�รแทรกแซงก�รเมือง

ไทย โดยได้มีก�รประส�นง�นกับองค์กร

ต่�งๆ ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ รวม

ทั้งเย�วชนคนรุ่นใหม่เข้�ม�มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม และเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุก�รณ์ ไม่ว่�จะมีจุดยืนท�งก�รเมือง

แตกต่�งกัน  ม�แลกเปลี่ยนคว�มเห็นถอด

บทเรียนร่วมกัน ในก�รจัดง�นทุกปีได้เชิญ

ทุกฝ่�ยม�ร่วมกิจกรรม รวมทั้งประช�ชน

ที่เคยผ่�นเหตุก�รณ์พฤษภ� 35 ม�ร่วม

กิจกรรมเหมือนเช่นทุกปี โดยไม่มีก�ร

แบ่งแยก และเชิญตัวแทนรัฐบ�ลม�ร่วม

ง�นด้วย “เพื่อแสดงคว�มรับผิดชอบต่อ

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในน�มรัฐ” 

สังคมไทยมีประเพณีและวัฒนธรรม

อันงดง�ม คนไทยทุกเชื้อช�ติอยู่ร่วมกันม�

อย่�งสันติสุข แม้จะมีคว�มแตกต่�งท�ง

คว�มคิด จุดยืนท�งก�รเมืองต่�งกัน จนเกิด

คว�มขัดแย้ง บ�งครั้งนำ�ไปสู่คว�มรุนแรง

เกิดคว�มสูญเสียทั้งสองฝ่�ย แต่คนไทยก็ให้

อภัยและอโหสิกันได้เสมอ เช่นเดียวกับญ�ติ

วีรชนพฤษภ� 35 ที่ได้อโหสิให้กับ พล.อ.สุจินด� 

คร�ประยูร  เพื่อให้เกิดคว�มปรองดองและ

สันติสุขขึ้นในสังคมไทย แต่เมื่อเกิดเหตุก�รณ์

รัฐประห�ร 2 ครั้งล่�สุด คือ 19 กันย�ยน 2549 

และ 22 พฤษภ�คม 2557 ทำ�ให้สังคม

ไทยเกิดคว�มแตกแยกร้�วลึกถึงระดับเด็ก

เย�วชน และยังส่งผลกระทบถึงสถ�บันพระ

มห�กษัตริย์อย่�งที่ไม่เคยปร�กฏม�ก่อน ห�ก

ทุกฝ่�ยไม่ถอดบทเรียนและห�ท�งออกร่วม

กันเพื่อขจัดเงื่อนไขคว�มรุนแรง ก็อ�จเกิด

เหตุก�รณ์ซ้ำ�รอยประวัติศ�สตร์ขึ้นอีก และ

จะรุนแรงกว่�ทุกครั้ง

ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมญ�ติ

วีรชนพฤษภ� 35 ได้พย�ย�มทำ�ทุกวิถี

ท�งเพื่อส�นต่อเจตน�รมณ์ และเชิดชู

เกียรติเหล่�วีรชนที่สละเลือดเนื้อและ

ชีวิตเพื่อประช�ธิปไตย ได้ประส�นง�น

และร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่�งๆ ม�โดย

ตลอด เพื่อให้สังคมไทยเกิดคว�มส�มัคคี

ปรองดอง ยุติคว�มขัดแย้ง ร่วมกันพัฒน�

ระบอบประช�ธิปไตยให้เข้มแข็ง สร้�ง

รัฐธรรมนูญของประช�ชนให้เป็นจริง ก�ร

ทำ�ง�นท่�มกล�งสังคมที่แตกแยกท�งคว�ม

คิดเช่นนี้ต้องเปิดใจให้กว้�ง พร้อมรับฟัง

คว�มคิดเห็นที่แตกต่�งจ�กทุกภ�คส่วนของ

สังคม ซึ่งคิดต่�งกันได้แต่ไม่ควรแตกแยก 

ไม่สร้�งคว�มเกลียดชัง 

 “ง�นรำ�ลึก 30 ปีพฤษภ�ประช�

ธรรม คงจะได้ถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อ

ร่วมกันพัฒน�ประช�ธิปไตยให้เข้มแข็ง  

หยุดวงจรอุบ�ทว์ ทั้งนักก�รเมืองที่ฉ้อฉล

และทห�รที่รัฐประห�ร และหวังว่�รัฐบ�ล

จะตระหนักและขจัดเงื่อนไขคว�มรุนแรง 

ทำ�ให้สังคมไทยเกิดคว�มส�มัคคีปรองดอง 

ด้วยก�รนิรโทษกรรมต�มแนวท�งที่สภ�

ปฏิรูปแห่งช�ติ (สปช.) เคยเสนอไว้ เพื่อ

สังคมไทยจะได้อยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุข

ตลอดไป” แถลงก�รณ์ระบุ

วันเดียวกัน ที่ล�นกิจกรรมใต้อ�ค�ร

ศิล�บ�ตร ม.ร�มคำ�แหง เครือข่�ยร�มคำ�แหง

เพื่อประช�ธิปไตยจัดกิจกรรม “รำ�ลึก 30 ปี 

พฤษภ�ทมิฬ 2535” โดยมีทั้งศิษย์เก่�

และศิษย์ปัจจุบันทยอยขึ้นเวทีกล่�วรำ�ลึก

เหตุก�รณ์ ก่อนเสวน�เรื่อง  “รัฐธรรมนูญ

ต้องม�จ�กประช�ชน” 

โดย ดร.ปริญญ� เทว�นฤมิตรกุล 

อ�จ�รย์คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรม 

ศ�สตร์ กล่�วตอนหนึ่งว่� จ�กอดีตจนถึง
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12

รวบ ผช.ผญบ.นำาต่างด้าวข้ามแดน

เชียงใหม่  • วันที่ 16  พ.ค.65 เจ้�หน้�ที่ทห�รมณฑลทห�รบกที่ 33 

แจ้งว่�  จ�กก�รจัดกำ�ลังพลของศูนย์อำ�นวยก�รแก้ไขปัญห�คว�ม

มั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่ เพื่อ คุมเข้มต�มแนวช�ยแดน

สกัดกั้นก�รลักลอบหลบหนีเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ยและสิ่งผิด

กฎหม�ย  ล่�สุดจับแรงง�นต่�งด้�วช�วเมียนม�ได้ 45 ร�ย และ

ผู้นำ�พ�อีก 3 ร�ย หลังสืบทร�บว่�มีขบวนก�รลักลอบนำ�พ�แรงง�น

ต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ยเข้�ม�ในพื้นที่ อ.อมก๋อย 

จ.เชียงใหม่ และตรวจพบผู้นำ�พ� 3 ร�ย เป็นช�วบ้�นพะกะเช 

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ประกอบด้วย น�ยวรวุฒิ ทัศสยุใพร เป็นผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้�นพะกะเช, น�ยก่อดี บำ�รุงบรรพต และเย�วชนอ�ยุ 17 ปี

อีกร�ย พร้อมรถยนต์กระบะ สีบรอนซ์ดำ� ไม่ติดแผ่นป้�ยทะเบียน, 

รถยนต์กระบะ สีบรอนซ์ หม�ยเลขทะเบียน บน 8858 ต�ก, รถยนต์

กระบะ สีบรอนซ์เงิน หม�ยเลขทะเบียน บน 9310 ต�ก  ทั้งหมด

ยอมรับว่� ได้นำ�พ�แรงง�นต่�งด้�วดังกล่�วเข้�ม�จริง แต่ได้รับแจ้ง

ข่�วว่�จะมีเจ้�หน้�ที่สกัดจับกุม จึงได้นำ�ไปปล่อยทิ้งไว้ให้หลบซ่อน

ตัวอยู่ในป่�ก่อนและจะกลับม�รับตัวภ�ยหลัง แต่ก็ม�ถูกจับกุมเสีย

ก่อน  โดยจับกุมแรงง�นต่�งด้�วได้ทั้งหมด 45 ร�ย เป็นช�ย 24 ร�ย 

และหญิง 21 ร�ย ทั้งหมดให้ก�รว่�เดินท�งม�จ�กเมืองเลอเกอ 

จังหวัดล�ยปอย ประเทศเมียนม� เข้�สู่ อ.อมก๋อย ยอมเสียค่�ใช้

จ่�ยให้ผู้นำ�พ�คนละ 20,000-23,000 บ�ท เป้�หม�ยเพื่อจะเข้�ไป

ทำ�ง�นที่กรุงเทพมห�นครและปทุมธ�นี

พบแล้ว นทท.ชาวเยอรมนีหลงทาง

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2565 ว่�ที่ พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ ส�รวัตร

ตำ�รวจท่องเที่ยวภูเก็ต กล่�วว่� กรณีนักท่องเที่ยวช�วเยอรมนี ชื่อ 

Ms.Barbara Elisabeth Monika Glag Lange อ�ยุ 76 ปี ได้ห�ย

ออกจ�กโรงแรม Maikhao Palm Beach resort and spa เมื่อวัน

ที่ 9 พ.ค.65 นั้น ปร�กฏว่�นักท่องเที่ยวคนดังกล่�วเข้�ม�ภูเก็ตเมื่อ

วันที่ 3 พ.ค.2565 กับครอบครัว มีโรคประจำ�ตัวจ�กโรคอัลไซเมอร์ 

ซึ่งญ�ติที่ม�ด้วยกันต่�งพักคนละห้อง ปล่อยให้น�งบ�ร์บ�ร�เป็น

อิสระ ส�ม�รถเดินไปไหนได้ เพร�ะว่�มีอุปนิสัยชอบเดิน เมื่อวันที่ 

5 พ.ค.65 ได้ห�ยตัวไปจ�กโรงแรมที่พัก แต่ติดต�มห�จนพบ และ

เช้�วันที่ 9 พ.ค.65 ได้เดินเท้�ออกจ�กที่พักแล้วห�ยตัวไปอีกครั้ง ซึ่ง

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและช�วบ้�นในพื้นที่แบ่งทีมค้นห�ทั้งท�งบก 

ท�งน้ำ� อุทย�นแห่งช�ติสิริน�ถ จัดเรือล�ดตระเวนค้นห�ต�มแนว

ช�ยฝั่ง ส่วนท�งอ�ก�ศ ทัพเรือภ�คที่ 3 ทำ�ก�รบินค้นห�ตรวจสอบ

ต�มแนวช�ยฝั่ง พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยรอบ และเมื่อวันที่ 16 พ.ค.65 เจ้�หน้�ที่บูรณ�ก�รกำ�ลังเดินเท้�

ค้นห�ต�มแนวช�ยห�ด ชุมชน และหมู่บ้�น ที่ค�ดว่�นักท่องเที่ยว 

จะเดินเข้�ไป ได้พบนักท่องเที่ยวเมื่อเวล�ประม�ณ 11.30 น. ใน

บริเวณภูเข�ของอุทย�นแห่งช�ติสิริน�ถห่�ง จ�กโรงแรมที่พักไป

ท�งห�ดในย�งประม�ณ 2 กิโลเมตร ขณะที่พบ นักท่องเที่ยวนั่ง

อยู่ในร่องน้ำ�บนภูเข�ในสภ�พอ่อนแรง เจ้�หน้�ที่ ได้ช่วยกันนำ� 

นักท่องเที่ยวส่ง รพ.ถล�ง ได้รับก�รดูแลอย่�งปลอดภัยแล้ว.

ปัจจุบัน เร�มีรัฐธรรมนูญม�แล้วหล�ยฉบับ 

แต่รัฐธรรมนูญปี 60 ถือว่�มีคว�มเลวร�้ย

ที่สุด เพร�ะให้อำ�น�จ ส.ว.ในก�รเลือก 

น�ยกฯ อีกทั้งยังมีก�รเขียนเอ�ไว้ให้มีก�ร

แก้ไขได้ย�กที่สุด ทั้งนี้ห�กย้อนไปในก�รทำ�

ประช�มติรัฐธรรมนูญปี 60 พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� กล่�วว่�จะไม่มีก�รสืบทอด

อำ�น�จ ขอให้มีก�รรับร่�งรัฐธรรมนูญไป

ก่อน แต่ตอนนี้เหลือเพียงอีก 3 เดือนจะอยู่

ในตำ�แหน่งน�ยกฯ ครบ 8 ปี จ�กนี้สิ่งที่ต้อง

ทำ�อย่�งเร่งด่วนก่อนเลือกตั้ง คือก�รแก้ไข

ม�ตร� 272 ตัดอำ�น�จ ส.ว.ในก�รเลือก

น�ยกรัฐมนตรี ส่วนจะแก้ไขตรงไหนนั้น ตน

คิดว่�ร่�งใหม่ทั้งฉบับดีกว่� เชื่อว่�โอก�สจะ

เปิดอีกครั้งเมื่อ ส.ว.ชุดนี้หมดอำ�น�จในอีก

สองปีข้�งหน้�

“ฝ่�ยประช�ธิปไตยต้องสรุปบทเรียน

โดยคิดแบบฝ่�ยเผด็จก�ร คือยกร่�งอย่�ง 

ไรเพื่อไม่ให้มีก�รฉีกรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น

อีก ทั้งนี้เผด็จก�รจะปกครองเร�ไม่ได้ 

ห�กเร�ปกครองตัวเองเป็น ซึ่งผมเชื่อว่�

ประช�ธิปไตยกลับม�แน่  เพร�ะประช�ชน

มีคว�มตื่นตัว แม้วันนี้ทุกอย่�งจะถอยหลัง

ไปม�ก” ดร.ปริญญ�กล่�ว

ดร.ปริญญ�กล่�วว่� อีกเรื่องสำ�คัญที่

จะต้องแก้ไขอำ�น�จ คือก�รรวมศูนย์อำ�น�จ 

เพร�ะทร�บหรือไม่ว่�ขน�ดผู้ว่�ฯ  กทม.ที่กำ�ลัง

จะเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. รมว.มห�ดไทยยัง

มีอำ�น�จในก�รสั่งปลดผู้ว่�ฯ กทม.และสั่งยุบ

สภ� กทม.ได้ ไม่ต้องพูดถึงองค์ก�รบริห�รส่วน

จังหวัด เทศบ�ล ห�กเป็นปฏิปักษ์ถูกสั่งปลด

หมด ดังนั้นต้องแก้ไขให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จ 

และแก้ไขกฎหม�ยที่มีก�รให้ตำ�รวจอยู่ภ�ยใต้

ก�รกำ�กับดูแลของน�ยกฯ 

ด้�นน�ยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธ�น

แนวร่วมประช�ธิปไตยต่อต้�นเผด็จก�ร

แห่งช�ติ (นปช.) กล่�วว่�  ประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงได้ย�กถ้�เร�ก้�วไม่พ้นคว�ม

กลัว  เพร�ะคว�มกลัวทำ�ให้เสื่อม และคว�ม

เสื่อมทำ�ให้กลัว วันนี้นักก�รเมืองจำ�นวน

ม�กไม่กล้�ท้�ท�ยเผด็จก�ร ไม่ว่�จะห�เสียง

ได้คะแนนเท่�ไหร่จะกลัวคณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง (กกต.), คณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.), 

ศ�ลธรรมนูญ, ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ดังนั้นจึง

ต�มไปเข้�คอกเผด็จก�ร ห�กม�ยืนอยู่ข้�ง

ประช�ธิปไตยจะมีแต่ห�ยนะ ฉะนั้นตนเชื่อ

ว่�ก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 272 เป็นไป

ได้ย�กไม่ส�ม�รถทำ�ได้ เพร�ะไม่มีใครยอม

ปลดอำ�น�จตัวเอง เหมือนกับคว�มคิดที่จะ

ให้มีก�รตั้ง ส.ส.ร.เป็นไปได้ย�กเพร�ะมีก�ร

ล็อกเอ�ไว้ 3-4 ชั้น ดังนั้นวันนี้เร�ต้องปลุก

ประช�ชนให้มีคว�มกล้�ที่จะไม่เลือกนักก�ร

เมืองประเภทที่สยบยอม.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ยกคํารองขอ

บริษัท ทรานสเทค จํากัด ลูกหนี้

      --------------------------------------------  

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๖/๒๕๖๕

       คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๙/๒๕๖๕

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท ทรานสเทค จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลางขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ของบริษัท ทรานสเทค จํากัด ลูกหนี้ เม� อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกคํารองขอ

 จึงประกาศใหเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail :bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ยกคํารองขอ

บริษัท สุพรีม ไฮทีรา จํากัด ลูกหนี้

      -------------------------------------------- 

              คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๗/๒๕๖๕

       คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๘/๒๕๖๕

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๖๕๖ บริษัท สุพรีม ไฮทีรา จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลางขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ บริษัท สุพรีม ไฮทีรา จํากัด ลูกหนี้ ตอมา เม� อวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกคํารองขอ

 จึงประกาศใหเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙   

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

กาญจนบุรี • วันท่ี 16 พ.ค.65 เวล� 

07.20 น. ร.ต.อ.สุเทพ มรกตจักษุพันธ์ุ 

รองส�รวัตร (สอบสวน) สภ.สำ�รอง 

อ.ท่�ม่วง จ.ก�ญจนบุรี รับแจ้งเหตุ

จ�กศูนย์วิทยุกู้ชีพขุนรัตน�วุุธ มูลนิธิ

มิร�เคิลออฟไลฟ์ประจำ� จังหวัด

ก�ญจนบุรี ว่�เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัส

ย่ีห้อเบนซ์ สีล�ยกร�ฟฟิก หม�ยเลข

ทะเบียน 30-0129 สุพรรณบุรี รับ-

ส่งคนง�นต�มโรงง�นต่�งๆ บนถนน 

ส�ย 3209 จ�กบ้�นหนองต�กย�-บ้�น

พังตรุ หน้�โรงเรียนบ้�นห้วยไร่ หมู่ 9 

ต.พังตรุ อ.ท่�ม่วง จ.ก�ญจนบุรี หลัง

รับแจ้งเหตุ ร.ต.อ.สุเทพได้ประส�นรถ

ดับเพลิง 4 แห่งใกล้เคียง ประกอบด้วย 

ทต.สำ�รอง ทต.บ้�นใหม่ ทต.หนอง

ต�กย� และ อบต.พังตรุ รวม 4 คัน รุด

เดินท�งไปช่วยระดมฉีดดับเพลิง ใช้

เวล�ฉีดประม�ณ 10 น�ทีจึงส�ม�รถ

ควบคุมเพลิงให้สงบได้

จ�กก�รสอบสวนเบ้ืองต้น

ทร�บว่� รถบัสคันดังกล่�วเป็นรถ

รับ-ส่งคนง�นในเครือโรงง�นไวต้� 

ประม�ณ 30 คน รับม�จ�กหน้� อบต.

แสนตอ อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี ม�

ส่งโรงง�นท่ีต้ังใหม่ในพ้ืนท่ี ต.หนอง

ต�กย� อ.ท่�ม่วง จ.ก�ญจนบุรี เมื่อ

เดินท�งไปถึงท่ีเกิดเหตุ เครื่องยนต์ใต้

ท้องรถเกิดขัดข้อง ทำ�ให้เกิดควันจ�ก

เครื่องยนต์ใต้ท้องรถและลุกล�มจุด

ติดเป็นไฟล�มไหม้ท้ังคัน แต่โชคดีท่ี

ตอนเร่ิมเกิดเหตุคนขับได้จอดรถและ

คนง�นท้ังหมดได้ลงจ�กรถปลอดภัย

ทุกคน ส่วนซ�กรถรอเจ้�หน้�ท่ีพิสูจน์

หลักฐ�นม�ตรวจสอบเพื่อห�ส�เหตุ

ก�รลุกไหม้ในคร้ังน้ีต่อไป

น�ยประเสริฐ ยังสุข อ�ยุ  

48 ปี เจ้�หน้�ท่ีอ�ส�สมัครกู้ชีพขุน

รัตน�วุธ เล่�ว่� รับแจ้งเหตุจึงรีบม�

ท่ีเกิดเหตุ เมื่อม�ถึงพบไฟลุกไหม้ใต้

ท้องรถล้อหลังด้�นซ้�ย มีควันไฟไหม้ 

ย�งระเบิด 2 เส้น จึงประส�นรถดับ

เพลิงม�ช่วยดับเพลิง คนง�นกว่�  

30 คนว่ิงลงจ�กรถหนีต�ยกันปลอดภัย

ทุกคน ส่วนรถทร�บว่�จะไปส่งคน

ง�นท่ีโรงง�นไวต้�หนองต�กย�.          

ไฟไหม้รถบัส

รับส่งคนง�น

30ชีวิตหนีต�ย
ตาก • ผบก.ภ.จว.ต�กสั่งไล่ล่�

ปิดเส้นท�งหลบหนีคนร้�ยบุก

ปล้นร้�นทองในห้�งดัง อ.เมือง

ต�ก กว�ดทองคำ�ไป 193 บ�ท 

ด้�น “แม่สอด 1.” สั่งชุดปร�บ

ปร�มอ�ชญ�กรรม-สืบสวนสกัด

กั้นห�กหนีม�พื้นที่ช�ยแดน

เมื่อวันที่  16 พฤษภ� 

คม 2565 พล.ต.ต.ปกปภพ บดี

พิทักษ์ “ต�ก 1.” ผู้บังคับก�ร

ตำ�รวจภูธรจังหวัดต�ก สั่งก�ร 

ให้ พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน  

ผู้กำ�กับก�ร สภ.เมืองต�ก จ.ต�ก, 

พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธ�รีไทย ผู้กำ�กับ

ก�รกองกำ�กับก�รสืบสวน ตำ�รวจ

ภูธรจังหวัดต�ก (สืบจังหวัด) และ

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ สภ.เมืองต�ก 

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจกองสืบจังหวัด 

เร่งติดต�มไล่ล่�คนร้�ยที่ก่อเหตุ

คดีอุกฉกรรจ์ ปล้นร้�นทอง ห้�ง

ทองเย�วร�ชสินทวี อ.เมืองต�ก 

กว�ดทองคำ�รูปพรรณไป 193 

บ�ท และเงินสดอีกนับแสนบ�ท 

โดยให้สืบสวนห�ข่�วติดต�ม

ไล่ล่� สกัดกั้นปิดเส้นท�งก�ร

หลบหนีทุกเส้นท�ง และยังสั่ง

ก�รให้ พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้ว

อ่อน “แม่สอด 1.” ผู้กำ�กับก�ร

สถ�นีตำ�รวจภูธรแม่สอด จ.ต�ก 

ปิดชายแดนล่าโจรปล้นทองจ.ตาก

สั่งก�รให้ตำ�รวจชุดปร�บปร�ม

อ�ชญ�กรรมพิเศษ (แม่สอด 1.), 

ตำ�รวจชุดสืบสวน สภ.แม่สอด ที่

มีพื้นที่ติดช�ยแดนไทย-เมียนม� 

ได้ออกสืบสวนติดต�มเพื่อสกัด

กั้นเส้นท�งที่คนร้�ยอ�จจะหลบ

หนีม�ยังช�ยแดนด้�น อ.แม่สอด 

ร�ยง�นข่�วแจ้งว่� เมื่อคืน

วันที่ 15 พฤษภ�คม 2565 เจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจ สภ.เมืองต�ก อ.เมือง

ต�ก จ.ต�ก ได้รับแจ้งเหตุปล้นร้�น

ทอง ห้�งทองเย�วร�ชสินทวี ใน

ห้�งบิ๊กซีเมืองต�ก ถนนพหลโยธิน 

อ.เมืองต�ก โดยนำ�กำ�ลังไปที่เกิด

เหตุ พบพนักง�นหญิงร้�นทอง  

3 คน อยู่ในอ�ก�รตกใจ และแจ้ง

กับเจ้�หน้�ที่ว่�มีคนร้�ยเป็นช�ย

สวมเสื้อแจ็กเกตและหมวกนิรภัย

สีแดง ก�งเกงสีข�ว พร้อมอ�วุธ

ปืนพกสั้น และข่มขู่พนักง�นจน

ส�ม�รถนำ�ทองไปหล�ยถ�ด ทั้งนี้ 

พนักง�นนำ�ทองคำ�รูปพรรณมอบ

ให้อย่�งไม่กล้�ขัดขืน เมื่อเป็นที่

พอใจแล้วคนร้�ยจึงออกจ�กห้�ง

ไป ซึ่งเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจทร�บ

ว่�คนร้�ยได้ทองคำ�เป็นทองรูป

พรรณไปจำ�นวน 193 บ�ท และ

เงินสดอีกจำ�นวนหนึ่ง 

โดยคนร้�ยมีรูปร่�งผอม

สูง ใส่เสื้อคลุมแขนย�วสีเท� 

สวมก�งเกงข�ย�วสีน้ำ�ต�ล สวม

ถุงมือผ้�สีข�ว สวมหมวกนิรภัย

สีแดงแบบครึ่งใบ บนหมวกมี 

สติกเกอร์สีข�วค�ดเป็นก�กบ�ท 

ขณะก่อเหตุคนร้�ยมีอ�วุธ 

ปืนพกสั้นชนิดออโตเมติก ระหว่�ง

ก�รปล้นไม่ได้ทำ�ร้�ยผู้ ใด โดย

คนร้�ยใช้ เวล�ก่อเหตุ ไม่ถึ ง  

2 น�ที จ�กนั้นก็เดินออกจ�กห้�ง 

ส่วนย�นพ�หนะเป็นรถจักรย�น 

ยนต์ยี่ห้อย�ม�ฮ่� สีข�ว ไม่ติด

แผ่นป้�ยทะเบียน ขี่หลบหนีออก

จ�กห้�งบิ๊กซี มุ่งหน้�ผ่�นโรง

พย�บ�ลสมเด็จพระเจ้�ต�กสิน

มห�ร�ช และคนร้�ยมีอ�วุธปืน 

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุดติดต�มไล่ล่�

จึงต้องเพิ่มคว�มระมัดระวังใน

ก�รติดต�มจับกุมคนร้�ยร�ยนี้.

อ่างทอง • หนุ่มใหญ่วัย 46 ปี

ใช้ปืนขน�ด .32 ยิงตัวเองดับต่อ

หน้�แม่วัย 88 ปี หลังหยิบปืนม�

จ่อหัวตัวเองกล�งดึก แม่เห็นจึง

ร้องขอปืน จ�กนั้นลูกช�ยขอปืน

คืนบอกว่�จะเอ�ลูกกระสุนออก

ก่อนลั่นไก

วันที่ 16 พ.ค.65 เมื่อเวล� 

01.30 น. ร.ต.อ.อำ�น�จ มีทองคำ� 

รองส�รวัตรสอบสวน สภ.ป่�โมก 

ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ช�ยใช้อ�วุธปืน

ยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้�นเลขที่ 

40 หมู่ 2 ต.บ�งเสด็จ อ.ป่�โมก 

จ.อ่�งทอง จึงร�ยง�นให้ผู้บังคับ

บัญช�ทร�บ และรุดไปที่เกิดเหตุ

พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุด

สืบสวนสวน สภ.ป่�โมก แพทย์

พย�บ�ลโรงพย�บ�ลป่�โมก 

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจพิสูจน์หลัก

ฐ�น และเจ้�หน้�ที่สม�คมกู้ภัย

จังหวัดอ่�งทอง 

ที่เกิดเหตุเป็นบ้�น 2 ชั้น 

ที่บริเวณกล�งห้องชั้นล่�งของ

บ้�นพบศพช�ยนุ่งก�งเกงข�ก๊วย

ไม่สวมเสื้อ ที่ศีรษะมีบ�ดแผล

ถูกกระสุนปืนจ�กขมับซ้�ยทะลุ

ขมับขว� เลือดไหลนองพื้น และ

พบอ�วุธปืนขน�ด .32 ตกอยู่

ข้�งลำ�ตัวด้�นมือซ้�ย ทร�บชื่อ

ต่อม�คือ น�ยเอกสิทธิ์ สุขคุณี 

อ�ยุ 46 ปี และห่�งไปประม�ณ  

3 เมตร พบหัวกระสุนปืนตกอยู่  

1 หัว 

จ�กก�รสอบถ�มน�งจอง 

สุขคุณี อ�ยุ 88 ปี แม่ผู้เสียชีวิต 

เล่�ว่� น�ยเอกสิทธิ์ ผู้เสียชีวิต 

อยู่บ้�นกับแม่เพียงสองคน และ

ในช่วงกล�งดึกที่ผ่�นม�เห็นน�ย

เอกสิทธิ์ถือปืนม�จ่อหัวตัวเอง ตน

เห็นจึงร้องขอให้ส่งปืนม� และ

ท�งลูกช�ยก็ส่งปืนคืนม�ให้ตน 

สักครู่ก็ขอปืนคืนบอกว่�จะเอ�ลูก

กระสุนออก แล้วก็หยิบไปจ่อหัว

ตัวเองลั่นไกเสียชีวิตต่อหน้�แม่ 

ที่ผ่�นม�ลูกช�ยต้องกิน

ย�ระงับประส�ทเป็นประจำ�

เนื่องจ�กเครียด บ่นตลอดว่�

คิดถึงพี่ช�ยที่จมน้ำ�เสียชีวิตเมื่อ 

2 ปีก่อน และจะชอบนำ�ปืนม�

เล่นเป็นประจำ� มีทั้งปืนจริงที่

เป็นมรดกและปืนปลอม ก่อนนำ�

ปืนม�จ่อหัวตัวเองลั่นไกเสียชีวิต  

ท�งเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจได้

ทำ�ก�รรวบรวมหลักฐ�นในที่เกิด

เหตุ และได้นำ�ร่�งน�ยเอกสิทธิ์ 

ผู้เสียชีวิต ส่งสถ�บันนิติเวช โรง

พย�บ�ลธรรมศ�สตร์ศูนย์รังสิต 

เพื่อห�ส�เหตุก�รเสียชีวิตที่แท้

จริงต�มขั้นตอนของกฎหม�ย

ต่อไป.

หนุ่มใหญ่เครียดยิงตัวเองดับต่อหน้าแม่
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ติดโควิด

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 15 พ.ค. จำ�นวน 

77,750 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.64 จำ�นวน 135,671,274 โดส ขณะที่

สถ�นก�รณ์ โลกมผีูต้ดิเชือ้สะสม 521,230,984 

ร�ย ผู้เสียชีวิตสะสม  6,288,426 ร�ย

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�ก

ที่สุด ได้แก่  กทม. 1,750 ร�ย, สุรินทร์ 282                                                        

ร�ย, บุรีรัมย์ 197 ร�ย, ขอนแก่น 172 ร�ย, 

ชลบุรี 142 ร�ย, อุบลร�ชธ�นี 139 ร�ย, 

ร้อยเอ็ด 120 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 119 

ร�ย, นครร�ชสีม� 111 ร�ย และพระนคร 

ศรีอยุธย� 89 ร�ย

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ชื่นชม

ก�รส�ธ�รณสุขไทย และขอบคุณทีมแพทย์

และบคุล�กรท�งก�รแพทย์ในก�รดแูลรกัษ�ผู้

ปว่ยโควดิ-19 ห�ยปว่ยจนส�ม�รถกลบับ�้นได ้

มจีำ�นวนม�กกว�่ผูต้ดิเชือ้ใหมร่�ยวนั  จำ�นวน

ผู้ป่วยในระบบลดน้อยลง ขณะที่วันนี้มีผู้เสีย

ชีวิต 40 ร�ย อย่�งไรก็ต�ม น�ยกรัฐมนตรี

ยังย้ำ�ถึงคว�มจำ�เป็นที่ทุกฝ่�ยยังคงต้องยึด

ปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันก�รติดเชื้อโควิด

แบบครอบจักรว�ล (Universal Prevention) 

และม�ตรก�ร COVID Free  Setting อย่�ง

ต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประช�ชน รวมทั้งผู้

ปกครองเร่งนำ�บุตรหล�นเข้�รับก�รวัคซีนทั้ง

เข็มหลักและเข็มกระตุ้น ยืนยันประสิทธิภ�พ

ของวัคซีนส�ม�รถช่วยลดคว�มรุนแรงเมื่อ

ได้รับเชื้อโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นก�รสร้�ง

ภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหล�นด้วย.

อย่าสร้าง

อย่�เอ�ประช�ชนหรือคนเสื้อแดงที่รักประ 

ช�ธปิไตยในอดตีม�เปน็เครื่องมอือกีตอ่ไปเลย 

ถ้�คุณรักประเทศไทยจริงๆ ต้องหันม�ร่วมมือ                                     

กันสล�ยสีเสื้อให้เป็นสีเดียวกัน นั่นคือสีแห่ง

คว�มจงรักภักดีต่อช�ติ ศ�สน� พระมห�

กษัตริย์” น�งนิตย�กล่�ว

อดีตประธ�นหมู่บ้�นเสื้อแดงภ�ค

อีส�นกล่�วอีกว่� ตอนนี้ ได้ส่งสัญญ�ณไปยัง

สม�ชิกคนเสื้อแดง และอดีตสม�ชิกหมู่บ้�น

เสื้อแดงให้ล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกพรรค 

แล้วม�สมัครเป็นสม�ชิกพรรคก�รเมืองที่มี

คว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ 

เพร�ะพวกเร�ถูกวิทย�กรและแกนนำ�หลอก

ม�น�นแลว้ใหช้งัช�ต ิชงัแผน่ดนิ จ�บจว้งหวงั

ล้มล้�งพระมห�กษัตริย์

ขณะที่น�ยสมชัย แสงทอง อดีต

ประธ�นหมู่บ้�นเสื้อแดงภ�คเหนือ ตั้งโต๊ะ

แถลงข�่วกบัประธ�นจงัหวดัต�กและอตุรดติถ์

ว่� ต่อไปพวกเร�จะไม่ยอมถูกหลอกอีกต่อไป

แล้ว  จะขอทำ�ง�นเพื่อลบล้�งคว�มผิดที่เคย

ถูกหลอกให้ดำ�เนินก�รม� แม้ว่�ไม่ได้กระทำ�

เอง แต่พวกเร�ก็เป็นเจ้�บ้�นที่มีวิทย�กรม�

ปร�ศรัยหวังล้มล้�งสถ�บัน วันนี้จึงขอเดิน

หน้�เปิดหมู่บ้�นเทิดไท้องค์ร�ชันให้ครบทั้ง

ภ�คเหนือ และได้ประส�นง�นไปต�มคนเสื้อ

แดง และอดีตสม�ชิกหมู่บ้�นเสื้อแดงให้ล�

ออกจ�กสม�ชกิพรรคก�รเมอืงนัน้ พวกเร�จะ

ไมย่อมเปน็ท�สหรอืขีข้�้ใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ 

ทีท่ำ�ทกุวถิที�งทีจ่ะเอ�ผลประโยชนเ์พื่อตนเอง

และครอบครวั โดยไมเ่หน็หวัคนเสือ้แดงทีเ่คย

สู้ถว�ยชีวิตเพื่อพวกเข� แต่สุดท้�ยพวกเร�ก็

ถูกทิ้ง ถูกดำ�เนินคดีม�อย่�งต่อเนื่องและไม่มี

ใครยื่นมือช่วยเหลือ

“พอกันทีกับคำ�หลอกลวงที่พวกเร�เคย

หลงเชื่อ เจ็บแล้วจำ�คือคน เจ็บแล้วทนคือ

คว�ย เร�ไม่อย�กเป็นคว�ยหรือเป็นหม�อยู่

ในคอกของใครอีกต่อไปแล้ว เร�สู้แทบต�ย

เพื่อคณุ แตส่ดุท�้ยเร�กลบัถกูมองว�่เปน็เพยีง

หม�ตัวหนึ่งที่ ไม่เคยมีคุณค่�ในส�ยต�ของ

พวกคุณ” น�ยสมชัยกล่�ว

ที่มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง น�ยจตุพร 

พรหมพนัธุ ์ประธ�นแนวรว่มประช�ธปิไตยตอ่

ต้�นเผด็จก�รแห่งช�ติ  (นปช.) ให้สัมภ�ษณ์

หลัง น.ส.แพทองธ�ร ชินวัตร ประธ�นคณะ

ที่ปรึกษ�ด้�นก�รมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

พรรคเพื่อไทย และหัวหน้�ครอบครัวเพื่อไทย 

(พท.) ประก�ศชวนคนเสือ้แดงกลบับ�้นว�่ คน

เสื้อแดงเป็นแล้วเป็นจนต�ยไม่มีก�รล�ออก 

ยกเว้นทรยศต่ออุดมก�รณ์ ทั้งนี้ตลอด 12-15 

ปทีีผ่�่นม� คนเสือ้แดงเปน็มนษุยท์ี่ไดร้บัคว�ม

อยตุธิรรมม�กทีส่ดุ ถกูเขน่ฆ่�ม�กทีส่ดุและถกู

มองเป็นคนผิด อย่�งไรก็ต�มตนพูดม�ตลอด

ว่� ก�รต่อสู้ของคนเสื้อแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอ�ยุไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะ แต่ต่อสู้เพื่อลูก

หล�น ดังนั้นจึงเป็นสิทธิของอุ๊งอิ๊งที่จะชวน

คนเสื้อแดงกลับบ้�น และเป็นสิทธิของทุกคน

ที่จะตัดสินใจ

เมื่อถ�มถึงคว�มเห็นต่อกรณีพรรคเพื่อ

ไทยชู น.ส.แพทองธ�รเป็นน�ยกฯ กังวลหรือ

ไม่ว่�จะนำ�ไปสู่ก�รรัฐประห�รในอน�คต น�ย

จตุพรกล่�วว่� ต�มรัฐธรรมนูญกำ�หนดให้ผู้

ที่มีอ�ยุ 35 ปีขึ้นไปที่ ได้รับคะแนนเสียงจ�ก

ประช�ชนสงูทีส่ดุส�ม�รถเปน็น�ยกฯ ได ้และ

ไม่เฉพ�ะน�งส�วแพทองธ�รเท่�นั้น แต่ใครๆ 

ก็ส�ม�รถเป็นได้ แต่กว่�จะถึงวันนั้นยังอีก

ไกล วันนี้ก�รเลือกตั้งยังไม่รู้ว่�จะเกิดขึ้นเมื่อ

ไหร ่ ลบัลวงพร�งทัง้สิน้ ของจรงิยงัไมเ่ปดิเผย

เมื่อถ�มถึงกรณีมีก�รเสนอชื่อ พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นน�ยกฯ สำ�รอง 

น�ยจตุพรกล่�วว่� ยุทธก�รแบบนี้ ไม่ควรเกิด

ขึ้น มองว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช�  และ 

พล.อ.ประวิตรครองรักกันม�ย�วน�น ก�ร

สร้�งคว�มแตกแยกให้สองคนนี้ ไม่ใช่เรื่อง

ง่�ย มันไม่เกิดประโยชน์  เพร�ะต่อให้ร้อย

ประยุทธ์หรือร้อยประวิตรก็ไม่ส�ม�รถแก้

ปัญห�ได้ ก�รเอ� พล.อ.ประยุทธ์ลงและเอ� 

พล.อ.ประวิตรขึ้นนั้น เป็นก�รสร้�งคว�มหวัง

ลมๆ แล้งๆ เชื่อว่�สุดท้�ยแล้ว พล.อ.ประยุทธ์

และ พล.อ.ประวิตรจะไม่มีวันทะเล�ะกัน มี

แต่บ�งคนที่ไปหลงเชื่อ วิธีแก้ปัญห�ท�งเดียว

ที่ส�ม�รถเป็นไปได้คือทั้ง 3 ป.ต้องไปพร้อม

กันทั้งหมด

ขณะที่น�ยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ร�ชธ�นี พรรค พท. กล่�วถึงก�รทำ�หน้�ที่

หัวหน้�ครอบครัวเพื่อไทยของ น.ส.แพทอง

ธ�ร ชินวัตร ว่�ทำ�ให้กระแสพรรคเพื่อไทย

ในพื้นที่อีส�นดีขึ้น สังเกตจ�กมีผู้ม�สมัคร

เป็นสม�ชิกครอบครัวเพื่อไทยในพื้นที่ของ

ตนเองเพิม่ม�กขึน้เรื่อยๆ และเมื่อคยุกบัเพื่อน 

ส.ส.ทุกพื้นที่ก็เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน หลัง

จ�กนี้ น.ส.แพทองธ�รยังมีเวล�ทำ�ง�นกับพี่

น้องประช�ชนอีกน�นกว่�จะเลือกตั้ง จะเป็น

แม่เหล็กที่ดึงดูดคว�มเชื่อมั่นของพี่น้อง

“ประช�ชนกลับคืนม�พรรค ทำ�ให้ม่ันใจ

ว่�ก�รเลือกต้ังคร้ังต่อไปประช�ชนจะเลือก

พรรคแบบถล่มทล�ย ไม่ใช่แค่ภ�คอีส�นแต่ท่ัว

ประเทศจะเป็นเช่นเดียวกัน ม่ันใจพรรคเพื่อ

ไทยจะเป็นแกนนำ�จัดต้ังรัฐบ�ลได้แน่นอน”

หญิงหน่อยอัดอย่าเพิ่มขัดแย้ง

คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�น

พรรคไทยสร้�งไทย (ทสท.) ให้สัมภ�ษณ์ถึง

กรณีที่พรรคเพื่อไทยเดินเกมปลุกคนเสื้อแดง

ให้กลับพรรคว่� ส่วนตัวมองว่�คว�มเห็นต่�ง

ท�งก�รเมืองไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด ทุกคนเห็น

ต่�งกันได้ แต่ต้องยอมรับก�รท้วงติง ไม่ใช่

สร้�งว�ทกรรมให้เกิดคว�มเกลียดชัง เกิด

คว�มขัดแย้ง ทำ�ให้ประเทศเดินหน้�ไม่ได้ 

เพร�ะท้�ยที่สุดจะต้องถูกรัฐประห�รอีก และ

กลับเข้�สู่วังวนเดิม ซึ่งติดหล่มแบบนี้ม� 15 

ปีแล้ว ดังนั้นเร�จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก จึง

สร้�งพรรคไทยสร้�งไทยขึ้นม�ให้ประช�ชน

เป็นเจ้�ของ และเป็นท�งเลือกใหม่ให้กับ

ประช�ชน เพร�ะไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์

ของตัวเอง แต่ทำ�ครั้งนี้เพื่อคว�มหวังของคน

ทั้งประเทศ และจะเป็นภ�รกิจสุดท้�ยของ

ตัวเอง

“ยืนยันว่�พร้อมสู้ ในสน�มเลือกตั้ง 

เพร�ะมีคว�มจริงใจ  และถึงเวล�ที่ต้อง

เปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนพรรคก�รเมือง สร้�ง

คว�มเปลี่ยนแปลง เพื่อเดินหน้�ไปให้ ได้ 

ประช�ชนจะต้องเลือกว่�จะติดหล่มเหมือน

เดิม หรือเดินหน้�ประเทศใหม่  แต่อย่�ให้

ทห�รม�ยึดอำ�น�จอีก เพร�ะสิ่งที่ทำ�จะจบ” 

คุณหญิงสุด�รัตน์กล่�ว

ถ�มถึงประเด็นพรรค ทสท.จะใช้

กลยุทธ์ ใดในก�รสู้ศึกเลือกตั้ง เพร�ะมีฐ�น

เสียงเดียวกับพรรคเพื่อไทยนั้น คุณหญิงสุด�

รัตน์กล่�วว่� พรรค ทสท.เป็นตัวของตัวเอง 

ถ้�ใครเห็นตรงกับอุดมก�รณ์หรือแนวคว�ม

คิดของพรรคก็ให้เลือก  แต่จะไม่ขอประเมิน

เก้�อี้ว่�จะได้ ส.ส.เท่�ใด เพร�ะเป็นวิธีคิด

ก�รเมอืงแบบเก�่ที่ใชว้�ทกรรม แตต่อ้งพสิจูน์

ตัวเอง และมั่นใจถ้�ได้เป็นรัฐบ�ลจะส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้  และพร้อม

เป็นแคนดิเดตน�ยกฯ ของพรรคเพื่อเป็นท�ง

เลือกใหม่

เมื่อถ�มย้ำ�ว่� ขณะนี้มีก�รเปิดตัวแคน

ดิเดตน�ยกฯ  หล�ยคน ซึ่งรวมถึง น.ส.แพ

ทองธ�ร คุณหญิงสุด�รัตน์กล่�วว่� เป็นเรื่อง

น่�ยินดีที่มีคนเสนอตัวเข้�ม�ทำ�ง�นก�รเมือง 

ถือว่�ดีทั้งนั้น และให้ประช�ชนเป็นผู้ตัดสิน

ใจว่�จะเดินแนวท�งไหนอย่�งไร

ส่วนน�ยสมคิดยังกล่�วถึงข้อเสนอของ

น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์ อดีตรองน�ยก

รัฐมนตรี ที่ระบุ 4 เส�หลักก�รเงินต้องแข็ง 

อย่�อ่อนให้ฝ่�ยก�รเมืองในเรื่องจัดทำ�งบ

ประม�ณว�่ น�ยสมคดิอยู่ในรฐับ�ลเกอืบ 4 ป ี

ทำ�ไมไม่ดำ�เนินก�รเรื่องนี้ม�แต่ต้น ตอนนั้นมี

อำ�น�จมีหน้�ที่ที่จะต้องบริห�รบ้�นเมือง แล้ว

ม�พูดจ�ตอนไม่มีอำ�น�จจะได้ประโยชน์อะไร 

สะทอ้นใหเ้หน็ว�่เวล�อยูก่บัรฐับ�ล คสช. ท�่น

ไม่กล้�ตัดสินใจ ตอนนี้พูดเพียงเพื่อสร้�งภ�พ

และห�คะแนนเสยีงจ�กประช�ชน น�ยสมคดิ

จึงไม่สมควรคิดรับตำ�แหน่งแคนดิเดตน�ยกฯ 

จ�กพรรคก�รเมืองไหน เพร�ะตอนเป็นรอง

น�ยกฯ  ก็พิสูจน์แล้วว่�ไม่กล้�ทำ�อะไร เอ�

เวล�ที่มีอยู่ไปเลี้ยงลูกหล�นดีกว่�

น�ยธันว� ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรค

สร้�งอน�คตไทย กล่�วตอบโต้เรื่องนี้ว่� น�ย

สมคิด เชื้อคง ลองใช้กูเกิลเสิร์ชดูว่� ในยุคที่

รัฐบ�ลไทยรักไทยประสบคว�มสำ�เร็จในก�ร

บริห�รเศรษฐกิจจนเป็นที่ยอมรับ ใครเป็น

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังขณะนั้น 

ห�กน�ยสมคดิอย�กสร�้งชื่อเสยีงใหต้นเองได้

เป็นที่รู้จัก ควรตั้งใจทำ�ง�นในพื้นที่ให้ดี ไม่ใช่

เทีย่วเอ�เวล�ม�นัง่ดสิเครดติใสร่�้ยผูอ้ื่นเพยีง

เพื่อหวังให้เจ้�น�ยหันม�มอง

ด้�นน�ยส�ยัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรี 

ธรรมร�ช พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) กล่�ว

ถึงกรณีพรรคประช�ธิปัตย์  (ปชป.) ประก�ศ

ว่�ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�จะคว้� ส.ส.ภ�คใต้

ทั้ง 14 จังหวัด โดยตั้งเป้� 40 เสียงว่� เป็น

ไปไม่ได้ ภ�คใต้ ในครั้งต่อไปจะมี 56 เขต 

พรรค พปชร. 14 เขต พรรค  ปชป. 23-24 

เขต และมีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรค

ประช�ช�ติ ก�รที่พรรค ปชป.ประก�ศว่�จะ

กว�ดพื้นที่ภ�คใต้นั้น คิดว่�ให้ไปเอ�ตัวรอดที่

ก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.กับ ส.ก.ก่อน ส่วนภ�ค

ใต้ประช�ชนรู้อยู่แล้วว่�ที่ผ่�นม�มีแต่สร้�ง

ภ�พอย่�งเดียว ไม่เคยทำ�อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

ให้ประช�ชนช�วภ�คใต้เลย

เมื่อถ�มว่� พปชร.จะใช้กระแสหรือ

นโยบ�ยอะไรต่อสู้ ในสน�มก�รเลือกตั้งภ�ค

ใต้ในครั้งหน้� น�ยส�ยัณห์กล่�วว่�  ตั้งแต่มี

รัฐบ�ลไม่มีน�ยกฯ คนไหนที่ให้คว�มเจริญใน

ภ�คใตเ้ท�่กบั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอช� เชน่

สะพ�นข้�มท�งแยกต่�งระดับต่�งๆ ก็สร้�ง

เกือบเสร็จหมดแล้ว โดยเฉพ�ะที่ อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรธีรรมร�ช เชื่อมไป จ.ตรงั ซึง่สวยง�ม

ม�ก และโครงก�รใหญ่ๆ ที่ค้�งอยู่ ถ้�ไปดูร่�ง

พระร�ชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) งบประม�ณร�ย

จ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ 2566  โดยเฉพ�ะ

ใน จ.นครศรีธรรมร�ชได้งบประม�ณเกือบ  

6,000 ล้�นบ�ท

เมื่อถ�มถึงคว�มเป็นไปได้ของพรรค 

พท.ที่ประก�ศจะชนะก�รเลือกตั้งแบบแลนด์

สไลด์ได้ ส.ส. 250 เสียง เป็นแกนนำ�จัดตั้ง

รัฐบ�ล น�ยส�ยัณห์กล่�วว่� เจอ ส.ส.พรรค  

พท.ม�หล�ยคนแลว้ คดิว�่เปน็ไปไม่ได ้เพร�ะ

ต้องยอมรับว่�พรรค พท.ในวันนี้มีส�ข�แตก

ออกไปม�ก โดยเฉพ�ะพรรคไทยสร้�งไทย 

(ทสท.) ของคุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์  

ประธ�นพรรคไทยสร�้งไทย ในกรงุเทพฯ หรอื

ต�่งจงัหวดักไ็ด ้10-20 เสยีงอยูแ่ลว้ ซึง่กจ็ะลด

ของพรรค พท.ไป

ทสท.เปิดตัวอดีตบิ๊ก ส.อ.ท.

ขณะเดียวกัน คุณหญิงสุด�รัตน์ยัง

เปิดตัวต้อนรับน�ยสุพันธุ์ มงคลสุธี อดีต

ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) ทีเ่พิง่หมดว�ระ และไดด้ำ�รงตำ�แหนง่

ประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจเอเปก และ

ประธ�นกิตติมศักดิ์สภ�อุตส�หกรรมแห่ง

ประเทศไทย เข้�พรรค ทสท. โดยจะเป็น

หัวหน้�ทีมเศรษฐกิจของพรรค

คุณหญิงสุด�รัตน์ชื่นชมน�ยสุพันธุ์ว่� 

เกิดจ�กก�รเป็น SMEs ตัวเล็ก ขย�ยกิจก�ร

และเติบโตจนส�ม�รถนำ�พ�ธุรกิจเข้�ตล�ด

หลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทมห�ชนได้ม�กถึง 4  

บริษัท และทั้ง 4 บริษัทไม่มีสัมปท�นรัฐม�

ช่วยให้เติบโต ที่สำ�คัญมียอดข�ยหล�ยหมื่น

ล�้น และเจรญิเตบิโตขึน้ม�ดว้ยคว�มส�ม�รถ

ของตนเอง เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์สูง เป็นคน

ที่มองอน�คตได้อย่�งชัดเจน โดยเฉพ�ะในแง่

ของเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงเป็นบุคคลที่

มีอุดมก�รณ์ คิดได้และทำ�เป็น  ซึ่งเป็น DNA 

ที่ตรงกับตนเอง นอกจ�กจะเป็นที่ยอมรับ

ของคนในประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับของ

น�น�ช�ติด้วย 

ทั้งนี้ ในก�รเปิดตัวน�ยสุพันธุ์เป็นหัว 

หน้�ทีมเศรษฐกิจ พรรค ทสท.ยังมีนักธุรกิจ 

เช่น น�ยสมโภชน์ อ�หุนัย บริษัท  Energy 

Absolute จำ�กดั, น�ยสมนกึ กย�วฒันกจิ  บรษิทั 

ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำ�กัด, น�ยทวีกิจ จตุรเจริญ                                                                            

คณุ ประธ�นสภ�อตุส�หกรรมภ�คเหนอื, น�ย

ไพรัตน์ เอื้อชูยศ  รองประท�น สอท, น�ย

เดชบุญ ม�ประเสริฐ ประธ�นสภ�องค์ก�ร

น�ยจ้�งธุรกิจไทย รวมถึงคณะผู้บริห�รของ

พรรคไทยสร้�งไทย เช่น น�ยโภคิน พลกุล, 

น�ยสมยศ ลีล�ปัญญ�เลิศ, น.ต.ศิธ� ทิว�รี 

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม., น�ยพงศกร อรรณนพ

พร, น�ยอุดมเดช รัตนเสถียร, น�ยต่อพงษ์ 

ไชยส�ส์น และน�ยประวัฒน์ อุตโมท ร่วม

ต้อนรับด้วย

ด้�น พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สม�ชิก

วุฒิสภ� (ส.ว.)  ในฐ�นะคณะกรรม�ธิก�ร 

(กมธ.) วิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. 

กล่�วถึงกรณี ส.ว.จะมีก�รห�รือถึงเรื่องสูตร

คำ�นวณ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อก่อนโหวตในสภ�

หรือไม่ว่� ต้องห�รือกันเพร�ะ  ส.ว. 14 คน

ถือว่�เป็นตัวแทนของวุฒิสภ� แล้ว ส.ว.ที่เป็น

ตัวแทนไปโหวตใน กมธ.วิส�มัญฯ ต้องชี้แจง

ให้เข้�ใจเหตุผลว่�ทำ�ไมโหวตเอ�สูตร 500 

สูตร 100 ด้วยเหตุผลอะไร  แต่จะชี้แจงด้วย

วิธีก�รใดค่อยว่�กันอีกทีหนึ่ง

เมื่อถ�มว�่ เสยีงในสภ�ของ ส.ว.จะแตก

หรือไม่ เพร�ะก�รโหวตในชั้น กมธ.วิส�มัญฯ 

ก็มีคว�มเห็นที่ไม่ตรงกัน  พล.อ.อกนิษฐ์กล่�ว

ว่� ยังไม่ได้เปิดสภ�จึงยังไม่ได้คุยกัน  ต้องให้

เปิดสภ�ก่อนถึงจะรู้ว่�เป็นอย่�งไร

ผูส้ื่อข�่วถ�มว�่ คดิว�่ก�รพจิ�รณ�สตูร                                                              

คำ�นวณ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ เสียงโหวตในสภ�

จะเหมือนกับเสียงโหวตในชั้น กมธ.หรือไม่ 

พล.อ.อกนิษฐ์กล�่วว่�ไม่มองอย่�งนั้น เพร�ะ

มีกฎหม�ยหล�ยฉบับที่ กมธ.เสนอม�และถูก

แก้ในก�รประชุมสภ� ถูกตีตกไปก็มี ส่วนจะมี

โอก�สพลิกไม่ใช่สูตรห�ร 100 หรือไม่นั้นก็ยัง

สรุปไม่ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น.

โลกเปล่ียน คนจําเปนตองปรับ ..น�าจะใชอธิบายวิถีชีวิตในยุค

ดิจิทัล และสถานการณท่ีเราตองเผชิญกับวิกฤตแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 ไดอยางดี 

การปรับตัวตามโลกท่ีเปล่ียน มิไดหมายถึงการเปล่ียนแนวคิด หรือ

อุดมการณ ทัศนคติ ความเช� อด้ังเดิมโดยปราศจากเหตุผล แตคือการกาว

ตามใหทันกับกระแสของการพัฒนา ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

อีกท้ังนวัตกรรมตางๆ ท่ีไมเคยหยุดน่ิง เฉกเชนเดียวกับการส� อสารในโลก

โซเชียล ท่ีเราจําเปนตองรูเทาทันน่ันเอง

ลาสุด!! การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาและ

กลไกพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานคุมครองเด็ก ของกระทรวง

สาธารณสุขและเครือขาย รวมกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ

พัฒนาการคุมครองเด็ก ถือเปนตัวอยางท่ีจับตอง

ไดวา ไมเคยหยุดน่ิง แตตองปรับเปล่ียนวิธีคิด

และวิธีทํา เม� อโลกเปล่ียน ท้ังน้ี เพ� อใหการปฏิบัติ

งานใหความชวยเหลือเด็กท่ีถูกทํารายและถูก

ละเลยทอดท้ิงน้ันมีศักยภาพและสอดคลองกับ

เปาประสงค

“สถานการณการทํางานดานการคุมครอง

เด็ก มีความซับซอนและสงผลกระทบท้ังทางกายและ

จิตตอผูปฏิบัติงาน เราเห็นภาพขาวความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

เด็กถูกลวงละเมิดเกิดความรุนแรง เสมือนหน่ึงเปนปญหาอยูบน

ยอดภูเขานํ้าแข็ง มีเจาหนาท่ีจาก อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน) รับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึน ชวยกันคัดกรองเยาวชนท่ีอยูในกลุม

เส่ียงสงตอมายังศูนยพ่ึงได เพ� อใหคําปรึกษา และเพ� อเด็กท่ีมีปญหาจะ

ไดรับการดูแลเยียวยา มีการประสานงานกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ เพ� อชวยเหลือเด็กจํานวน 58% ท่ีถูก

ลวงละเมิดท้ังทางกายและจิตใจ ซ่ึงสวนใหญก็มา

จากคนใกลชิด” คําบอกเลาจาก นพ.พงศเทพ                         

วงศวัชรไพบูลย ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการ

พัฒนาระบบสุขภาพ (สํานัก 7) สสส. 

เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติ

งานเก่ียวของกับการคุมครองเด็กและเยาวชนวา

ควรไดรับการดูแลสนับสนุนทางดานอารมณ จิตใจ 

รวมถึงการจัดการความเครียด ความกังวล และ

ปญหาสุขภาพจิต  ท้ังท่ีเก่ียวของกับเร� องงานและเร� อง

สวนตัว สสส.จึงรวมกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต “ศูนย

พ่ึงได” (One Stop Crisis Center : OSCC) จัดโปรแกรมการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ท้ังความรู ทักษะ และรูปแบบการทํางานกับ

เครือขาย เพ� อสรางกระบวนการพัฒนา เสริมสรางความเขาใจ เร่ิม

ต้ังแตทัศนคติ ความรู รวมถึงทักษะในการทํางานเชิงลึกกับเด็กและ

เยาวชนรวมดวย

ท้ังน้ี สสส.เห็นวาการปฏิบัติงานดานการคุมครองเด็กควรเนน 

1.การเฝาระวัง 2.ปองกัน 3.การชวยเหลือ 4.การฟนฟูเยียวยาเด็ก แต

ส่ิงเหลาน้ีจะประสบความสําเร็จได ทรัพยากรบุคคลคือ เจาหนาท่ี                                                                                     

สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข คือกําลังใจสําคัญในการเฝา

ระวังกลุมเส่ียงตอการถูกกระทํารุนแรง สสส.จึงสนับสนุน 1.การพัฒนา 

ศักยภาพ 2.องคความรู 3.ตลอดจนสรางกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน โดย สสส.

รวมกับกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาการคุมครองเด็ก พรอม

สนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา และพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติ

งานดานการคุมครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเครือขาย 

รวมถึงการทํางานเช� อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ 

คัดกรอง สงตอ และรวมมือในการดูแลเยียวยาปญหาทาง

กายและทางจิตใจผูท่ีถูกกระทํารุนแรงในเบ้ืองตนได เพ� อ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

คุณหมอพงศเทพใหขอมูลวา คนทํางาน

โรงพยาบาลชุมชนจะมีความชํานาญในบทบาท

ภารกิจ เม่ือได้รับมอบงานจากจังหวัด มีนัก

สังคมสงเคราะหใหความชวยเหลือดวยระบบ

บริการดูแลเด็ก มีโรงเรียนอยูใกลบาน เม� อเด็กถูก

ลวงละเมิดทางเพศกลายเปนแมวัยใส เม� อเจาะลึก

พบวา 80% เกิดจากพอแมแยกทางกัน ไมไดดูแลลูก

อยางใกลชิด เด็กหญิงเจอผูชายถูกลวงละเมิดทางเพศได

งาย อีกท้ังอยูกับพอเล้ียงก็มีโอกาสถูกลวงละเมิด อสม.ทําหนาท่ีสอด

สองปญหาดวยการนําเด็กมาอยูในระบบท่ีมีหน�วยงานทํางานเปนเครือ

ขายชวยกันดูแลเด็กใหปลอดภัย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวง

สาธารณสุข 

“เด็กท่ีมีบาดแผลไดรับการเยียวยาเพ� อไมใหเด็กไป

ละเมิดสิทธิคนอ� น เด็กท่ียังไมมีบาดแผลก็ตองไดรับ

การเยียวยาไมใหมีบาดแผล ถาเราอยากเปนสังคม                   

สุขภาวะท่ีดี ก็ตองรวมมือกัน ไมทอดท้ิงใครไวขางหลัง 

มิฉะน้ันเขาจะแกแคนสังคม” ผูอํานวยการ สสส. 

(สํานัก 7) ตอกยํ้า

ในการเปดตัวโครงการพัฒนาระบบการให

คําปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน

ดานการคุมครองเด็กและใหกับบุคลากรศูนยพ่ึงได 

กระทรวงสาธารณสุข คร้ังน้ี นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยดวยวา เร� องเด็กเปนงาน

สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในชวง 10 ปท่ีผานมา เด็กเกิดนอย

ดอยคุณภาพ โดยเฉพาะปท่ีผานมามีเด็กเกิดใหมเพียง 5 แสนคน เม� อ

เปรียบเทียบสัดสวนผูสูงอายุวัย 60 ปข้ึนไปมีจํานวนถึง 20% ของจํานวน

คนไทยท้ังหมด ทําใหการพัฒนาประเทศมีขอจํากัด เด็กกลายเปนเหย� อถูก

กระทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวดวยหลายสาเหตุ ดังท่ีเราไดยินได

ฟงเปนระยะๆ  เด็กไมไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที สถานการณ

ท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทยไมตางไปจากในตางประเทศ ปญหาความรุนแรงใน

สังคมไทยเปนปญหาท่ีมีมานานแลว มีความพยายามในการแกไขปญหา

น้ี กระทรวงสาธารณสุขจัดต้ังศูนยพ่ึงไดต้ังแตป 2547 เพ� อใหบริการชวย

เหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงในโรงพยาบาลสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ 

การใหบริการของศูนยพ่ึงได กระทรวงสาธารณสุข ยังมีขอจํากัด

โดยเฉพาะระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากรท่ีกําลังใหบริการหนางาน 

เด็กและสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรงขาดโอกาสไดรับการดูแลจากผู

เช่ียวชาญ และบุคลากรเกิดความเครียดในการดูแล ผูปฏิบัติงานควรได

รับการพัฒนาศักยภาพในดานองคความรู ทักษะ ทัศนคติ และอารมณ 

จิตใจในการปฏิบัติงาน ระบบการใหคําปรึกษาจะชวยใหกลุมเด็กและ

สตรีไดรับการดูแลอยางเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ และบุคลากรหนางาน

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 “ผูปฏิบัติงานในหน�วยงานของศูนยพ่ึงได เปนหน�วยงานท่ี

มีโอกาสพบเจอกลุมเด็กท่ีเขารับความชวยเหลือจากการถูกทําราย

และละเลยทอดท้ิง ดังน้ันผูประกอบวิชาชีพจะตองมีความรูความ

เขาใจ และมีทักษะเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานคุมครองเด็ก                                                           

ศูนยพึ่งได OSCC ตอยอดพันธกิจ

พัฒนาคนเสริมศักยภาพ“คุมครองเด็ก” 

ดังน้ันโครงการพัฒนาระบบการให

คําปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงานดานการคุมครองเด็กของ

กระทรวงสาธารณสุขและเครือขาย 

จึงเปนชองทางเพ� อใหบุคลากรผูรับ

ผิดชอบงานศูนยพ่ึงได ในสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล

ชุมชน รวมถึงหน�วยงานภาครัฐ และ

เครือขายทางสังคม ไดมีองคความ

รูจากผูทรงคุณวุฒิในการใหขอมูล

ขาวสาร รวมท้ังมีความเขาใจใน

การดําเนินงานดานการคุมครอง

เด็ก และสนับสนุนผูปฏิบัติงานทาง

ดานอารมณ จิตใจ ในการปฏิบัติ

งาน ปญหาความเครียด ความกังวล 

และปญหาสุขภาพจิตอ� นๆ เพ� อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ยืนยันเชนเดียวกัน 

ดังน้ัน โครงการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาและกลไกพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานคุมครองเด็ก จึงนับเปนการ “ตอยอด” พันธกิจ                                                                                         

ของหน�วยงานท่ีเก่ียวของกับการคุมครองเด็กใหมีศักยภาพ และมี

ดุลยภาพท่ีสอดคลองกับโลกท่ีหมุนไมหยุด อันถือเปนหัวใจสําคัญในการ

กาวใหทันกับปญหาสังคมทุกยุคทุกสมัยน่ันเอง.

รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร แพทยผูเช่ียวชาญดานกุมารแพทย

เวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ช้ีแจงวา งานศูนย OSCC เปนงานท่ีใหคําปรึกษาปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว การลวงละเมิดทางกายและใจ การดูแลสุขภาพ

จิตเพ� อใหเกิดความปลอดภัย ดวยการใชงบประมาณจาก สสส. 

นําศูนย OSCC ไปสานพลังกับกระทรวงสาธารณสุข ใชจุดแข็ง

แตละหน�วยงาน มหาวิทยาลัยหนุนเสริมทํามาแลว 2 ป พัฒนา

โครงการแพลตฟอรมท่ีผูสนใจเปดเว็บไซตเขาไปกรอกขอมูลสมัคร

เปนสมาชิก 

เม� อเด็กตกอยูในสภาพอึดอัด มีบาดแผล ตองไดรับการ

เยียวยาอยางทันทวงทีจากผูเช่ียวชาญ ในขณะน้ีมีท้ังหมด 7 คน 

และยังมีอีกจํานวนหน่ึงท่ีไมไดอยูเปนประจํา ผูเช่ียวชาญสวนหน่ึง

เปนขาราชการท่ีเกษียณอายุแลว ใชองคความรูและทักษะเฉพาะตัว 

ตองสรางความรูสึกท่ีดีใหม่ันใจวาเขาปลอดภัย ในบางคร้ังมีความ

รูจัก OSCC
จําเปนตองแยกเด็กออกจากครอบครัว การชวยเหลือเด็กตองทําได

จริง ดวยการใชส� อความรูผานทางบทความ วิดีโอ 

ขณะน้ีศูนย OSCC จัดทําหลักสูตรอบรมทางออนไลน 30 

หลักสูตร ตลอดท้ังป มีท้ังหลักสูตรวันเดียว หลักสูตรอบรมหลาย

วัน (5 วัน, 10 วัน, 1  เดือน) ท่ีตองมีการทํา workshop ใครสมัคร

กอนยอมมีสิทธ์ิกอน เพ� อใหเกิดความรูและมีทักษะ เพ� อใหเกิดความ

ม่ันคงในการดูแลครอบครัว เราตองเฝาระวังเด็กบางคนท่ีฆาพอ

แมไดอยางท่ีเราเห็นเปนขาวทางทีวีมาแลว คนแกไขปญหาเหลาน้ี

ตองคอยเฝาระวัง ใหคําปรึกษาตลอด 48 ช่ัวโมง ถายังไมกระจาง

ชัดก็สามารถซูมถามปญหากับผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะไดอีก เม� อ

สมัครเปนสมาชิกแลวสามารถเลือก Counselor ไดฟรี ติดตอกัน

ผาน inbox เราพรอมเปนเพ� อนรวมทางเพ� อใหครอบครัวเขมแข็ง  

แกไขปญหาไปดวยกันเพ� อใหเกิดความปลอดภัย ขณะเดียวกันเรา

สรางผูเช่ียวชาญรุนใหมเขามาทํางานในชุมชน เปนการขยายเครือ

ขายสรางระบบพัฒนาตอไป เราเร่ิมสรางผูเช่ียวชาญท่ีเปนพ่ีเล้ียง

ทํางานหนางาน. 

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต

นพ.พงศเทพ 

วงศวัชรไพบูลย


